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ยอดสังเวยโควิดทะลุ2หม� น

คาดเคาะจว.ทองเท่ียวเพ่ิม!

ม็อบไรเงา‘รุง’รวมชุมนุม

โรฟองสถานทูตเยอรมนี

ไทยโพสต • ไทยติดเชื้อ 7,079 ราย ดับ

เพิ่ม 47 ราย  นายกฯ ปลื้มเปดประเทศ 14 

วัน นักทองเที่ยวตางชาติเขาไทยเกือบ 4 

หม� นราย จอเคาะพ้ืนท่ีทองเท่ียวเพ่ิมปลาย

ป เปด 4 ดานชายแดนใตกลางเดือน ธ.ค. 

ขณะท่ีโพลช้ีประชาชนสวนใหญพอใจเชนกัน 

“สาธิต” ชง ครม.ใหคาตอบแทน “อสม.” 

1.5 พันบาทตลอดชีพ

เม� อวันที่ 14 พฤศจิกายน ศูนยบริ 

หารสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ 

ศบค. รายงานสถานการณในประเทศไทย

วา พบผูติดเชื้อรายใหม 7,079 ราย 

รัฐสภา • ดวลกันไฟแลบมันสแน�อังคาร

นี้ “ปยบุตร” นําทีมนั่งกลางหองประชุมรัฐ 

สภา ขนาบขางดวย “ไอติม-ลูกเกด ชลธิชา” 

รอฟาดปาก ส.ว.-ส.ส.รัฐบาล ดันรางแกไข 

รธน.ฉบับลม-โละ-เลิก-ลาง  “ส.ว.-คํานูณ” 

ชี้จุดอันตรายเพียบ ทําลายระบบตรวจสอบ 

พท.หนุน แต ปชป.ยังแทงกั๊ก 

ที่ประชุมรวมรัฐสภาวันอังคารที่ 16                                                                     

พ.ย.น้ี จะมีการพิจารณารางแกไขเพ่ิมเติมรัฐ                                                        

ธรรมนูญฉบับประชาชน ซ่ึงกลุม Re-Solution 

และเครือขายรวบรวมรายช� อประชาชนเสนอ

แกไขรัฐธรรมนูญ ที่เปนการพิจารณาวาระ

แรกขั้นรับหลักการ โดยรางแกไข รธน.ดัง

กลาวจะผานความเห็นชอบหรือไม ตองมี

เสียงเห็นชอบจากสมาชิกรัฐสภาที่ปฏิบัติ

หนาที่อยูเกินกึ่งหนึ่ง และในเสียงเห็นชอบ

ดังกลาวตองมีสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เห็น

ชอบดวยไมนอยกวา 1 ใน 3 หรือประมาณ 

84 เสียง 

โดยเม� อวันที่ 14 พ.ย. นายพริษฐ 

วัชรสินธุ หรือไอติม แกนนํากลุม Re-Solution  

กลาวถึงการประชุมรวมรัฐสภาในวันอังคาร

ที่ 16 พ.ย.นี้ เพ� อพิจารณารางแกไขรัฐ 

ธรรมนูญฉบับประชาชน วาระแรก ที่จะมี

การลงมติวาจะรับหลักการหรือไมรับหลัก

การในวันถัดไป คือ 17 พ.ย. วาจนถึงขณะ

นี้ ตัวแทนกลุม Re-Solution และองคกร

เครือขายที่เคล� อนไหวรณรงคใหประชาชน

เขาช� อกันเสนอแกไขรัฐธรรมนูญจะมีผูเขา

ชี้แจงตอที่ประชุมรวมรัฐสภาจนถึงขณะนี้                                                  

มียืนยันนอกจากตนแลวก็จะมีนายปยบุตร                                                         

แสงกนกกุล จากคณะกาวหนา, นายณัช                                                       

ปกร นามเมือง เจาหนาท่ีโครงการอินเทอร 

เน็ตเพ� อกฎหมายประชาชน หรือไอลอว, 

น.ส.ชลธิชา แจงเร็ว หรือลูกเกด

ชัดเจนในลมลาง

ค็อป26

บรรลุขอตกลงโลกรอน

นาทีวิกฤต 

‘จับผูพิพากษาสาว’ 

กรุงเทพฯ • “สมเกียรติ พงษไพบูลย”  

อดีตแกนนําพันธมิตรฯ เสียชีวิตแลวดวยวัย 

71 ป หลังตอสูกับภาวะเลือดออกในสมอง

มากวา 1 เดือน เพ� อนพองนองพี่แหแสดง

ความอาลัย

เม� อวันอาทิตยที่ 14 พ.ย. นายสุริยะ

ใส กตะศิลา คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสัง                                                          

คม มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตแกนนําและ

เปนผูประสานงานเครือขายพันธมิตรประ                                                         

ชาชนเพ� อประชาธิปไตย (พธม.) ได โพสต 

เฟซบุกเม� อเวลา 11.12 น. วาไดรับแจงขาว

จากพี่หน�อย ภรรยา อ.สมเกียรติ พงษไพ                                                          

บูลย เม� อเวลา 11.10 น. วันน้ี วาอาจารย                                                            

สิ้นลมหายใจแลวที่ รพ.มหาราช จ.นคร 

ราชสีมา ขอใหอาจารยพักผอน หลับใหสบาย 

หลังจากเสียสละเพ� อสวนรวม 

ไทยโพสต • นายกฯ นํา ครม.ลงพื้นที่ภาค

ใตประชุม ครม.สัญจร 15-16 พ.ย.นี้ ที่ 

จ.กระบี่-ตรัง พรอมติดตามมาตรการเปด

ประเทศเพ� อเรงสรางความเช� อมั่น  กระตุน

เศรษฐกิจการทองเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง 

“เสกสกล” ตั้งจุดรับเร� องรองทุกข รับหวง

ม็อบปวน คาดมาไมต่ํากวา 11 กลุม สั่งฝาย

ความมั่นคงดูแลเขม “จุรินทร” ควง 4 รมต.

ลุยพังงา ดัน 16 โครงการ 2,128 ลาน 6 

จว.อันดามัน

เม� อวันอาทิตย นายธนกร วังบุญคง

ชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปด

เผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกฯ 

และ รมว.กลาโหม เตรียมเดินทางตรวจราช                                                         

การ จ.กระบี่ และ จ.ตรัง และประชุมคณะ

รัฐมนตรีอยางเปนทางการนอกสถานท่ี 

(ครม.สัญจร) ครั้งที่ 1/2564 ระหวางวันที่ 

15-16 พ.ย.2564 ที่ จ.กระบี่ 

กรุงเทพฯ • เครือขายม็อบ 3 นิ้วมาตาม

นัด แตไมคึก ออกแถลงการณยันเปาหมาย

ไมใชไลรัฐบาลหรือเลิกมาตรา 112 แลว พุง

เปาตอตานระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย 

เพ� อปกปองระบอบประชาธิปไตย! ยายวิก

ชุมนุมจากสนามหลวงหลังเจอบังเกอรและ

ลวดหนาม พุงไปที่สถานทูตเยอรมนี เหิม

หนักแขวนคอและเผาหุนฟาง 9 ตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญ งงทั้งบางไมมีใครเห็นเงา 

“รุง” โผลรวมชุมนุม

เม� อวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 

2564 กลุมเครือขายม็อบ 3 นิ้ว ซึ่งประ                                                                  

กอบดวยกลุมแนวรวมธรรมศาสตรและ

การชุมนุม, กลุมทะลุฟา, กลุมฟนฟูประชา 

ธิปไตย DRG, กลุมเหลาทัพราษฎร, กลุม

ศาลายาเพ� อประชาธิปไตย, SUPPORTER 

THAILAND, We Volunteer และคณะ

รณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

(ครช.) ไดนัดรวมตัวชุมนุมแสดงสัญลักษณ

ตอตานระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ที่

อนุสาวรียประชาธิปไตย เวลา 15.00 น. 

กอนเคล� อนตัวไปยังสนามหลวง ภายหลัง

ศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยเม� อวันท่ี 10 พ.ย.                                                                    

วา 3 แกนนําม็อบราษฎรซึ่งประกอบดวย 

นายอานนท นําภา, น.ส.ปนัสยา สิทธิจิร

วัฒนกุล และนายภาณุพงศ จาดนอก มี

พฤติการณลมลางการปกครองตามมาตรา 

49 วรรคหนึ่ง ในการชุมนุมเม� อวันที่ 10 

ส.ค.2563 ที่มีการเสนอ 10 ขอเรียกรอง

ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย 

ทั้งนี้ ตั้งแตชวงดึกวันที่ 13 พ.ย. 

อานตอหนา 15
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อานตอหนา 16อานตอหนา 15

อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9134

อิสรภาพแหงความคิด

กลุมไมเอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย ซ่ึงเปนการรวมตัวของเครือขายม็อบ 3 น้ิว ไดเผาหุนฟางท่ีสวมชุดเส้ือครุยของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญกลางสี่แยกปทุมวัน ในการชุมนุมเม� อวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน

เสนเลือดสมอง

คราอ.สมเกียรติ

อดีตผูนํา‘พธม.’

‘จุรินทร’เล็งชง

ขอ16โครงการ

ถกครม.สัญจร

ปอกนําลุยรธน.ฉบับปชช.
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2 ในประเทศ

า ด อต ลงชุมช ประสา ามร มมือ

สู ารบริ ารงา ทสม ทธิ ล  ‘บา ยยาง’

ใชเองในหมูบาน และตัดขายดวย จากการใช

ประโยชน ในรูปแบบดังกลาวสงผลใหปามีความ

เส� อมโทรมลงมาก “ปาเกือบเปนภูเขาหัวโลน” หลงเหลือ

ความอุดมสมบูรณเพียงแค 30 - 40  ของ

ความอุดมสมบูรณที่เคยมีมา

จนกระทั่งมีโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม

ราชชนนีพันปหลวง โดยกรมปาไมสนับสนุนให

ทําการอนุรักษปาในรูปแบบปาชุมชน จัดทําปาย

ประชาสัมพันธการอนุรักษ

ปาหามตัดไม ปายบอกแนว

เขตปา ซื้ออุปกรณดับเพลิง 

มี การตั้ ง กฎระ เบี ยบใน

การควบคุมดูแลปาชุมชน 

คือ หามตัดไม ในปาชุมชน

ทุกชนิด ถาหากผู ใดฝาฝน

มีโทษปรับไมเกิน 2,000 บาท

รวมถึงยังมีการตั้ ง

คณะกรรมการดูแลปาชุมชน 

และทําการลาดตระเวน

โ ด ย จ ะ มี ก า ร ขึ้ น ล า ด

ตระเวนเปนประจําทุกวัน 

โจรปลนสิบครั้ง ไมเทากับไฟไหมครั้งเดียว 

อาจจะเปนคํากลาวโบราญท่ีสะทอนถึงความจริงได

ดีที่สุด เพราะกอใหเกิดการสูญเสียในหลายๆ เร� อง 

ทั้งชีวิต สินทรัพย และผลกระทบที่ตามมาอีกดวย 

แตเม� อยอนกลับมาดูความเปนจริงในประเทศไทย 

ตลอดเวลาที่ผานมาเหตุไฟไหมเกิดขึ้นอยูเสมอ โดย

เฉพาะในพื้นที่ปาของตางจังหวัด ถึงแมจะไมใช

พ้ืนที่เมืองแตก็สงผลกระทบใหกับชุมชนโดยรอบ

เชนเดียวกัน รวมถึงสัตวปาและทรัพยากรทาง

ธรรมชาติอีกดวย 

เชนเดียวกับ ชุมชนบานหวยยาง ตําบลสงยาง 

อําเภอศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี ที่เคย

ประสบกับปญหาไฟปาอยูตลอดทุกป รวมถึงปญหา

ดานทรัพยากรทางธรรมชาติอ� นๆ จากปจจัยหลัก

ของการขยายตัวของพื้นที่ชุมชน เม� อมีจํานวน

ประชากรเพิ่มขึ้น ทําใหเกิดการขยายพื้นที่ทํากิน

เพ่ิมข้ึน มีการตัดถนนเพ่ิมข้ึน และมีการทําชลประทาน

มากขึ้น ทําใหพื้นที่ปาลดลงจากเดิมเปนจํานวนมาก 

จากเดิมที่ชาวบานหวยยางได ใชประโยชนจากปา

มาตลอด ก็เริ่มไดรับผลกระทบมากขึ้น

ผนวกกับมีการตัดไมออกมาสรางบานเรือน 

ทําเฟอรนิเจอร ทําดามไมกวาด ซึ่งมีทั้งการตัด

วันละ 5-6 คน ขึ้นชวงเชา และชวงเย็น คนที่ขึ้น

ไปลาดตระเวนจะมีทั้งคณะกรรมการและคนใน

ชุมชน ตามความสมัครใจ หลังจากป 2550 เปนตนมา 

การลาดตะเวนนอยลง เหลือแตคณะกรรมการเทาน้ัน 

จะขึ้นลาดตระเวนทุกๆ 3 วัน

ในชวงป 2554 - 2555 ปาชุมชนบานหวย

ยางจัดทํา “โครงการแนวทางการจัดการหญาหาง

เสือโดยการมีสวนรวมการอนุรักษปาชุมชนบาน

หวยยาง” ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.  โดยมีกิจกรรม

การเก็บขอมูลการใชประโยชนจากปา เก็บขอมูล

ทรัพยากรปา การทําแผนงานบริหารจัดการการ

ใชประโยชนจากปาใหคุมคา รวมถึงการอนุรักษ

ภูมิปญญาของชาวบานในการดูแลรักษาปา 

ปจจุบันในเดือนกุมภาพันธของทุกป ชุมชน

จะทําการซอมแซมแนวกันไฟใหมีความกวาง 4 - 6 เมตร 

เดือนมีนาคมของทุกปจัดชุดลาดตระเวนชุดละ 5 คน 

ลาดตระเวนชวงเชา และชวงเย็น เพ� อเฝาระวัง

และกวาดใบไมตามแนวกันไฟ ซึ่งในแตละชุดจะ

ดําเนินการเปนระยะเวลาประมาณ 10 วันจนกระท่ัง

ฝนตก คนที่ขึ้นไปลาดตะเวนจะมีทั้งคณะกรรมการ

และคนในชุมชนตามความสมัครใจ

จากการดําเนินการจัดต้ัง

ปาชุมชนของบานหวยยางในป 

2550 เปนตนมา ทําใหเกิดความ

อุดมสมบูรณมากข้ึน จาก 30  40  

เปน 80  จํานวนตนไม สัตวปา

มีมากข้ึน และปจจุบันมีลิงอาศัยอยู

เปนจํานวนมากถึงประมาณ 50 ตัว 

จํานวนเห็ด หน�อไม และผักตางๆ 

ก็มีมากขึ้น 

ดวยความรวมมือรวมใจ

ของคนในชุมชนดังกลาว จึงสงผล

ใหชุมชนบานหวยยาง ไดรับการคัด

เลือกใหไดรับรางวัลลูกโลกสีเขียว 

ครั้งที่ 20 ซึ่งถูกจัดอยูในประเภทชุมชน จากสถาบัน

ลูกโลกสีเขียว เพ� อยกยองคน ชุมชนที่มีแนวคิด

สงเสริมเครือขายอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม

การตั้งกฎ ระเบียบ กติกา และขอตกลง

ของชุมชน รวมถึงความรวมมือของคนในชุมชนเอง 

หวังเพ� อจะดูแลรักษาปาในพื้นที่ ไดสงผลใหบาน

หวยยางมีการจัดการทรัพยากรอยางเหมาะสม

และชาญฉลาด แมจะเคยเกิดวิกฤตทั้งไฟปาและ

การบุกรุกพ้ืนท่ีมาแลวนับคร้ังไมถวน แตความเขมขน

ของการดําเนินงานก็สงผลใหปญหาเหลาน้ันถูก

จัดการไดอยางดี และจากแนวทางการทํางานนี้เอง

ยังสนับสนุนความเปนชุมชนตนแบบของบานหวยยาง

ไดอยางดีอีกดวย

รวมเปนกําลังใจใหพ่ีนองนักอนุรักษส่ิงแวดลอม

บานหวยยาง ผานการรับชมพิธีมอบรางวัลลูกโลก

สีเขียวผานการถายทอดสด e oo  i e 

วารสารลูกโลกสีเขียว

นายพนิต วิกิตเศรษฐ 

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชาธิปตย

“ถาเราจะลองเปดใจ สํารวจความคิดความเห็นจาก

คนรอบขาง ผมเช� อวาคนสวนใหญจะรุนใหม รุนเกา ยังมี

ความบริสุทธิ์ใจ ไมไดมีเจตนาลมลางสถาบัน แตแนวโนม

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะเรียกวาปฏิรูปหรือคําใดก็ตาม 

ถือเปนเร� องปกติของทุกสังคม ผมคิดวาควรดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงอยางคอยเปนคอยไป โดยตองชวยกันประคับ

ประคองไมใหนําไปสูการลมลางสถาบัน”. 

นอังคารนี้แลว 16 พ.ย.ที่ทางที่ประชุมรวมรัฐสภาจะพิจารณา

รางแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับภาคประชาชนที่รวมกันลงช� อ

เสนอตอรัฐสภา อันเปนรางแกไข รธน.ที่มีการเคล� อนไหวภาย

ใตแคมเปญ ขอคนละช� อ-รื้อระบอบประยุทธ ที่ดําเนินการโดยกลุม 

Re-solution ท่ีมี 2 แกนนําหลักคือ ปยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะ

กาวหนา-อดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม และพริษฐ วัชรสินธุ หรือไอติม 

ที่เคล� อนไหวลารายช� อกันตั้งแต 6 เม.ย.2564 จนตอมาไดราย

ช� อประชาชนเอาดวยกับการแกไขรัฐธรรมนูญมา 150,921 คน และมี

การสงรางแกไข รธน. และรายช� อทั้งหมดตอรัฐสภา เม� อ 30 มิถุนายน 

2564 แตสุดทาย สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรไดตรวจสอบพบ

วามีผูมีสิทธิ์เขาช� อและมีเอกสารหลักฐานครบถวนทั้งหมด 135,247 ช� อ 

จนมีการบรรจุเขาสูระเบียบวาระการประชุมรวมรัฐสภา 16 พ.ย.นี้ ที่

เปนการพิจารณาในวาระแรก ขั้นรับหลักการ ที่จะใชเวลาการพิจารณา

ตลอดทั้งวัน และจะลงมติในวันรุงขึ้น 17 พ.ย. เพ� อชี้ขาดวารางแกไข 

รธน.ดังกลาวจะไดไปตอ หรือจะโดนคว่ําตั้งแตวาระแรก

ทามกลางแรงตานท่ีเร่ิมปรากฏใหเห็นแลวจากสมาชิกวุฒิสภา ท่ีเปน

ปยบุตร-ไอติม-ชลธิชา

ปะทะเดือด ‘สภาสูง’
ดานสําคัญในการเปดไฟเขียวผานตลอด หรือไฟ

แดงสกัดรวงรางแกไขรัฐธรรมนูญทุกรอบ 

เพราะรางแกไข รธน.ที่จะฝาดานวาระ

แรกไปได นอกจากจะตองไดเสียงเห็นชอบเกิน

กึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา ส.ส.-ส.ว.ที่ปฏิบัติ

หนาที่รวมกันแลว ในเสียงเห็นชอบดังกลาวจะ

ตองมี ส.ว.ลงมติเห็นชอบดวยไมนอยกวา 1 ใน 

3 โดยแมตอนนี้จะเหลือ ส.ว.ปฏิบัติหนาที่ 248 

คน เพราะมีลาออกไปกอนหนานี้ 2 คน ยังไมมี

การโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหม แตตัวเลข 1 ใน 3 

ก็ยังอยูที่ประมาณ 84 เสียงอยู 

ดูจากรูปการณทางการเมืองแลว การที่

รางแกไข รธน.ดังกลาวจะฝาดาน สภาสูง ไปได 

จึงยากไมใชนอย 

โดยเฉพาะกับรางแกไข รธน.ที่เสนอ

มา ที่มีการเสนอให ลมสภาสูง คือ แกไข รธน.

ให ส.ว.ชุดปจจุบันพนสภาพไปทันที หากแกไข

รัฐธรรมนูญสําเร็จแลวเหลือใหมีแต สภาผูแทน

ราษฎร เพียงสภาเดียว เพ� อใหฝายนิติบัญญัติ

ของประเทศไทยเปนในรูปแบบของ สภาเดี่ยว 

ไมตองมีวุฒิสภา 

ซึ่งนั่นก็หมายถึง จะทําให ส.ว.ชุดปจจุบัน

ทั้งหมด ที่เสนอแตงตั้งโดยพลเอกประยุทธ จันทร โอชา ตองตกงาน-พน

สภาพไปโดยทันที ดวยเหตุนี้วงการเมืองจึงมองวา แลว ส.ว.จะมายอม

โหวตผานราง รธน.เพ� อใหตัวเองตกงาน พนสภาพการเปนสมาชิกรัฐสภา 

กอนครบวาระรวม 2 ปกวาไดอยางไร

ดวยเหตุนี้พอหลายฝายเห็นรางแกไข รธน.ดังกลาวที่เริ่มรณรงค 

ตางก็บอกเปนเสียงเดียวกันวา เสนอมาแบบนี้มันก็เสี่ยงจะโดนคว่ําตั้งแต

แรกแลว เพราะไมใชแคกับ ส.ว.ที่จะออกแรงตาน แต ส.ส.พรรครวม

รัฐบาล โดยเฉพาะพลังประชารัฐ ก็คงไมอยากใหรางแกไข รธน.ดังกลาว

ไดไปตอ เพราะเนื้อหา-ประเด็นในรางแกไข รธน.ดังกลาว มันคือการทุบ

ทําลายโครงสรางอํานาจของรัฐบาลพลเอกประยุทธ-พลังประชารัฐ อยาง

เห็นไดชัด เพราะไมใชแคการโละทิ้ง ส.ว. 250 คน ที่มีอํานาจโหวตนายกฯ 

ที่เปนฐานอํานาจของพลเอกประยุทธ-พลเอกประวิตร วงษสุวรรณ และ

เปนแตมตอของพลังประชารัฐมาตลอด ในการที่มีแลว 250 เสียงในการ

โหวตนายกฯ ที่ยังคงใชไดตอกับการเลือกตั้งสมัยหนา แตประเด็นที่กลุม

รีโซลูชั่นเคล� อนไหวแกไข รธน.อีกบางประเด็น ก็คือการเขยาฐานอํานาจ

ของพลเอกประยุทธและพลังประชารัฐ มองไปแลวจึงน�าจะทําใหพลัง

ประชารัฐอาจไมสะดวกใจในการที่จะเอาดวยกับรางแกไข รธน.ฉบับนี้ 

อีกท้ังแกนนําหลักๆ ในกลุมรีโซลูช่ัน โดยเฉพาะหัวเรือใหญ ปยบุตร 

ก็ชัดเจนวา เปนคนที่ฝาย ส.ส.รัฐบาล โดยเฉพาะพลังประชารัฐและ 

ส.ว.มีอาการหมั่นไสเปนทุนเดิมอยูแลวกับบทบาทที่ผานมา โดยเฉพาะ

บทบาทเร� องการยกเลิกมาตรา 112 และการปฏิรูปสถาบันพระมหา

กษัตริย ซึ่งอยูตรงขามกับ ส.ว.และพลังประชารัฐมาตลอด 

ดังนั้นฝาย ส.ว.และ ส.ส.พลังประชารัฐ หากจะเปดหนาแลกดวย

การดวลฝปาก-แลกหมัดกันกลางหองประชุมรวมรัฐสภาอังคารนี้ แลว

สุดทายจะลงมติไมเห็นชอบหรืองดออกเสียงรางแกไข รธน.เพ� อทําใหราง

แกไข รธน.ตกไป ก็เช� อวาทาง ส.ว.จํานวนไมนอย และ ส.ส.พลังประชา

รัฐ รวมถึง ส.ส.รัฐบาลอีกบางพรรค ก็คงพรอมจะเปดหนาแลกดวย ชน

เปนชน ภายใตการตีไปที่รางแกไข รธน.ดังกลาวที่เสนอมา มีจุดออน-ขอ

ดอยอยางไร เพ� อทําใหมีความชอบธรรมในการทําใหรางแกไข รธน.ถูกตี

ตกไปตั้งแตวาระแรก จะไดไมถูกมองวาไมสนใจกับเสียงประชาชนที่รวม

กันลงช� อเสนอรางแกไข รธน.หนึ่งแสนกวารายช� อ

ซึ่งทาทีดังกลาวประเมินวา ทาง ส.ว.จะตองแสดงบทบาทคอน

ขางหนักกวา ส.ส.รัฐบาลแน�นอน เพราะเม� อ รางดังกลาวเสนอให โละ 

ส.ว.ชุดปจจุบัน ทําใหตกงานกันหมด หาก ส.ว.ตีรางดังกลาวตก ก็อาจ

ทําใหถูกมองวาโหวตคว่ําเพ� อรักษาสถานภาพตัวเอง ดังนั้น ส.ว.ที่จะ

อภิปรายรางแกไข รธน.วันอังคารนี้ในเชิงคัดคานไมเห็นดวย คงตอง

ทําการบานมาหนักไมใชนอย โดยคาดวา ส.ว.จะอภิปรายชี้ประเด็นไป

วารางแกไข รธน.ดังกลาว ทําใหระบบตรวจสอบ เชน ศาลรัฐธรรมนูญ-

องคกรอิสระออนแอและเกิดการรวมศูนยอํานาจประเทศไวที่สภาฯ เพียง

แหงเดียว ที่หากพรรคการเมืองใหญ พรรครัฐบาลคุมเสียงขางมากไว

หมด ก็เสี่ยงตอการเกิดสภาพ เผด็จการรัฐสภา เหมือนในอดีต 

ในสวนของกลุมรีโซลูชั่น เบื้องตนพบวาจะสงคนไปชี้แจงหลัก

การ-เหตุผลในการเสนอรางแกไข รธน.ดังกลาวตอที่ประชุมรวมรัฐสภา 

รวม 5 คน ประกอบดวย ปยบุตร แสงกนกกุล , พริษฐ วัชรสินธุ,      

ณัชปกร นามเมือง จากกลุมไอลอว,                                                        

ชลธิชา แจงเร็ว อดีตนักเคล� อนไหว

ทางการเมืองในยุค คสช. ที่ปจจุบันมี

บทบาทไมใชนอยกับม็อบ 3 นิ้วที่ผาน

มา และมีขาววาการเลือกตั้งรอบหนาจะ

ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ในสังกัดพรรค

กาวไกล, เอกรินทร ตวนศิริ นักวิชาการ

จากคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร ที่เคล� อนไหวในกลุมเครือขายนัก

วิชาการเพ� อสิทธิพลเมือง  

สําหรับเนื้อหา-ประเด็นหลักๆ ใน

รางแกไข รธน.ฉบับดังกลาว จะมีดวย

กัน 4 ประเด็นหลัก ภายใตสโลแกนที่

กลุมรีโซลูชั่นใชในการรณรงคลารายช� อ

ประชาชนเสนอแกไข รธน.คือ ลม-โละ-

เลิก-ลาง ไดแก 

1.ลมวุฒิสภา

โดยให ส.ว.ชุดปจจุบัน 250 คน ที่

มีอํานาจโหวตเลือกนายกฯ ดวย พนสภาพ

ทันทีหลังมีการแกไข รธน.สําเร็จแลวใหใช

ระบบสภาเดี่ยว มีแตสภาผูแทนราษฎร ไม

ตองมีวุฒิสภาอีกตอไป 

2.โละศาลรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระที่ปฏิบัติหนาที่อยูในปจจุบัน

ทั้งหมด ในลักษณะเซตซีโรหมด 

แลวนับหนึ่งใหม แกไขเร� องที่มา-กระบวนการคัดเลือก-เพิ่มระบบ

ตรวจสอบการใชอํานาจ เชน เร� องที่มาตุลาการศาล รธน. ก็ใหสภาฯ ทั้ง

ฝายรัฐบาลและฝายคานมีอํานาจในการเสนอรายช� อบุคคลเปนตุลาการ

ศาล รธน.ไดฝายละ 3 คน โดยใหสภาฯ เปนผูลงมติเห็นชอบรายช� อ 

ซึ่งประเด็นดังกลาวน�าจะโดนโตแยงวา จะเปดชองใหนักการเมืองเขา

แทรกแซงครอบงําศาล รธน.และองคกรอิสระอ� นๆ ได จนอาจเกิดวิกฤต

ศาล รธน.และองคกรอิสระขึ้นอีกครั้งแบบในยุคระบอบทักษิณ

3.ยกเลิกยุทธศาสตรชาติ 20 ป และแผนปฏิรูปประเทศ โดย

เสนอใหตัดทิ้งมาตรา 257-261 ออกทั้งหมด 

4.ลางมรดกรัฐประหารจากยุค คสช.

โดยใหยกเลิกรัฐธรรมนูญ มาตรา 279 เพ� อทําใหคําสั่ง คสช.และ

หัวหนา คสช.มีผลเปนโมฆะทั้งหมด ที่หากทําสําเร็จ ก็อาจเปนชองทาง

ใหนําไปสูการหาชองเช็กบิลขั้วอํานาจเกา คสช.ได 

จึงไมแปลกที่เม� อหลายคนเห็นเนื้อหารางแกไข รธน.ฉบับ     

ลม-โละ-เลิก-ลาง ดังกลาวของกลุมรีโซลูชั่นที่มีปยบุตรเปนหัวหอก 

เขียนพิมพเขียวรางแกไข รธน.ฉบับดังกลาว ที่เนื้อหาเปนการ ดับเคร� อง

ชนทั้งรัฐบาลพลเอกประยุทธ-วุฒิสภา-ศาลรัฐธรรมนูญ-องคกรอิสระ-

พรรคพลังประชารัฐ เลยทําใหแวดวงการเมือง พอจะประเมินไดไมยาก

วา รางแกไข รธน.ดังกลาวจะไดไปตอในวาระสอง-วาระสาม หรือจะจบ

ลงแคตอนโหวตออกเสียงในวันพุธที่ 17 พ.ย.นี้เทานั้น.    

วั
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3บทความ-ในประเทศ

เมื่อ ‘ลองดี’ ก็ ‘เจอคดี’

ามันสมอง “รุ้ง-ปนัสยา” มีมากเท่าไขมันในร่างเธอ 

เธอจะต้องไม่ทำ� อย่�งที่ทำ�อยู่ตอนนี้!

คือ ตั้งโต๊ะแถลงข่�ว....

ไม่ยอมรับคำ�วินิจฉัยศ�ลรัฐธรรมนูญ และประก�ศ

ไม่ทำ�ต�ม

พร้อมนัดชุมนุม ที่อนุส�วรีย์ประช�ธิปไตย ๑๔ พ.ย. แล้ว

เคลื่อนขบวนไปสน�มหลวง 

และออกแถลงก�รณ์..........

ผ่�นเพจแนวร่วมธรรมศ�สตร์และก�รชุมนุม และอีก

หล�ยเพจในเครือข่�ยกลุ่มร�ษฎร ด้วยข้อคว�ม ดังนี้

แถลงการณ์ต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 10 ต่างจากประเทศไทยใน

สมัยรัชกาลที่ 9 :

เรากำาลังเดินถอยหลังสู่การปกครองโดยระบอบสมบูรณา 

ญาสิทธิราชย์ ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวาย 

อำานาจของกษัตริย์ที่ เพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

นี้ กำาลังพาประเทศไทยออกห่างจากการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย แล้วถอยหลังเข้าสู่การปกครองโดยระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์อย่างเต็มตัว

ฝ่ายกษัตริย์นิยม พยายามสร้างประวัติศาสตร์ ใหม่ให้

กษัตริย์เป็นผู้มีอำานาจปกครองประเทศส่วนประชาชนเป็นเพียง

ผู้อยู่อาศัย

กำาหนดให้ประชาชนมีเพียงสิทธิเลือกตั้ง แต่อำานาจใน

การปกครอง อำานาจในการกำาหนดทิศทางและอนาคตของ

ประเทศทั้งหมด กลับไม่ได้อยู่ในมือของประชาชน

เรากำาลังปกครองโดยระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย

การต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศที่ปกครองโดย

ระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงหนีไม่พ้นท่ีจะต้องหยุดยั้ง

การขยายอำานาจของสถาบันกษัตริย์

เพื่อให้ ได้มาซึ่งประชาธิปไตยในประเทศที่ปกครองโดย

ระบอบกึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

การขับไล่ประยุทธ์และพวกพ้องจึงไม่ใช่ทางออก เพราะ

รากของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์ จันทร์ โอชา

นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อไล่ประยุทธ์

นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก 112

นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปฯ

นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อล้มล้างฯ

แต่คือการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบอบสมบูรณาญา 

สิทธิราชย์ 

สอง” นั้น

ณ  ๑๐ พ.ย.ของคำ�วินิจฉัยนี้ ผูกพันเฉพ�ะ “อ�นนท์-ไมค์-รุ้ง” 

๓  คนเท่�นั้น

ไม่ผูกพันถึงคนอื่น รวมทั้งองค์กรเครือข่�ย!

จึงอย�กให้ขบวนก�รส�มน้ิว ตระหนักถึงคว�มข้อน้ี ในคำ�

วินิจฉัยให้ชัด เพื่อผลประโยชน์ท�งคุก/ไม่คุกของตัวเองในอน�คต

คือศ�ลท่�นสั่งไว้ว่�........

“ให้ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ รวมทั้ง ‘องค์กรเครือข่าย’ เลิกกระทำาการ

ดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย”

นั่นคือ ใครยังไม่เลิกทำ�....

นับจ�กนั้น สิ่งที่ทำ� จะเข้�ในคว�มหม�ย “ก�รกระทำ�ที่เกิด

ขึ้นต่อไปในอน�คต” ทันที

ข้อห� “ล้มล้�งก�รปกครองในระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระ

มห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

จะมีผลผูกพันกับทุกองค์กร น่ันคือ พวกคุณต้องได้รับข้อห� 

นั้่น โดยไม่มีข้อโต้แย้ง!

ก�รที่ขบวนก�รส�มนิ้วอ้�งว่�ปฏิรูปนั้น มันเพียงลีล� 

แต่เนื้อห�ที่ทำ�กัน คือ... 

ก�รล้มล้�งก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ชัดเจน!

กับพวกส�มกีบที่ถูกส�มสัสล้�งสมองก็ดี กับพวกวัยรุ่นรับจ้�ง

ซ่�ก็ดี  กับพวกส้ม-แดงท�สที่ไม่ยอมให้ปลดปล่อยก็ดี

รวมทั้งรุ้งด้วย นอกจ�กผิดต�มวินิจฉัยศ�ลไปแล้ว

วันนี้ ยังทำ�ผิดซ้ำ�อีก

และพวกท่ีออกม�ชุมนุม ก่อก�ร ก่อกวน ในถนน จ�ก

ร�ชดำ�เนิน ย้�ยม�ปทุมวัน และไปสถ�นทูตเยอรมัน ที่ส�ทรนั้น 

ทั้งบ่งเจตน�ล้มล้�ง ทั้งใช้คว�มรุนแรง ถึงขั้นใช้อ�วุธปืนยิง

จนได้รับบ�ดเจ็บกันเอง

“ข้อห�ล้มล้�ง” พวกคุณทั้งขบวนก�ร เจอแน่!

ส่วนธรรมศ�สตร์ ที่ผู้บริห�รอันมี “รองศ�สตร�จ�รย์เกศินี 

วิฑูรช�ติ” เป็นอธิก�รบดี นั้น

ก�รยินยอมให้กลุ่มคนมุ่งล้มล้�งฯ ใช้ชื่อธรรมศ�สตร์ เป็น

เครื่องหม�ยของขบวนก�รม�ตลอด จะปฏิเสธว่�ธรรมศ�สตร์ไม่ใช่ 

“เครือข่�ยขบวนก�ร” ล้มล้�งได้หรือไม่? 

คำ�วินิจฉัยศ�ลที่ผูกพันกับทุกองค์กร 

ก็ถึงเวล�ที่ “องค์กรกฎหม�ย” จะต้องมีคำ�ตอบให้สังคม

และน่ี ชัดๆ อย่�งน้ี ฮองเฮ�เกศินี ยังยินดีให้แก๊งล้มล้�ง

สถ�บัน ประทับตร�ธรรมศ�สตร์อยู่อีกหรือ? 

กับข้อคว�มนี้ ในโลโกโดมแดง...........

แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม

เราจะเคลื่อนไปสถานทูตเยอรมันนี

เพื่อทวงถามว่ากษัตริย์ว่าจะทรงอยู่ในระบอบการปกครอง

แบบประชาธิปไตยท่ีมีกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญ หรือระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์

เพื่อยนืยันว่าประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย!

#ม็อบ 14 พฤศจิกา 64

#ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง

#ม็อบต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ธรรมศ�สตร์วันน้ี ดูเหมือนจะตกต่ำ�ทุกด้�น กระทั่งชื่อ

ประเทศเยอรมนี นักศึกษ�ยังเขียนเป็น “เยอรมันนี”

อธิก�รบดีผู้รวยพันล้�น ไม่อ�ยบ้�งหรือ?

ในปฏิบัติก�รท้�ท�ยคำ�วินิจฉัยศ�ลครั้งนี้ ดูจะไม่ได้มีเพียง

ขบวนก�รเครือข่�ย “ส้ม-ส�มสัส” เท่�นั้น

ขบวนก�ร “แดงทั้งแผ่นดิน” ของโทนี่ ชุดแดงล้วนที่เคย

เผ�บ้�น-เผ�เมือง ก็ม�ร่วมด้วย โดยระดมพลผ่�นเพจ

Milk Tea Alliance

ตื่นเถิดคนเสื้อแดง ถึงเวลาที่คนเสื้อแดงจะกลับมายิ่งใหญ่

ในระบอบประชาธิปไตย 14 พฤศจิกายน 64 ใส่เสื้อแดงแล้วมาสู่

กัน คนเสื้อแดงค้างคนรุ่นใหม่ 15.00 น.

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

#ม็อบ 12 พฤศจิกา 64

#ม็อบ 14 พฤศจิกา 64

#คนเสื้อแดง

#ปฏิรูปไม่เท่ากับล้มล้าง

ประมวลปฏิบัติก�ร “ท้�กฎหม�ย” และคำ�สั่ง “ศ�ล

รัฐธรรมนูญ” ของขบวนก�รล้มล้�งเมื่อว�นนี้แล้ว

ก็ชัดว่� เป็นขบวนก�รมี “องค์กรเครือข่�ย” อยู่เบื้องหลัง 

โดยขับเคลื่อนผ่�น “แนวร่วมธรรมศ�สตร์” โดยรุ้ง-ปนัสย�และ

แกนนำ�อีก ๕-๖  คน มีน�ยธัชพงศ์ แกดำ� เป็นต้น

สังเกตได้ว่� เน้ือห�กระทั่งบ�งถ้อยคำ�ที่รุ้งนำ�ม�ใช้ เป็น

ถ้อยคำ�ที่น�ยปิยบุตรใช้แถลงเมื่อวันก่อน

ก�รเคลื่อนขบวนชุมนุม ท้ังสถ�นท่ีชุมนุมและกิจกรรม

ที่ทำ� เปลี่ยนม�-เปลี่ยนไป แสดงถึงมี “องค์กรเครือข�่ย” คอย

คอนโทรลและสั่งก�ร  เช่นก�รไปสถ�นทูตเยอรมนี เป็นต้น

พวกนี้ คงคิดว่� ม�กันเป็นหมู่ “ไม่ใช่ตัวก�ร” คงไม่เป็นไร 

โปรดเข้�ใจใหม่.....

ศ�ลวินิจฉัยแล้ว “เป็นขบวนก�รล้มล้�ง”

ดังนั้น เมื่อว�น ทุกคนคือขบวนก�รล้มล้�ง และอย่�คิดว่� 

ม�กันม�กๆ ตำ�รวจไม่กล้�จับใคร

เตรียมรับหมายเถอะ โดยเฉพาะ ๗ หัวโจกเมื่อวาน.

นี่คือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าประเทศนี้ต้องปกครองโดยระบอบ

ที่คนทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกัน 

นี่คือการต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อปกป้อง

ระบอบประชาธิปไตย

เพร�ะนี่....

ไม่เพียงรุ้งยืนยันตัวเองในพฤติกรรม ยังช่วยตอกย้ำ�ข้อเท็จ

จริงในคำ�วินิจฉัยศ�ลเมื่อ ๑๐ พ.ย.ให้เด่นชัดขึ้นด้วย

ว่�ทุกอย่�ง “เป็นจริง-มีจริง” ต�มคำ�ศ�ลวินิจฉัย คือ

-ก�รกระทำ�ของรุ้ง มีก�รจัดต้ังกลุ่มในลักษณะเป็นองค์กร

เครือข่�ย มีก�รใช้คว�มรุนแรงอย่�งต่อเนื่อง 

-ทั้งพฤติก�รณ์และเหตุก�รณ์ต่อเนื่องจ�กก�รกระทำ�ของรุ้ง 

แสดงให้เห็นมูลเหตุจูงใจ ว่�รุ้งมีเจตน�ซ่อนเร้น 

เพื่อล้มล้�งก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�

กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ใช่เป็นก�รปฏิรูป 

-ก�รใช้สิทธิและเสรีภ�พของรุ้งเป็นก�รแสดงคว�มคิดเห็นที่

ไม่สุจริต 

เป็นก�รละเมิดกฎหม�ยมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้�งก�รปกครอง

ระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์ทรงเป็นประมุขต�ม

ม�ตร� ๔๙ วรรคหนึ่ง

ฉะนั้น จึงอย�กบอกให้รุ้งและองค์กรเครือข่�ยได้ทร�บชัดๆ 

อีกครั้่ง เพื่อคว�มเข้�ใจที่ตรงกัน 

ที่ศ�ลฯ วินิจฉัยว่�

“การกระทำาของผู้ถูกร้องทั้ง ๓ (อานนท์/ไมค์/รุ้ง) เป็นการใช้

สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามมาตรา ๔๙ และ

สั่งการให้ผู้ถูกร้องทั้ง ๓ รวมทั้ง ‘องค์กรเครือข่าย’ เลิกกระทำา

การดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วยตามมาตรา ๔๙ วรรค

ลังจาก ทีมโฆษก ศูนย์บริหารสถานการณ์

ก�รแพร่ระบ�ดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

น� 2019 หรือ ศบค. ดรีมทีมทำ�ง�นกันขัน

แข็ง มีทั้งโฆษก ศบค. ผู้ช่วยโฆษกฯ และ

ล่�สุดมีผู้ช่วยรองโฆษกฯ ม�ร่วมทีมขึ้นโพเดียมแถลงข่�ว

ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ ด้วยอีกคน 

เลยช่วยผ่อนง�นหนักๆ ในมือ คุณหมอ นพ.ทวี

ศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.ได้เยอะ แต่บรรด�แฟนคลับ

อ�จได้เห็นหน้�คุณหมอม�ดนุ่มคนนี้น้อยลง เพร�ะคิว

หลักๆ คุณหมอจะแถลงในวันประชุม ศบค.ชุดใหญ่เท่�นั้น

ทว่�ที่ห่�งห�ยไปนั้น คุณหมอไม่ได้หนีไปไหน แต่ไป

ลุยอีกภ�รกิจในคว�มรับผิดชอบ ฐ�นะผู้ตรวจร�ชก�รกระ 

ทรวงส�ธ�รณสุข เขต

สุขภ�พที่ 10 ที่ล่�สุด

ไปเป็นส�ยบุญนำ�ทีมผู้                        

บริห�รเขตสุขภ�พที่  10                                     

ร่วมพิธีทอดกฐิน ปี 2564  

ที่วัดหลวง อ.เมืองอุบล 

ร�ชธ�นี

ซึ่ งคุณหมอแห่ง                                        

ศบค.ม�ทั้งที ง�นบุญ                                       

กฐินก็ต้องเข้มๆ ต�ม

ม�ตรก�รโควิดฟรีเซต                                                     

ติง ง�นบุญปลอดภัย                            

3 ด้�น ได้แก่ ด้�นสถ�น                                            

ที่ ด้�นผู้จัดง�น และผู้

ร่วมง�นต้องสวมหน้� 

ก�กอน�มัย รักษ�ระยะ

ห่�ง ล้�งมือบ่อยๆ มีประวัติก�รฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-

19 ต�มเกณฑ์ 

และผ่�นก�รตรวจห�เช้ือโควิด Antigen Test Kit  

(ATK) ภ�ยใน 72 ชั่วโมง และต้องไม่พบเชื้อจึงจะส�ม�รถ 

เข้�ร่วมง�นได้  ต�มม�ตร ก�รป้องกัน ควบคุม โรค โค วิด -19  

แบบว่�ใครไปง�นนี้รับรองอุ่นใจ ปลอดภัยไร้เชื้อแน่ๆ

ส่วนคุณหมอเองก็ดูอิ่มบุญอิ่มใจเป็นพิเศษ บอกขอ

สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท�งพุทธศ�สน�กว่� 2,500 ปี

ให้อยู่คู่แผ่นดิน พร้อมยังเอ�บุญม�ฝ�กทุกคน สุดท้�ยยังไม่

ทิ้งม�ดคุณหมอ ย้ำ�ทุกคนว่� “แม้มี โรคระบาด แต่ชีวิตวิถี

ใหม่ก็ต้องเดินไปอย่างระมัดระวัง” 

ง�นนี้ ไม่ลืมติดแฮชแท็ก ด้วยสโลแกนประจำ�ตัวที่ว่� 

#ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

แหม..ช่วงนี้เปิดประเทศกันแล้ว เริ่มกลับม�คึกคักอีก

ครั้ง  ไม่ว่�ง�นบุญหรือง�นไหนๆ ก็อย่�ลืมสโลแกนนี้เด็ด

ข�ด คุณหมอ ย้ำ�แล้วนะ อิอิ. 

บรรจง

การ์ดอย่าตก    

ห

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ถ้

หวนกลับไปสู่การต่อสู้ตามวิถีทางปกติ
ออ์อ์อ์...ก็ยังคิดไม่ออก-บอกไม่ถูก ว่าการ

นัดชุมนุมวันอ�ทิตย์ (14 พ.ย.) ของพวก

เด็กๆ หลังจ�กที่ศ�ลรัฐธรรมนูญท่�นเพิ่ง

วินิจฉัยชี้ข�ดในเรื่องก�รล้มล้�ง-ไม่ล้มล้�ง

ก�รปกครอง จะไปถึงไหนต่อถึงไหนกันแน่!!! เพร�ะ

ระหว่�งท่ีกำ�ลังนั่งปั่นนั่งเทียน เขียนต้นฉบับชิ้นนี้ ก็

เพิ่งจะผ่�นพ้นเที่ยงคืนของวันเส�ร์ม�หม�ดๆ...

แต่ก็นั่นแหละ...ไม่ว่�เด็ก-ไม่ว่�ผู้ ใหญ่ แต่ถ้�

ห�กเมื่อไหร่ที่ต้องออกแรงดิ้นแบบโผงๆ ผ�งๆ ไม่ว่�

จะโดยจนตรอก จนมุม หรือโดยเหตุผลกลใดก็แล้ว

แต่ โอก�สที่จะหนักไปท�ง แดงไม่แดง-แต่ขอให้แรง

เข้าว่า อันเนื่องม�จ�กสิ่งที่เรียกว่� สติ มันอ�จไม่หลง

เหลือติดปล�ยนวมซักกี่ม�ก-น้อย ก็น่�จะมี โอก�ส

เป็นไปได้สูงเอ�ม�กๆ คือจะเพื่อ เรียกแขก หรือ ส่ง

แขก ก็ต�มที เฉพ�ะแค่ก�รไปหยิบเอ�รูปเครื่อง

ประห�ร  กิโยติน ม�ว�งแปะไว้กับเหตุผล ข้ออ้�ง ว่� 

ปฏิรูป ไม่ใช่  ล้มล้าง อะไรทำ�นองนั้น ก็ต้องเรียกว่�...

เล่นเอ�ขนลุก ขนพอง น่�สยดสยอง ไปจนน่�เวทน�

และน่�เป็นห่วงซะเหลือเกิน...

ด้วยเหตุนี้...ใครก็ต�มท่ีชอบแอบอยู่ข้�งๆ เด็ก 

หรือแอบซุกอยู่แถวๆ ทว�ร อยู่ข้�งหลังเด็กๆ ก็ต�ม 

คงต้องพย�ย�มห�ท�งอยู่ห่�งๆ เอ�ไว้มั่งนั่นแหละ

ดี อย่�ไปเจ๋อ อย่�ไปประชิดติดตัวม�กม�ยเกินไปนัก 

เพร�ะก�รกระทำ�ก�รใดๆ ก็ต�ม ถ้�ห�กต้องเริ่มด้วย

ก�ร ขาดสติ หรือไม่หลงเหลือสติติดปล�ยนวมเอ�ไว้

มั่งแล้ว โอก�สที่จะ ตาย...กับ...ตาย ลูกเดียวเท่�นั้น

เอง ไม่ก็ ฉิบหาย...กับ...ฉิบหาย กันไปข้�ง ย่อมเป็น

ไปได้อยู่แล้วแน่ๆ และน่ันเอง...ท่ีอ�จส่งผลให้ผู้ท่ีอยู่

เบื้องหลัง หรือแอบอยู่ข้�งๆ ก็แล้วแต่ เผลอๆ...อ�จ

มีสิทธิ์ฉิบห�ย มีสิทธิ์ต�ยกับต�ย ต�มไปด้วย อย่�งมิ

อ�จหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ...

คือง�นน้ี...อย่�งน้อยก็น่�จะหัดเรียนรู้ ศึกษ�บท                                                                           

เรียน จ�กผู้ท่ีสุดแสนจะทนท�นต่อก�รหัก ก�รโค่น  

ส�ม�รถ อยู่ยาวว์ว์ว์ ม�ได้ระดับ 7 ปีเกือบ 8 ปี อย่�ง

ท่�นน�ยกฯ บ๊ิกตู่ ของหมู่เฮ�เอ�ไว้ม่ัง หรือคงต้องหัด

เรียนรู้ในก�รเด้งเชือก ฉ�กหลบ ก�รมุดจ๊ักกะแร้ฝ่�ย

ตรงกันข้�ม มันถึงจะมีโอก�สหวนกลับม�เต้นย็อกๆ 

แย็กๆ อยู่กล�งเวทีได้เหมือนเดิม แต่ถ้�ห�กยังดันไป

ประกบติด ประชิดตัว เพื่อหวังผลัก หวังดัน หวังอ�ศัยพวก

เด็กๆ เป็น เครื่องมือ ให้ออกหน้�เหมือนเคย แทนท่ีจะอยู่

ในฐ�นะผู้ท่ีจูงจมูกพวกเด็กๆ ดี-ไม่ดี...อ�จถูกพวกเด็กๆ เอง

น่ันแหละ สนตะพ�ยให้กล�ยเป็นวัว-เป็นคว�ยเอ�ง่�ยๆ...

เพร�ะโดยคำ�วินิจฉัย ชี้ข�ด ของ ศาลรัฐธรรมนูญ 

ทั่น ไม่ว่�จะก่อให้เกิดคว�มผูกพัน เชื่อมโยง ไปถึงองค์

กรใดๆ หรือไม่ อย่�งไร ก็แล้วแต่ แต่คงต้องถือเป็น 

มาตรฐานทางกฎหมาย ชนิดหนึ่ง ที่ ไม่ว่�ใครก็เถอะ...

มิบังควรที่จะไหลไปเข้�ท�งเท้� เข้�ท�งตีน เอ�ง่�ยๆ 

ก�รเด้งเชือก ฉ�กหลบ  ถอยออกม�ยืนห่�งๆ กะระยะ

ห่�ง-ระยะเคียง ให้อยู่ในรัศมีแห่งก�รอยู่รอด ปลอดภัย 

เข้�ไว้ น่�จะถือเป็นก�ร รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา-รู้รักษาตัวรอด

เป็นยอดดี ต�มคำ�ชี้แนะ ชี้นำ� ของ อภิมหาโยคี ผู้ขี่รุ้ง

พุ่งออกม�จ�กนิท�นคำ�กลอน สุนทรภู่ ว่�ด้วยเรื่อง พระ

อภัยมณี นั่นเอง...

โดยเฉพ�ะใครต่อใครในพรรค เผาไทย เข�น่ันแหละ!!!  

ท่ีหวังจะแอบๆ อิงๆ พวกเด็กๆ ท้ังหล�ย เพร�ะไม่ว่�จะ

เป็นเจนเอกซ์ เจนว�ย เจนแซด เจนอัลฟ� ฯลฯ หรือเจน

อะไรต่อมิอะไรก็แล้วแต่...มันยังพอมี ประเด็น ท่ีจะห�ท�ง

สร้�ง คะแนนนิยม เพ่ือนำ�ไปสู่คว�มถล่มทล�ย คว�ม

แลนด์สไลด์ แอฟวะล�นช์ ได้อีกเยอะ ไม่ว่�จะเป็นประเด็น

เปิดเสรีให้กับก�รดูหนังโป๊ ก�รเปิดช่อง เปิดท�ง ให้กับก�ร

ข�ยอวัยวะเพศเทียม ฯลฯ หรือก�รอะไรต่อมิอะไรก็แล้ว

แต่ท่ีพวกเด็กๆ เข�เคยเรียกร้องต้องก�ร เคยแสดงออกถึง

คว�มปร�รถน�ทำ�นองน้ี ไม่ถึงกับต้องไปล�กเอ�ส่ิงท่ีก่อให้

เกิดคว�มเส่ียง อัตร�เส่ียง ม�กม�ยเกินไปนัก...

ย่ิงเมื่อตัวบท กฎหม�ย ได้ถูกแปลคว�ม ตีคว�ม 

ได้รับก�รว�ง มาตรฐาน เอ�ไว้ค่อนข้�งชัดเจน...ว่�อะไร                                                                         

เหม�ะ-ไม่เหม�ะ ควร-ไม่ควร อะไรล้มล้�ง-ไม่ล้มล้�ง  

ก�รฉวยจังหวะถอยออกม�ห่�งๆ กะระยะห่�ง-ระยะเคียง 

ฮื่
ให้ม�กๆ เข้�ไว้ ยังไงๆ...ย่อมต้องดีกว่�ก�ร สู้ ไป-

กราบไป อยู่แล้วแน่ๆ โดยเฉพ�ะผู้ท่ีเคยผ่�นก�ร

ศึกษ� อบรม แบบชนิดฝังร�ก ฝังลึก อยู่ในจิตสำ�นึก

และจิตใต้สำ�นึก ม�จ�กโรงเรียนน�ยร้อย จปร.ด้วย

แล้ว ยิ่งน่�จะเข้�ใจได้ไม่ย�ก ว่�อะไรที่ควร สู้...และ

อะไรที่ควร กราบ จะไปเดินต�มเด็ก ดมก้นเด็ก หรือ

ปล่อยให้เด็กจูงจมูก สนตะพ�ย ย่อมไม่น่�จะถูกเรื่อง

กันซักเท่�ไหร่นัก...

และถ้�ห�กผู้ที่ชอบดมก้นเด็ก หรืออยู่เบื้องหลัง

พวกเด็กๆ เริ่มรู้จักว�งตัว หรือเริ่มหันม�เป็น ผู้หลัก-

ผู้ ใหญ่ กันมั่งแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่�ง...มันน่�จะค่อยๆ 

ลดระดับลงไปสู่  ความเป็นปกติ ได้มั่ง!!! เพร�ะโดย 

ธรรมชาติ ของพวกเด็กๆ นั้น เข�คงไม่ถึงกับติดอก 

ติดใจ ต่อก�รเดินข้ึนโรง-ข้ึนศ�ลไปตลอดชีพ ตลอด

ชีวิต แต่อย่�งใด ยิ่งเป็นเด็กๆ ยุคนี้ สมัยนี้ด้วยแล้ว 

ออกจะเบื่อง่�ย เปลี่ยนใจง่�ย อย่�งเป็นพิเศษ  อีก

ทั้งโดยอ�ยุ-อ�น�ม เมื่อหนีไม่พ้นต้องเจริญเติบโต

ข้ึนเป็นผู้หลัก-ผู้ ใหญ่ อะไรที่หนักไปท�งแว้นๆ เวรๆ 

มันย่อมมีสิทธิ์ห�ยของมันไปเอง โดยไม่จำ�เป็นต้องไป

กดดัน ไปบีบบังคับ เอ�เลยก็ย่อมได้...

ถึงจังหวะนั้น...ไม่ว่�จะเป็นก�ร สู้ กันในท�งก�ร

เมือง ณ เวทีไหนต่อเวทีไหน ในสภ�ฯ หรือนอกสภ�ฯ 

ก็แล้วแต่ ย่อมหนีไม่พ้นต้องหวนกลับไปสู่ก�รต่อสู้

ต�มวิถีท�งอันเป็นปกติ อย่�งมิอ�จหลีกเลี่ยงและ

ปฏิเสธได้ ใครยังอย�กหักอย�กโค่น บิ๊กตู่ ก็แล้วแต่

จะว่�กันไป เพร�ะยังมีเวล�เหลืออีกตั้ง 20 ปีต�ม

ยุทธศ�สตร์ช�ติ ไม่จำ�เป็นต้องไปดึง ไปโหน อะไรต่อ

มิอะไรที่ ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลย เพียงเท่�นี้...

ก�ร อยู่ร่วมกันโดยสันติ ภ�ยใต้คว�ม เสมอภาคทาง

กฎหมาย ย่อมน่�จะนำ�ม�ซึ่งคว�มสงบ-เรียบร้อย ใน

ระดับใด ระดับหนึ่ง ได้ไม่ย�กซ์ซ์ซ์...

ปิดท้�ยด้วยว�ทะวันน้ี จ�ก Napoleon Bona 

parte... “We can only escape the arbitrariness 

of the judge by  placing ourselves under the 

despotism of the law. - เราจะหลีกหนีการตัดสิน

ของผู้พิพากษาได้อยู่ทางเดียว นั่นคือ...การยอมอยู่

ใต้กฎหมาย”...
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost บันทึกแรกขอรวมไวอาลัย

จากการจากไปของ อ.สมเกียรติ พงษ ไพบูลย อดีต

แกนนําพันธมิตรประชาชนเพ� อประชาธิปไตย ท่ีไมแอบอยูหลัง

ใครในการตอสู โคนลมระบอบทักษิณ...• เปดประเทศมาไดคร่ึง

เดือน ยํ้าเตือนกันไว “การดหามตก” มิเชนน้ัน สงทายปเกา

ตอนรับป 2565 คนไทยอาจจะตอง “ปดบาน” แลวสงคําอํานวย

พรกันทางออนไลน แทนท่ีจะไดรองเพลงฉลองปใหมทามกลาง

ญาติสนิทมิตรสหาย...• ใครจะเดินทางไปไหนตอไหน โดย

เฉพาะตางประเทศ ขอใหตรวจสอบกฎกติกามารยาทในการ

เขาเมืองใหละเอียด เพราะหลายประเทศออกกฎเขมเกี่ยว

กับ “วัคซีนพาสปอรต” ลาสุดที่

ประเทศเยอรมนีมีรายงานระบุวา 

ปหนาจะออกกฎหมายบังคับใช

สําหรับการรับมือกับไวรัสโควิด-

19 โดยเฉพาะ มีโทษหนักติดคุก

ถึง 2 ป หากพบวามีการปลอม

แปลงเอกสารการฉีดวัคซีน...• 

เอาจริงเอาจังแบบน้ีแหละ ถึงจะ

กาวผานวิกฤตโรคภัยไขเจ็บได ไม

เหมือนการบริหารจัดการของบาน

เรา ที่แลดูไปยังขาดมาตรฐานการ

ตรวจสอบเอกสารจากตนทางวา 

ใบแสดงผลการฉีดวัคซีนนั้นของแทหรือตัดแปะกันเอง...•  

การเมืองเร� องรอนแรงหลังคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ

ระบุวาการกระทําของกลุมแนวรวมธรรมศาสตรและการ

ชุมนุม “มีเจตนาซอนเรนลมลาง....มิใชเปนการปฏิรูป” เห็น

ดวยอยางยิ่งวา บรรดาผูใหญหัวหงอกหัวดําที่เปน “อีแอบ” 

ทั้งหลายควรจะออกมารับผิดชอบ เสียงถามหา ปยบุตร แสง

กนกกุล เลขาธิการคณะกาวหนา กับ ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ 

อดีตอธิการบดี มธ. วอนในโลกโซเชียลยามนี้ จะวาไง?!?...• 

บันทึกไว ณ บรรทัดนี้ถึงเยาวชนคนรุนใหม .. ความเห็นตาง

เปนเร� องปกติระหวางชวงวัย  มนุษยปายอมรับได ในการ

แสดงออกตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย แตวิถี

การตอสูยุคดิจิทัลที่ใชภาษาต่ําทราม ถอยเถ� อน หยาบคาย

นั้น ขอยืนยันวามันเปนการดอยคาความเปนปญญาชน สง

ผลกระทบตอความน�าเช� อถือใน

การตอสูเพ� อลดความเหล� อมล้ําใน

สังคมไทยโดยสิ้นเชิง ทั้งๆ ที่มัน

คือความจริงก็ตาม...• ยังคงรอ

วัดใจ “สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ” หรือ สคร.

วาจะกดปุม “เพิ่มทุน” ใหกับ

การบินไทยรักคุณเทาฟาเม� อไหร

และอยางไร เพราะมาถึงนาทีนี้ 

“บิ๊กตู” นายกรัฐมนตรี ออกตัว

แรง “อุม” สายการบินแหงชาติ

แน�นอน โจทย ใหญจึงอยูที่การ

วางแผนของ ปานทิพย ศรีพิมล ผูอํานวยการ สคร.ที่จะ

ตองออกแบบ “ทางเลือก” ในการหาเงินมาโปะ เพราะถา

เปนสายการบินแหงชาติ หมายถึงวารัฐจะตองถือหุนใหญ

นั่นเอง...•  สองกันชัดๆ ต้ังแตการบินไทยเขากระบวนการ

ฟนฟูที่มี ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน เปนประธานคณะผูบริหาร

แผนฯ ปรากฏวาปฏิรูปธุรกิจไปแลว 400 โครงการ ลดคาใช

จายไป 44,800 ลานบาทตอป ลดพนักงานจาก 29,500 คน 

เหลือ 14,000 คน หรือลดลง 53% 

ขายสํานักงานภูเก็ต, หลานหลวง, 

หลักสี่ ขายเคร� องบิน 42 ลํา ยกเลิก

สัญญาเชา 16 ลํา สงผลให 6 เดือน

แรกของป 2564 มีรายได 10,220 

ลานบาท ..ดูเหมือนวาจะยังพอ

มีแสงสวางที่ปลายอุโมงคหากไม

ถูกกระทรวงการคลัง “เท” เสีย

กอน...• บันทึกบรรทัดปดทาย 

ประเด็นน�าเปนหวงกับภาพลักษณ

ของแวดวงธุรกิจประกันวินาศภัย 

ที่เล็งจะยกเลิกประกันโควิด “เจอ

จายจบ” หลังจากอวมกันอยางหนักจากสถานการณแพร

ระบาดระลอก 3-4 ในบานเรา งานนี้ สุทธิพล ทวีชัยการ 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ตองรีบประชุมเปนการดวน 

เพราะชาวบานดากันขรม...• ยิ่งยอนหลังไปอานขาวโฆษณา

ประชาสัมพันธของบรรดาบริษัทประกันภัยทั้งหลายเม� อตน

ปที่แลว ขอบอกวายิ่งมีน้ําโห!!! เพราะอวดอางกันสารพัดทุก

บริษัท และท่ีสําคัญเอาเงินเบี้ยประกันชาวบานไปหมุนกอน 

รอบแรกรวยไปตามๆ กัน พอมารอบ 3-4 เหมือนคนเลนพนัน

เอาแตได พอแพแลวไมยอมจาย..รับไมไดๆ...•.  

ปยสาร

สุทธิพล ทวีชัยการ

ปยบุตร แสงกนกกุล

w

ปยสวัสดิ์ อัมระนันทน 

นชวงเวลาประมาณสัปดาหกวาๆ ที่ผานมา มีขาวสาร

มากมายผานหูผานตาเราตลอดเวลา หลายขาวก็เปนขาวท่ีตอง

เฝาติดตามอยางใกลชิด หลายขาวก็เปนเร� องท่ีคนสนใจและ

ติดตามจํานวนมาก ขาวหน่ึงท่ีน�าจะเปนเร� องท่ีหลายคนเฝาติดตามคือ 

ขาวเร� องของการสงลิงกมาใหเรากูเงินหรือสมัครเว็บตางๆ เพ� อแลก

กับของรางวันหรือเพ� อหลอกลอใหคนหลงเขาไปเลนการพนันออนไลน 

ซ่ึงมักถูกสงมาทางระบบ SMS ในโทรศัพทมือถือ

จริงๆ แลวมิจฉาชีพในโลกออนไลนนั้นมาในหลากหลายรูป

แบบมาก ยิ่งในชวงหลังๆ มีขาวออกมามากมาย ซึ่งผมก็ไมเขาใจวา

ทําไมรัฐบาลและหน�วยงานที่เกี่ยวของถึงยังไมสามารถบล็อกหรือ

ปดกั้นไมใหมีขอความ ลิงก หรืออะไรก็ตามแตที่เปนเหย� อลอ เพ� อ

ใหประชาชนเขาไปติดกับ คือจะบอกวาตองใชเวลาตรวจสอบกันอีก

นานแคไหน 

ทีนี้มาดูขอมูลตางๆ กันสักเล็กนอยจากสถิติรองเรียนมายัง

ศูนยฯ 1212 ปญหาการสั่งซื้อสินคาแลวไมไดรับสินคาก็มาเปน

อันดับ 1 ถึง 45% และสินคาที่สงมาไมตรงปก ผิดสี ผิดขนาด ไม

ไดอยางที่ตกลงกัน รวมถึงติดตอรานเพ� อแจงเปลี่ยนก็ทําไมได ซึ่ง

ปญหานี้ศูนยฯ 1212 พบการรองเรียนถึง 29% นี่แคสองกรณีที่คน

ไทยมักโดนหลอกกัน จริงๆ ยังมีอีกหลากหลายวิธีของการโกงผาน

โลกออนไลน

ที่ผมเขียนบทความชิ้นนี้ขึ้นก็อยากจะตอกย้ําใหทุกคนเห็น

ถึงปญหาที่เกิดขึ้น และงานนี้มันไมใชเร� องเล็กๆ เพราะในป 2564 

ตั้งแตเดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2564 มีผูรองเรียนเฉพาะเร� อง

ซื้อขายออนไลนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ย 2,221 ครั้งตอเดือน เม� อเทียบ

กับป 2563 ที่เฉลี่ย 1,718 ครั้งตอเดือน

นี่ยังไมนับกรณีการโดนแฮ็กเกอรแฮ็กบัญชีที่เพิ่งเปนขาวดัง

ในชวงเดือนที่ผานมา ซึ่งก็ไมรูวาผูเสียหายไดเงินคืนกันครบหรือยัง 

แตที่แน�ๆ คือขาวสารเร� องนี้ก็ซาๆ ลงไป แถมผูเสียหายบางรายเม� อ

เขาแจงความตํารวจเองก็ดูจะไมคอยอยากรับแจงความเทาไร สวน

ทางธนาคารก็ขอเวลาตรวจสอบ 3 เดือน คือจะรอใหเงินหมดบัญชี

กอนเหรอครับ ผมละไมเขาใจจริงๆ 

จากที่เราเห็นขาวเร� องนี้ผูเสียหายเปนหม� นๆ คน ทาง

ธนาคารและแบงกชาติทําไดแคเตือนและขอเวลาตรวจสอบ การ

ที่ประชาชนหลายคนโดนดูดเงินไปทีละสามสิบกวาบาทเปนรอยๆ 

ครั้งในเวลาไมกี่นาที โดยหลักการแลวธนาคารควรเห็นสิ่งผิดปกติ

และทําการหยุดการทําธุรกรรมไวกอนไดเลยไหม 

แมลาสุดจะมีการประกาศออกมาวาหากเกิดเหตุการณแบบนี้ 

ทางธนาคารจะเปนฝายรับผิดชอบและคืนเงินภายใน 5 วัน ซึ่งมัน

เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ

สําหรับหน�วยงานท่ีรับผิดชอบเร� องการส� อสารไมวาจะกระทรวง                                                                        

ดิจิทัลฯ หรือหน�วยงานที่ผูบริหารกินเงินเดือนสูงๆ อยาง กสทช. ที่

กํากับดูแลคายมือถือทุกคาย พวกคุณเองก็ควรเขามารวมกันหา

ทางปองกันใหได โดยเฉพาะการเช็กวาใครที่ซื้อบริการการสง sms 

พวกนั้นที่คอยสงขอความหาประชาชน 

โดยที่ตอนนี้จากขาวที่ออกมามีการปดผูใชบริการ sms ที่

ทํา sms หลอกลวงไปแลว 140 ราย ถือวาเยอะไหมก็เยอะ แตยัง

เหลืออีกน�าจะเยอะเชนกัน

กรณี sms มีการเปดสายดวนของคายมือถือทุกคาย คําถาม

คือทําไมตองรอประชาชนรองเรียนกอน ทําไมสกัดแตแรก หรือวา

พวกคุณไดรายไดจากเร� องนี้และเม็ดเงินคงเยอะพอสมควรดวยใช

หรือปาว 

และหากสังเกตดีๆ มิจฉาชีพมักอางวาเปนขอความที่สงจาก

หน�วยงานรัฐ เชน อางวาโทร.มาจากหน�วยงานภาครัฐ บอกวา

ประชาชนที่รับสายไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาล 2,000 บาท 

แลวขอขอมูลของประชาชนเพ� อประกอบการรับเงินชวยเหลือ หรือ

วารัฐบาลประเมินแลวคุณมีสิทธิ์ไดรับเงินกู 200,000 บาท หรือ

แมแตอางวามาจากตํารวจก็มี อางเปนตํารวจแจงวาเรามีคดี ตอง

โอนเงินเปนแลกกับการจับกุม นี่ยังไมรวมถึงขอความเชิญชวนให

เลนพนันอีกเพียบ

คําถามสําคัญคือ ทําไม “sms หลอกลวง” ถึงยังไมหมดไป 

แมจะมีการปราบปรามและมีการตรวจสอบจริงจังในชวงหลังๆ คํา

ตอบที่ผมไดคือ กสทช. แมจะมีอํานาจในการกํากับดูแล แตก็ตอง

ดูวาแตละกรณีเขาขายการกระทําผิดไหมดวย โดยเฉพาะในเร� อง

ของการเอาเปรียบประชาชน นี่คือสิ่งที่ กสทช.ทําได ตรวจสอบ

การดําเนินการของผูประกอบการไมใหเอาเปรียบผูบริโภค ดังนั้น 

กสทช.มีอํานาจดําเนินการระงับกิจการได เม� อมีการเอาเปรียบผู

บริโภคโดยใชเครือขายหรือการโฆษณาที่คากําไรเกินควร ทําให

เกิดความรําคาญ และสามารถลงโทษปรับไมเกิน 5 ลาน และ

อีกวันละไมเกิน 100,000 บาท สวนตัวหวังวาจะมีการปรับปรุง

ระเบียนพวกนี้ใหสามารถลงโทษหรือปดบริการไดเร็วขึ้นนะครับ 

อีกวิธีที่มิจฉาชีพใชในชวงหลังๆ คือโทร.หาเราเลย ดวย

การโทร.มาอางวาเรามีของผิดกฎหมายมาสงบาง อางวาเราไปค้ํา

ประกันบาง และอีกหลากหลายเร� อง เพ� อหลอกใหเราโอนเงินไปให 

แลวก็หนีหายไปพรอมกับเงินของเราแลวก็ไปหลอกคนอ� นๆ อีก

อีกทั้งขบวนการเหลานี้มักเช� อมโยงไปยังแกงตมตุนตางชาติ 

มีทั้งมาจางคนไทยเปดบัญชี จางคนไทยทําหนาที่คอยโทร.ไปหลอก

คน และอีกหลายๆ วิธี ดังนั้นแลวตํารวจคงตองทํางานหนักหน�อย

สําหรับการจัดการคดีพวกนี้ 

สิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นผมมองวาภาครัฐขยับตัวชามาก และดูจะ

พึ่งพาไมคอยได สิ่งที่ประชาชนพอจะทําไดเองคือ กอนจะทําอะไรก็

คงตองหาขอมูลใหดี เชน การอยาหลงเช� อพวกขอความที่ถูกสงมา 

อยากดลิงกที่มากับขอความ หรืออยาหลงเช� อหากมีใครโทร.หาแลว

มาพูดใหเราโอนเงินไปให ไมวากรณีใดๆ

สําหรับเหลามิจฉาชีพจะไปบอกใหหยุดทําคงไมหยุด จะบอก

ยังไงก็คงไมสํานึกกัน ก็คงไดแตหวังพึ่งพาคุณตํารวจนี่ละครับที่จะ

ตองทําตามหนาที่ จับกุมผูกระทําความผิดเหลานี้มาลงโทษตาม

กฎหมายใหได ชวยทําใหประชาชนคนไทยไดนอนหลับไรกังวล 

และไมตองมากังวลกับเร� องพวกนี้ดวยนะครับ ฝากคุณตํารวจดวย 

โดยเฉพาะทีมตํารวจไซเบอรที่เปนหน�วยงานหลักที่ตองดูแลเร� องนี้

นะครับ.

ม� อวันพฤหัสบดีท่ีผานมา ชวงบายไดมีโอกาสฟง นายวิษณุ 

เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีฝายกฎหมาย ตอบกระทูสด

ของ นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.พรรคกาวไกล แทน พล

เอกประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี  

ผูมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมการทํางานของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติและ ผบ.ตร.โดยตรงแตเพียงผูเดียว? 

เปนกระทูถามเกี่ยวกับปญหาการสอบสวนคดีบอสและ

การดําเนินคดีอาญากับ “แกงซองโจรพลตํารวจเอก” เปลี่ยน

ความเร็ว!” 

รวมทั้ง “ไอ โมงผูบงการ” และ “นายพลตํารวจผูสั่งยาย

นายตํารวจที่พยายามตามจับบอสใหพนจากหนาที่ ไป” ซึ่งนาย

ธีรัจชัยไดเคยอภิปรายตั้งขอสังเกต รวมทั้งตั้งกระทูถามไว 

“ซองโจรใหญแกงนี้” กลุมที่มีหลักฐานการกระทําผิด

อาญาชัดเจนประกอบดวยพลตํารวจเอก ๒ คน พลตํารวจตรี 

๑ คน อัยการ ช. และทนายความ   

โดยรวมกันใชสถานที่ราชการคือ หองทํางานสํานักงาน

พิสูจนหลักฐาน ซึ่งตั้งอยูในสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนที่กอ

อาชญากรรมในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ 

“พูดจาเกลี้ยกลอมและหวานลอมกดดัน” พ.ต.ท.ธนสิทธิ์ 

แตงจั่น (ยศขณะนั้น) นักวิทยาศาสตรผูตรวจพิสูจนและออก

รายงานเร� องความเร็วของรถบอสขณะชน ให คํานวณใหม! 

และแกไขความเร็วรถเฟอรรารีที่ชนรถจักรยานยนตของ 

ด.ต.วิเชียร กลั่นประเสริฐ จนถึงแกความตาย เพราะขับตัด

หนา? ใหถูกตองตามหลักวิชาที่อางวาทันสมัย! 

จากที่ไดรายงานไว ๑๗๗ กม.ตอชั่วโมง ทําใหกลายเปน 

๗๙ กม.ตอชั่วโมงแทน! 

หรือจะบอกแค “ไมแน�ใจในรายงานนั้น” ก็ได

ทั้งนี้ เพ� อที่จะใชเปนหลักฐานสงพนักงานอัยการผูรับ

ผิดชอบตามที่ไดสั่งใหสอบเพิ่มเติมสั่งไมฟองตามหนังสือแนบ

คํารองของ กรรมาธิการการยุติธรรม สภานิติบัญญัติแหงชาติ 

(สนช.) เน� องจากขอ

เท็จจริงกลายเปนวา 

บอสไมไดขับ

รถเร็วเกินกฎหมาย

กําหนดคือ ๘๐ 

กม.ตอชั่วโมงในเขต

เมืองตามที่ถูกกลาว

หาวาประมาทแต

อยางใด และ ไมได

รับความเปนธรรม

จากการถูกดําเนิน

คดี

แตฟงรอง

นายกรัฐมนตรีอยู

เปนเวลานานแลว ก็

ไมไดความกระจาง

อะไร!  

มีแตการ พูดวกไปวนมา เร� องความพยายามตามหาที่อยู

และจับตัวบอสตามหมายศาล ซึ่งตํารวจและอัยการกําลังดําเนิน

การผานกระทรวงตางประเทศอยางขมีขมัน         

สวนแกงซองโจรที่รวมกันกระทําผิดกฎหมาย คําตอบทุก

เร� องสรุปไดวา อยูระหวางดําเนินการของหน�วยงานที่รับผิดชอบ

อยางจริงจังทั้งสิ้น       

ก็ไมรูวา แตละคนจะถูก ป.ป.ช.ออกหมายเรียกมาแจง

ขอหาดําเนินคดีอาญา และ “จับตัว” สงใหอัยการฟองศาลทุจริต

ไดเม� อใด?

ปจจุบัน “กฎหมาย ป.ป.ช.ประเทศไทย” ไดกลายเปนปญหา

ในการดําเนินคดีอาญาตอขาราชการที่กระทําผิด

กฎหมาย โดยเฉพาะขอหาปฏิบัติหรือละเวนการ

หนาที่โดยมิชอบอยางยิ่ง!  

เน� องจากแตละคดีมีขั้นตอนการดําเนินการ

ที่ตางไปจากประชาชนมากมาย 

เริ่มจากกําหนดใหแสวงหาขอเท็จจริงเพ� อ

ความแน�ใจกอนไดนาน นับป และกวาจะเขาสู

ขั้นตอนการชี้มูล เพราะไตสวนจนสิ้นสงสัย! ก็อีก

หลายปไปจนกระทั่งมีการดําเนินการสงใหอัยการ

ย� นฟองตอศาลและสืบพยานจนถึงเวลาอานคํา

พิพากษา ก็ใชเวลา นานนับสิบหรือกวาสิบป!  

สรุปวา การสอบสวนคดีของ ป.ป.ช. รวม

ทั้ง ป.ป.ท. แคขั้นตอนการแจงขอหา ก็ใชเวลา

นานกวากรณีที่ประชาชนถูกตํารวจกลาวหานับ

สิบนับรอยเทา!

วกเขาสูเร� องหลักที่จะพูดคุยในวันนี้คือ 

กรณี เสี่ยโจ ผูถือบัญชีสวยตํารวจสารพัดหน�วย

ตามภาพดานลางและยังมีอีกมากกวานี้ ไวในมือ

ตํารวจกองปราบฯ จับกุมเสี่ยโจไดตาม

หมายศาลจังหวัดสงขลาที่ ๖๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ใน ขอหาฟอกเงินจากการคา

น้ํามันเถ� อน เม� อคืนวันที่ ๔ พ.ย.๖๔ ที่ผานมา มี

การจัดแถลงขาวผลการจับกุมในวันรุงขึ้นอยาง

เอิกเกริก

ถูกควบคุมตัวในคืนนั้นไปสงใหอัยการ

จังหวัดสงขลาดําเนินการย� นฟองตอศาล

แตเหตุการณกลายเปนวา อัยการไดสั่งไม

ฟองคดีนี้แลว ทําใหตองปลอยตัวไปตามกฎหมาย  

เพราะไดตรวจสอบขอมูลของตํารวจทุกหน�วยทุกระบบ

รวมทั้ง Crime ที่ทันสมัยทั้ง หมายใน (หมายที่สถานีขอตอศาล) 

และ หมายนอก (หมายที่หน�วยอ� นสงมาหรือศาลออกเอง) แลว 

ไมพบวามีหมายจับคดีใดที่จะทําใหสามารถจับและควบคุมตัว

เสี่ยโจไวไดอีกตอไป

ทั้งที่ในความเปนจริง ยังมีหมายจับของศาลจังหวัด

ปตตานีคดีปลอมตราประทับไมที่พิพากษาใหจําคุก ๑ ป ๙ เดือน

อยู

แตไมมีใครทราบวา เหตุใดหมายจับฉบับนี้จึงไมปรากฏ

เปนขอมูลอยูในสารบบตํารวจหน�วยใดทั้งสิ้น?

ทําใหผูคนสงสัยวา เม� อศาลออกหมายจับแลว ไดสงให

ตํารวจจัดการตามหนาที่หรือไม?

ซึ่งตอมาศาลก็ไดรีบออกเอกสารชี้แจงวาไดสงหมายนี้ให 

ผบก.ตํารวจจังหวัดปตตานี ไปแลวเม� อวันที่ ๙ ต.ค.๒๕๕๗

ปญหาก็คือ เม� อ ผบก.จังหวัดไดรับหมายแลว ไดสั่งการ

และตรวจสอบใหใครและตํารวจหน�วยใดจัดการตามหมายจับ

ฉบับนี้ และ บันทึกเขาสารบบหมายจับของหน�วยงาน หรือไม 

และสั่งอยางไร?

ไมวาจะเปนการ สั่งใหรอง ผบก. ผกก.สืบสวน และ 

ผกก.หัวหนาสถานีทุกแหงในจังหวัด เรงสืบจับตัวบุคคลตาม

หมายรายงานผลการปฏิบัติใหทราบทุกระยะ

รวมทั้งทําหนังสือสงให ผบช.ตํารวจภาค ทราบเพ� อสั่ง

การให ผบก.สืบสวนและทุกจังหวัดในสังกัดสืบจับอีกทางหนึ่ง 

และถายังจับไมไดก็ตองทําหนังสือสงให กองทะเบียน

ประวัติอาชญากร ดําเนินการ “ออกประกาศสืบจับ” สงให

ตํารวจทุกหน�วยและทุกสถานีทั่วประเทศทราบ และชวยกันสืบ

จับตัวมาใหไดภายในอายุความตอไป.

ยุรชัฏ ชาติสุทธิชัย

สถาบันปฏิรูปประเทศไทย 

ปฏิรูปตำรวจ
เสี ยงปร ะชาชน

virute_sir@hotmail.com
พันตำรวจเอกวิรุตม ศิริสวัสดิบุตร

ตํารวจไทยกับ‘หมายไมจับ’(คนรวยสวยถึง)

ใ

“วันแหงการทําบุญ” (Philanthropy Day) เริ่มตนขึ้น

เม� อ โรนัลด เรแกน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในเวลานั้น 

ไดประกาศใหวันที่ 15 พ.ย.เปน “วันแหงการทําบุญแหงชาติ” 

อยางเปนทางการในป 2519 โดยมีที่มาจากแนวคิดรวบยอด

ของดักลัส ฟรีแมน ซึ่งมุงหวังใหทุกคนเห็นความสําคัญตอการ

ทําดีตอผูอ� น เม� อ “วันแหงการทําบุญ” เวียนวนมาบรรจบใน

แตละป หลายพื้นที่ในหลายประเทศจะมีการจัดกิจกรรม “การ

ให” ขึ้นเพ� อแสดงความเอื้อเฟอ.

วันแหงการทําบุญ

มาเตือนสติกันอีกสักครั้ง

ขอบคุณภาพจาก สถานีโทรทัศน TPBS

เ



ลพวงหลังคำ�ตัดสินคดีล้มล้�งก�รปกครองของ

ศาลรัฐธรรมนูญเมื่อ 10 พ.ย. ทำาให้ตอนนี้หลาย

ฝ่ายเริ่มจับตามองไปที่กรณีก่อนหน้านี้ “ณฐพร                                         

โตประยูร” ผู้ร้องในคดีล้มล้างการปกครองในช้ันศาลรัฐธรรม 

นูญ ก็ได้เคยยื่นคำาร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 

ให้ยุบพรรคก้าวไกล เมื่อช่วงกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อขอให้ 

กกต.พิจารณาส่งศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกล 

ในความผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ด้วยเหตุ

ว่า พรรคก้าวไกลมีการกระทำาซึ่งเป็นการส่งเสริม ยุยงให้มี

การชุมนุม ทำาให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมือง รวมถึงกรณี

ที่มีผู้ชุมนุมกระทำาผิดตามมาตรา 112 มีพรรคการเมือง

ให้การสนับสนุน และยังมีการยื่นประกันตัวผู้ชุมนุมที่เรียก                                                            

ร้องให้ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงเห็นว่าพฤติการณ์

ของ ส.ส.พรรคก้าวไกล ซึ่งมี

บางคนเป็นกรรมการบริหาร                                                     

พรรคด้วย น่าจะเข้าข่ายความ

ผิดตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง 

ในสอ งมาตร าสำ า คัญคื อ 

มาตรา 45 และมาตรา 92  

ที่ กกต.สามารถส่งคำาร้องให้                         

ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าว

ไกลได้ 

โดยขณะน้ีหลังศาล รธน.                                                            

มีคำาวินิจฉัยคดีล้มล้างการปก 

ครองเมื่อ 10 พ.ย. ทำาให้หลัง

จากนี้อาจมีความชัดเจนมาก

ขึ้นว่า กกต.จะเอาอย่างไรกับคดียุบพรรคก้าวไกล 

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ตามมติ

ท่ีประชุมใหญ่พรรคท่ีมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคก้าว

ไกล เมื่อวันที่ 14 มี.ค.63 นอกเหนือจากมีการเลือกพิธา 

ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นหัวหน้าพรรค และชัยธวัช ตุลาธน เป็น

เลขาธิการพรรคแล้ว รายชื่อกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ 

ก็ยังประกอบด้วย อาทิ ณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตตระกูล นาย

ทะเบียนสมาชิกพรรค, ปดิพัทธ์ สันติภาดา, สมชาย ฝั่งชล

จิตร, อมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล, อภิชาติ ศิริสุนทร, เบญจา 

แสงจันทร์ และสุเทพ อู่อ้น ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับเลือกจากที่

ประชุมใหญ่พรรค 

ส่วนกรรมการบริหารพรรคคนอื่นๆ ที่นายพิธาเสนอ

ชื่อ และได้รับความเห็นชอบประกอบด้วย รองหัวหน้าพรรค                                                                        

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย, 

พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกิจการสภา, 

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม รองหัวหน้าพรรคฝ่ายกฎหมาย, 

พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคฝ่ายการ 

เมืองและกิจการพิเศษ

คณะโฆษกพรรค วิโรจน์ ลักขณาอดิศร, ณัฐชา บุญ

ไชยอินสวัสดิ์, สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา, ธัญญ์วาริน 

สุขะพิสิษฐ์ รองเลขาธิการพรรค นางสาวญาณธิชา บัว

เผื่อน, เอกภพ เพียรพิเศษ, นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน, 

ณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ, ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล, สุร

เชษฐ์  ประวีณวงศ์วุฒิ, วรรณวิภา ไม้สน, จิรวัฒน์ อรัณ

ยกานนท์, คำาพอง เทพาคำา, รังสิมันต์ โรม และธีรเศรษฐ 

พัฒน์วราพงษ์.

ยังไม่ได้ เอาหัวไปมุด....ก็คงหายวิตกจริตไปได้นะ....

มาถึงคำาที่ฟังแล้วแปลยากคือ “เอ�อยู่” เป็นคำาที่กล่าว

ถึงเรื่องน้ำาท่วม กำาลังจะพูดเรื่องน้ำาที่ประชาชนสนใจว่ารัฐบาล

จะหาวิธีแก้ไขอย่างไร ขณะนั้นนางยิ่งเละกำาลังเละเทะอยู่กับ

น้ำาที่กำาลังบ่าจะเข้ามาท่วมคอหอยเมื่อไรยังไม่รู้ แต่ปากก็พูดว่า

เอาใจราษฎรที่มาถามว่า “จะเอาอยู่หรือครับท่านนายกฯ” นาง

ยิ่งเละได้ช่องก็ตอบไปทันทีว่า “เอ�อยู่”

คำานี้เป็นคำาที่รู้และเข้าใจง่าย ทั้งนางยิ่งเละเธอก็พูดด้วย

ดังพอประมาณ ซึ่งที่สำาคัญคือ สื่อมวลชนที่รุมล้อมถ่ายทั้งภาพ

และบันทึกเสียงด้วย จึงมีการซักถามเพิ่มเติมอีกหลายประเด็น 

เช่น “เอ�อยู่แน่นะ”  “เอ�จริงหรือเอ�เล่น” “กำ�ลังเอ�อยู่

หรือเปล่�” หรือ “เอ�ไม่อยู่” “เอ�จริงๆ หรือเอ�เล่นๆ”

ที่สำาคัญที่ทำาให้คนที่มีบ้านอยู่ริมน้ำาทั่วประเทศ “เอาน้ำา

ไม่อยู่”  ท่วมจนมิดหัวไปหลายแห่ง ร้ายที่สุดก็คือ ปริมาณน้ำา

หลายพันลูกบาศก์ทำาให้กรุงเทพมหานคร สถานที่สำาคัญเกิดน้ำา

ท่วมสูงเกือบครึ่งตึก (ที่มีชั้นเดียว) ย่านการค้าถนนเยาวราช มี

ภาพเรือหางยาวแล่นบนถนนเจริญกรุง ท่ีสำาคัญทำาลายเศรษฐกิจ

อย่างสุดๆ เกี่ยวกับคมนาคม ทางอากาศจะเห็นภาพเครื่องบิน

จอดให้น้ำาท่วมกลางสนามบินนับสิบลำาเพราะบินหนีน้ำาไม่ทัน 

คราวนี้สีสันเยาวลักษณ์ยิ่งเละเป็นไก่ต้ม กรุงเทพฯ จึง

ต้องเปิดหน้าประวัติศาสตร์น้ำาท่วมกรุงเทพฯ ครั้งที่สอง หลัง

ท่วมครั้งแรก พ.ศ. ๒๔๘๘ มาเป็นครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

รัฐบ�ลยิ่งลักษณ์ที่เละสุดๆ  ผมจึงขอเรียนคุณอัตถ์ว่าขณะนี้ ไอ้

พวกเผาไทยมันเตรียมป้ายประกาศปรามาสว่าน้ำาท่วม ๒๕๖๔ 

รัฐบาลนายกฯ ตู่จะมีน้ำาท่วมใหญ่ยิ่งกว่าสมัยแม่นางที่จะมีน้ำา

ท่วมสูงกว่ารักษาเป็นอันดับสามแน่นอน ทั้งเตรียมเสียงเล่นน้ำา

สมัยแม่นางจากเอาอยู่เป็น “เอา-เข้า-แล้ว” ฮา!

พลิกมาอ่านเรื่องราวข้อวิจารณ์ในคอลัมน์ท่านเปลว...บอก

ได้ตรงๆ และดังๆ มันและมันส์ยิ่งกว่ามันส์เพราะหัวข้อ ยิ่ง

ถูกด่�-ยิ่งเด่น งานนี้บอกตรงๆ “เปลว สีเงิน” เขียนด่�กลับไป

หล�ยดอก โดนดอกของใครสีเงินบ้าง สีทองบ้าง ก็แบ่งรับไป

คนละดอกสองดอกก็แล้วกัน

เรื่องนี้ผมก็ได้ติดตามท่�นเปลวมาอย่างกระชั้นชิด แต่

ก็หาจะบังอาจ “เด�” ได้ไม่ จึงต้องเกาะหางตามเหตุไปติดๆ 

(หางที่ว่านี่ไม่ใช่หางท่านเปลวนะครับ ติดตามไปเรื่อยๆ ก็น่า

จะทราบได้ โดยนัยว่า “ห�งของใคร”)

5บทความ

ะล่อนกันเก่งเหลือเกิน 

ม็อบสามนิ้ว โดยการบงการของเพจ แนวร่วมธรรม 

ศาสตร์และการชุมนุม มาแนวใหม่ แต่ย้อนหลังไปไกลถึง 

๘๙  ปี 

ประกาศลุกขึ้น ต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

สโลแกนชุมนุมวานนี้ (๑๔ พฤศจิกายน) ดูเหมือนจะเกรงใน

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อยู่บ้าง จึงออกมาดูแปร่งๆ 

....นี่ไม่ใช่การไล่ประยุทธ์

นี่ไม่ใช่การยกเลิก ๑๑๒

นี่ไม่ใช่การปฏิรูปฯ

นี่ไม่ใช่การล้มล้างฯ

น่ีคือการต่อสู้เพื่อยืนยันว่าประเทศน้ีต้องปกครองด้วยระบอบที่

คนทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียมกัน นี่คือการต่อต้านระบอบสมบูรณา 

ญาสิทธิราชย์ เพื่อปกป้องระบอบประชาธิปไตย...

รู้สึกประหลาดใจ ทำาไมคนรุ่นใหม่ถึงเข้าใจว่า ปัจจุบัน ประ 

เทศไทยปกครองใน ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ทั้งๆ ที่ ถูกล้มล้างไปแล้วเมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕  โดยคณะ

ราษฎร

แต่เป็นที่รู้กัน นี่คือการตะแบง ไม่เอาการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

จะฝักใฝ่สาธารณรัฐ หรือสังคมนิยม เพราะเห็นมีการประกาศ

เป็นคอมมิวนิสต์กันหลายคน ก็เอาที่สบายใจ แต่การเปลี่ยนแปลง

ระบอบการปกครอง ก็คือการล้มล้าง

สุดท้ายเป็นการฝ่าฝืนคำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอยู่ดี 

และท่ีรู้สึกประหลาดใจหนักเข้าไปอีก มีการขุดคุ้ยประวัติศาสตร์

บางมุม โจมตี ปรีดี พนมยงค์ ที่ไม่ยอมเชื่อ หลวงพิบูลสงคราม ให้

ถอนรากถอนโคนแบบที่ทำากันในยุโรป

โดยเฉพาะฝรั่งเศส  

คำากล่าวของ หลวงพิบูลสงคราม ในสภาผู้แทนราษฎร เกี่ยว

แก่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล พุทธศักราช ๒๔๘๓ 

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๔๘๓ อ้างว่าสิ่งที่ทำามาคือความผิดพลาด

“....ผมขอยืนยันว่า ในชั่วชีวิตเรา บางทีลูกเราด้วย จะต้องรบ

กันไปอีก และแย่งกันในระบอบเก่ากับระบอบใหม่นี้ เพราะเหตุเรา

จะต้องประสานกัน เราต้องการความสงบสุข เราต้องการสร้างชาติ 

เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุ 

นายน ๒๔๗๕ นั้น เราจึงไม่ได้ทำาอะไรเลยกับพวกที่เห็นตรงกันข้าม 

ใครจะไปไหนก็ได้ ทำาอะไรก็ได้ 

เมื่อเปรียบกับในต่างประเทศ ท่านทั้งหลายจะเห็นว่า เราทำา

ชัดเจนในล้มล้�ง

มาผิดกันไกล เช่น ฝรั่งเศสปฏิวัติกัน เขาก็ฆ่ากันนับพันๆ  คน จนถึงกับ

เอาใส่รถใส่เกวียนไปฆ่ากัน  

ส่วนเราเปลี่ยนกัน เปลี่ยนทั้งพระมหากษัตริย์ เปลี่ยนทั้งอำานาจ

อะไรต่ออะไรด้วย เราก็ไม่ได้ทำาอะไรกันเลย มิได้มีการเสียเลือดเนื้อกัน

เลย และผมว่า ในชีวิตเรา ในชีวิตลูกของเรา พวกรักระบอบเก่าแก้แค้น

ก็ไม่หมด เพราะว่าเราปล่อยไว้  

อย่าว่าแต่การเปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนพระมหา

กษัตริย์เลย ขอให้มองดูใกล้ๆ การเปลี่ยนแต่พระมหากษัตริย์ ตัวอย่าง 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ เปลี่ยนจากพระเจ้าตากมาแล้ว ฝ่ายพระเจ้า

ตากเป็นอย่างไร ฝ่ายพระเจ้าตากต้องถูกประหารชีวิตหมด 

ถึงกระนั้นก็ดี ตอนหลังก็ยังปรากฏว่าจะมีการแย่งกันอีกเล็กน้อย 

นี่ตัวอย่างที่เราเป็นมาแล้ว แต่เราไม่ได้ทำาอันตรายใครเกินเหตุ จึงทำาให้

พะวักพะวนอยู่ แต่ห่วงพวกรักระบอบเก่า  พวกผมขอให้หมด ปิดฉาก

พยาบาทกัน แต่พวกตรงข้ามเขาไม่ยอม ก็ไม่ทราบจะทำาอย่างไร 

เขาแสดงทีท่าว่า ต่อให้ถึงลูกหลานเหลนของเราก็ต้องรบกันอยู่น่ันเอง 

ก็มีปัญหาข้ึนว่า ถ้าเช่นน้ันทำาไมจึงไม่แก้เล่า ถ้ามีการแก้ ก็ต้องทำาเด็ดขาด

อย่างพระพุทธยอดฟ้าฯ ทรงปฏิบัติกับพวกเจ้าตาก ซ่ึงได้ผลดีมาแล้ว แต่

เราทำาไม่ได้ จะไปล่มเรือฆ่ากันอย่างน้ันพ้นสมัย และกลัวบาปด้วย แต่ฆ่า 

๑๘ คนเท่าน้ีก็พออยู่แล้ว เป็นประวัติการณ์ท่ีเรายังไม่ลืมเหตุการณ์อันน้ี  

ถ้าเราจะให้หมดไปจริงๆ ท่ีจะให้ระบอบใหม่น้ีม่ันคงแล้วจะเป็นอย่างไร 

ดูอย่างฝรั่งเศสเมื่อครั้งพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๖ นั้น เอาไปประหาร

กันทีเดียว 

อีกอย่างหนึ่ง เราจะปราบด้วยวิธีอื่นก็ได้ พวกที่อยู่ในระบอบเก่า

ไม่เปลี่ยนหัวมาเป็นระบอบใหม่ ก็ให้หนีไปเสียจากเมืองไทย สภาฯ นี้

ก็อนุมัติให้รัฐบาลทำาได้ ให้ออกกฎหมายว่าพวกนี้ให้ผมริบทรัพย์ แล้ว

เนรเทศไปให้หมด....”

เป็นเรื่องดีที่คนรุ่นใหม่ใฝ่รู้ในประวัติศาสตร์ 

แต่การหยิบยกเอาความคิด จอมพล ป. มาสรุปในบริบทของ

สถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ต่างจากการจับแพะชนแกะ 

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง สถาบันพระมหากษัตริย์ตกเป็น

ฝ่ายถูกกระทำา 

ขณะเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไม่ทรงคิด

จะนำาพาประเทศไทยกลับไปสู่ ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ อีกครั้งแต่

อย่างใด 

ดังบันทึกของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ ซ่ึงพระ 

บาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล่าถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๒๔ มิถุ 

นายน ๒๔๗๕ ปรากฏความตอนหนึ่งว่า

“....ถ้าเราจะรบโดยใช้ทหารหัวเมืองหรือ น่ันเป็นของแน่ท่ีเราอาจ                                                                                       

ทำาได้ แต่ฉันไม่ยินยอมเลยแม้แต่ชั่วขณะเดียว เพราะเจ้านายในกรุง 

เทพฯ อาจจะถูกฆ่าหมด 

ฉันรู้สึกว่าฉันจะนั่งอยู่บนราชบัลลังก์ที่เปื้อนโลหิตไม่ได้  สมเด็จ

กรมพระสวัสดิ์ฯ แนะนำาตลอดเวลาให้ยินยอมกลับกรุงเทพฯ และช่วย

คณะราษฎรจัดตั้งการปกครอง โดยมีกษัตริย์และรัฐธรรมนูญ ซึ่งก็เป็น

ของที่ฉันเคยอยากจะทำามานานแล้ว 

แต่ว่าฉันเสียขวัญ....”

เหตุการณ์ที่เกิดในห้วงเวลานั้น เมื่อคณะราษฎร จับพระบรม

วงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นตัวประกัน อาทิ สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุฯ 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อภิรัฐ 

มนตรี, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำารงราชานุภาพ อภิ

รัฐมนตรี, พลตรี หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี เจ้ากรมยุทธศึกษา

ทหารบก, พลตรี  หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร (พลเอก พระวรวงศ์

เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ) ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ 

และพลโท พระยาสีหราชเดโชชัย (สวัสดิ์ บุนนาค)  เสนาธิการทหารบก 

เป็นต้น ไว้เรียบร้อยแล้วจึงได้ออกประกาศว่า 

“ด้วยบัดนี้ คณะราษฎรได้จับพระบรมวงศานุวงศ์มาไว้เป็นประ                                                                                          

กันแล้ว ถ้าผู้ใดขัดขวางคณะราษฎร ผู้นั้นจะต้องถูกลงโทษ และพระ 

บรมวงศานุวงศ์จะต้องถูกทำาร้ายด้วย” 

ฉะนั้นคำากล่าวของหลวงพิบูลสงคราม มิได้ถูกต้องไปเสียทั้งหมด 

และคณะราษฎรเองก็มิได้ใจดีกับพระบรมวงศานุวงศ์ 

แต่เพราะเหตุการณ์บังคับให้คณะราษฎรไม่สามารถใช้ความรุนแรง                                                                                              

ได้ เพราะเกรงการนองเลือด จนยากท่ีคณะราษฎรจะควบคุมสถานการณ์

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ส้ินสุดนับต้ังแต่น้ัน  ระบอบใหม่หลัง 

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ คือระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 

๘๙ ปี ลุ่มๆ ดอนๆ มีประชาธิปไตย สลับ รัฐประหาร 

โดยเฉพาะการ รัฐประหาร ไม่ได้ทำาเพื่อนำาประเทศกลับเข้าสู่

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เลย 

ช่วงแรกของการรัฐประหารในไทย หรือจะเรียก ต้นแบบ หรือ 

จุดเริ่มต้น ล้วนเป็นการกระทำาเพื่อแย่งชิงอำานาจกันเองในหมู่ผู้นำา

คณะราษฎรทั้งสิ้น โดยเฉพาะ ๕ ครั้งแรก

รัฐประหาร ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๖ พระยามโนปกรณ์นิติ

ธาดา ได้ประกาศพระราชกฤษฎีกาปิดสภาผู้แทนราษฎร พร้อมงดใช้

รัฐธรรมนูญบางมาตรา

รัฐประหาร ๒๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๗๖ นำาโดยพลเอกพระยา

พหลพลพยุหเสนา ยึดอำานาจรัฐบาล พระยามโนปกรณ์นิติธาดา

รัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ นำาโดย พล.ท.ผิน ชุณหะ

วัณ ยึดอำานาจรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย์ ธำารงนาวาสวัสดิ์

รัฐประหาร ๖ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๑ คณะนายทหารกลุ่มที่ทำา 

การรัฐประหาร ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๐ จี้บังคับให้ นายควง อภัย

วงศ์ ลาออกจากตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี และมอบตำาแหน่งต่อให้ 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม

รัฐประหาร ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๙๔ นำาโดยจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม ยึดอำานาจรัฐบาลตนเอง

และที่น่าสนใจ “กบฏแมนฮัตตัน” ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๙๔ 

เป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ รัฐประหารปี  พ.ศ.๒๔๙๐ เป็นการ

พยายามกลับเข้ามาของ “ปรีดี พนมยงค์” กับกลุ่มอดีตเสรีไทยที่ลี้ภัย 

แต่ยึดอำานาจจอมพล ป. ไม่สำาเร็จ 

กลายเป็น “กบฏแมนฮัตตัน” 

ถ้าสำาเร็จก็เป็นการรัฐประหาร “ปรีดี พนมยงค์” ก็อาจกลับ

เข้าสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีอีกครั้ง

ครับ...ประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษาเป็นบทเรียน ไม่ใช่เพื่อตะแบง

รัฐประหารในไทยยังมาจากอีกหลายสาเหตุ แต่ยุคหลังๆ อ้าง

เรื่อง คอร์รัปชัน 

ไม่มีครั้งไหนเลยที่จะพาประเทศกลับสู่ระบอบสมบูรณาญา 

สิทธิราชย์ 

และคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการเช่นนั้น เพราะสถาบันพระ

มหากษัตริย์ เป็นที่เคารพรัก และทรงไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 

ฉะนั้นเมื่อวันนี้คนรุ่นใหม่ของชาติ ประกาศต่อต้านระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็แปลความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย

นี่คือการเตรียมการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์.

เส�เข็มสังคม

อ.สมเกียรติ พงษ์ ไพบูลย์

เพิ่มพูน พ�กเพียร เผยแผ่

ก�รศึกษ�เสียสละชนะแพ้

แน่วแน่ นำ�หน้� ประช�ชน

มีเส�เข็ม ใต้ดิน ทุกถิ่นฐ�น

มีอ�ค�รแข็งแรงทุกแห่งหน

มีผู้กล้� สละตัว สิ้นเปลืองตน

มีผู้คนกระเตื้องกล้�เปลืองตัว

คนละดอกสองดอก

เรียน ท่�นอัตถ์ และท่�นเปลว บ.ก.ที่รักยิ่งทั้งสอง

ฝนหย�ดสุดท้�ย ขาดเม็ดลงหมาดๆ เสียงหยาดฝนที่

กระหน่ำามาแต่ค่อนดึกเป็น “เสียงฝน” ท่ีสาดมาสู่ปฐพีจริงๆ เป็น

เสียงท่ีกระหน่ำาย้ำาแผ่นดินแม่มาตลอด ๗ วันท่ีผ่านแล้วพรุ่งน้ีมัน

ก็จะเลือนหายไปเพราะหมดฤทธ์ิของไต้ฝุ่นจีน มันชื่อ “เต้ียนหมู่” 

แปลเป็นไทยมันคือ “เตียนหมู” หรือการต�ยหมู่แบบ “เต็มตีน” 

น่ันแล แต่มันน่าประหลาดท่ีอะไรๆ ท่ีมันร้ายแรงถึงชีวิตท่ีจะโถม

เข้ามาหาคนไทยท่ีจะต้องเผชิญจากการส่งผ่านทางจีนท้ังส้ิน ไอ้

โรคห่าโควิด-๑๙ ท่ีมันกำาลังห้ำ�ห่ันชีวิตคนไทยตอนน้ี

มีรายงานล่าสุดของ สคบ.ออกมาว่าได้เลข ๗ หลักเท่า 

กับผล ร�งวัลที่ ๑ ของสล�กลอตเตอรี่ของรัฐบ�ล จริงๆ จีน

มีอะไรที่คล้าย ๆ กันคือ “ชื่อเมืองอู่ฮั่น” มันเสียที่ไทยไม่ค่อยรู้

เรื่องไอ้ โรคห่าโควิด-๑๙  ติดฝรั่ง แขก มาจากอินเดียขึ้นเครื่อง

ต่อไปอู่ฮั่นที่เชียงใหม่ โดยไม่ได้พักสักคืนเดียว ถ้าพักล่ะก็คง

ต้องตั้งตัวเลข ๑๐๐เป็นหลัก 

กระนั้นก็สำาแดงเดชให้เห็นทันตายกสนามมวย ทั้งสนาม

เข้าโรงพยาบาลตั้งแต่นายสนาม (นายพลทหาร) ลูกน้อง/ห้ว

หน้ามวย คนดูมวย นักมวยติดโรคห่าโควิด-๑๙ ต่อกันเป็นหาง 

และทันทีสนามก็ปิดสนิทจนบัดน้ีมันก็สมกันพอดี เกิดเพราะจีน                                                                               

กับไทยใช่อื่นไกลพ่ีน้องกันครับ แต่จีนก็มีความรับผิดชอบราย 

งานไทยเป็นประเทศแรก ตอนน้ีก็หอบวัคซีนมาขอขมาเป็นล้าน

โดส? เรียกว่าแจกบ้างขายบ้าง ผลตามม�หมอกับหม�เมืองไทย

ทะเลาะกันแทบจะฆ่ากันตาย พูดเรื่อยเปื่อยมาเสีย ๑ หน้ากระ

ดาษเต็มๆ ต้องขออภัยท่าน บ.ก.ท้ังสองท่านไว้ ณ ท่ีน้ีด้วยนะครับ

ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ผมอ่าน “ไทยโพสต์” ติดใจข้อ

เขียนหน้า ๕ ของผักก�ดหอม และบทความของท่�นเปลว ที่

หน้า ๘ ที่ผมอ่านแล้วก็เกิดรู้สึกแสบกับถ้อยคำาของท่าน บ.ก.ทั้ง

สองเป็นอย่างยิ่ง เป็นอุปม�โวห�รที่แม้นใครที่เกี่ยวข้องต้อง

ผ่านนัยน์ตาทุกคน (ถ้าไม่ตาบอด) หรือประส�ทภ�ครับฟังมัน

บอดสนิททั้งหู ทั้งต�

ผมจึงขออนุญาตต่อเติมในบางสิ่งที่ท่านสมาชิกผู้อ่านจะ

เข้าใจไปบ้าง เพราะท่าน บ.ก.ทั้งสองท่านเล่น “ลีลา” รับฟังไว้

เพื่อหัดเข้�ใจ เองบ้างจะได้ “ฉล�ดขึ้นม�บ้�ง”...ดังเช่น

พาดหัวของบทความท่านผักกาดหอม “สวดมนต์กับเอ�

อยู่” ผมอ่านแล้วก็สรุปเอาไว้พอตัวเองเข้าใจว่า

คำาว่าสวดมนต์ที่ท่านนายกฯ กล่าวปลอบใจพวกพี่น้อง

ที่มาต้อนรับว่า “วันนี้มาเยี่ยมให้ถึงที่เพราะเป็นนายกฯ ทำางาน

ให้พี่น้องทั้งประเทศ จะได้ดีใจขึ้นไม่ต้องตื่นตกใจ ถ้าขาดสติ

ทำาอะไรไม่ถูกมันยุ่งเหยิง ก็หาทางสงบสวดมนต์อ้อนวอนสิ่ง

ศักดิ์สิทธิ์ (ในสากลโลก) ให้ช่วยปกป้องให้ด้วย” ผมก็ว่าคนที่

มีจิตใจต่ำาไม่สามารถจะฟังสวดมนต์ได้ก็น่าจะ พวกอับปัญญ� 

เป็นคนไทยปากก็ว่านับถือพุทธ แต่สวดสรรเสริญพระพุทธรูป

กรรมก�รบริห�รพรรคก้�วไกล

ในกระบวนพรรคการเมืองคนไทยทั้งประเทศรับรู้แน่ชัด

ว่า พวก  ส.ส.ในกลุ่มนั้นอยู่ภายใต้  “ฝ่�พระเท้�” ของไอ้ทัก 

เกี้ยม ผู้มีฉายาว่ากระบี่ โกงแปดทิศ หรือไอ้ทักเกี้ยมสามพัน

ล้านม้วนแผ่นดิน (กิน)  ฉายาแสบๆ แบบนี้หมายถึงว่า ไอ้ทัก

เกี้ยม หรือไอ้แสบไส้ไร้บ้�น (เกี้ยมภ�ษ�จีนแปลว่�เค็ม)

ขณะนี้ผู้ที่ทำาตัวเป็นผู้นำาพรรคโดดเดี่ยวไม่เกี่ยวกับไอ้

แสบไส้ ทั้งๆ ที่มันก็แพลมหน้าทวงพรรคอยู่ในคลับเห่�ของมัน 

ทุกวัน จนคนไทยหัวใจเกินร้อยต่างพากันลงมติว่าใกล้จะถึงกาล

ที่ไอ้ทักเกี้ยมจะต้องมุดดินลงไปนรกอยู่แล้ว

ในพักเผาไทยมีหัวหน้าพรรคตัวสำาคัญที่มีแต่ชื่อไม่มีบท

บาทใดๆ ทั้งสิ้นเพราะกอง บช. ก.ของเขา น�ยเลียไพ่อมม�

นอนวัดได้บอกเลาๆ ว่า เรื่องพรรคอย่าให้ไพ่พูดเพราะพ่ีทักเขา

คุมอยู่ข้างหลัง แต่คนชื่อเปรมเขาบอกผ่านมาว่าถ้าให้แน่จริงละ

ก็คนปากเน่าน�มมู่สีเน่ีย คนน้ีปากมันเลยลำ�โพงไปแล้ว เพื่อ

อบรมให้รู้หน้าท่ี “ป�กลำ�โพง” แห่งตน ท่�นเปลวว่าจะได้ช่วย

ร้ังพรรคพวกให้ข้ึนจากบ่อกิเลสได้ แต่ถ้ามันฝืนทำาก็จะได้มอบ

ดอกไม้ให้คนละดอกคือ ดอกลำ�โพงกับดอกอุตพิด ให้ท้ังสองรับ

กันไปคนละดอก...สูดกล่ินให้ชื่นใจเต็มท่ีเลย....นะจ๊ะ...นะจ๊ะ.

น�ยถึก กำ�นัน

 

เรื่องโควิด ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ ครับ 

สำาหรับพวกที่ด้อยค่าวัคซีนจีนก็น่าจะเปลี่ยนความคิดใหม่ได้

แล้ว เพราะยุโรป อเมริกาต่างก็พากันรับรองวัคซีนจีนหมดแล้ว 

หลังกีดกันปิดตลาดวัคซีนจากจีนมานาน ก็เป็นเรื่องแย่งกันขาย

ของจนประเทศเล็กๆ ตกเป็นเหยื่อไปโดยปริยาย  

สำาหรับเรื่องการเมือง “ทักษิณ-ยิ่งลักษณ์” สัมภเวสีดิ้น                                                                          

พล่าน อยากล้างผิด อยากกลับไทย พยายามทำาทุกหนทาง  

ทักษิณทำามา ๑๐ กว่าปีแล้ว แต่ยิ่งทำายิ่งลงเหว ยิ่งเอาตัวเข้า 

ไปพัวพันกับขบวนการล้ม ม.๑๑๒ โอกาสกลับประเทศไทยก็

ยากขึ้นไปอีก เพราะคนส่วนใหญ่ไม่เอาด้วย สุดท้ายแล้ว สอง 

พี่น้องคู่นี้แผ่นดินกลบหน้าในต่างแดนนั่นแหละครับ ไม่มีทาง

ได้กลับไทยอีกแล้ว.

เรียน คุณอัตถ์ ที่นับถือ

    * สักวาเพื่อไทยเพื่อทักษิณ 

 ได้ยลยินเสียงอึงอื้อเสียงอุ๋งอิ๋ง   

 เขยิบขยับปรับทีท่าหวังช่วงชิง     

 ไม่อยู่นิ่งชิงโอกาสจะอวดตน

 เสียงโทนี่กระซิบกระซาบบ่งบอกใบ้ 

 จากแดนไกลขยิบขยับขยายผล

 อวดอุ๊งอิ๊งอ่าโอ่สำาแดงตน           

 พร้อมผจญศึกใหญ่ใกล้มาเอยฯ

     ป.ปฏัก

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
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เวร สภ.ชะอำา จ.เพชรบุรี รับแจ้งจากเด็กปั๊มว่ามีคนนอนเสียชีวิตในรถ ภายในปั๊ม

น้ำามัน PT  บริเวณถนนสายบายพาสชะอำา-ปราณบุรี ขาล่องใต้ อ.ชะอำา  จ.เพชรบุรี 

จึงรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกู้ภัยสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรี ที่เกิดเหตุ

เป็นบริเวณหน้าห้องน้ำาชาย พบรถบรรทุกยี่ห้ออีซูซุ สีขาว  ป้ายทะเบียน 81-6286 

จ.ประจวบฯ หจก.ธนวัฒน์ พีแอนด์ ทรี ภายในห้องโดยสารพบร่างของนายแสวง กลิ่น

พุตตาล อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99/7  ม.8 ต.ศิลาลอย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ 

คนขับรถบรรทุกในสภาพนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องโดยสาร ตรวจสอบตามร่างกาย

ไม่พบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำาร้าย คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง 

จากการสอบถามนายปรเมศวร์  กลิ่นพุตตาล อายุ 21 ปี ลูกชายที่มาด้วยกันกับผู้เสีย

ชีวิต (พ่อ) เล่าว่าตนและพ่อได้ขับรถไปส่งของที่ อ.เขาย้อย จากนั้นจะขับรถกลับบ้าน

ที่ อ.สามร้อยยอด พอมาถึงที่เกิดเหตุเป็นปั๊มน้ำามันจึงแวะเพื่อจอดนอนในรถตั้งแต่ช่วง

เช้าที่ผ่านมา พอช่วงสายตื่นขึ้นมาปลุกพ่อให้ตื่นเพื่อจะกลับบ้าน แต่เรียกยังไงพ่อก็ไม่

ตื่น พอเข้าไปดูใกล้ๆ พบว่าพ่อนอนเสียชีวิตแล้ว โดยพ่อมีโรคประจำาตัวคือโรคหัวใจ 

เบาหวาน ความดัน เบื้องต้นคาดว่าผู้เสียชีวิตโรคหัวใจกำาเริบ เจ้าหน้าที่จึงนำาส่งโรง

พยาบาลชะอำาเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตก่อนมอบให้ญาตินำาร่างไปประกอบพิธีกรรม

ทางศาสนาต่อไป

โรคลมชักคร่าสาวใหญ่จมน้ำาเสียชีวิต

กาญจนบุรี • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่  14 พ.ย. ร.ต.อ.ธิติ นก

จันทร์ รองสารวัตรสอบสวน สภ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ได้รับแจ้งจากตำารวจสาย

ตรวจประจำาจุดบริการประชาชน ต.หนองสาหร่าย ว่าเกิดเหตุมีชาวบ้านไปพบศพผู้เสีย

ชีวิตเป็นผู้หญิง ภายในคลองระบายน้ำาเลียบริมถนน ม.4 บ.หนองขุย ต.หนองสาหร่าย 

หลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบพบว่าภายในคลองระบายน้ำา (คลองเล็ก) มีร่างของ

หญิงสาวที่เสียชีวิตอยู่ในสภาพร่างกายท่อนบนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหน้าอกจมอยู่ในน้ำา 

ส่วนท่อนล่างลอยโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำา ใกล้กันพบรถจักรยานจมอยู่ ตรวจสอบหลัก

ฐานทราบชื่อผู้ตายคือ น.ส.พิกุล กิจเสมอ อายุ 48 ปี เลขที่ 198/1 ม.2 ต.ดอนเจดีย์ 

อ.พนมทวน จากการชันสูตรเบื้องต้นไม่พบว่ามีบาดแผลหรือร่องรอยการถูกทำาร้าย 

สาเหตุการเสียชีวิตขาดอากาศหายใจ เนื่องจากจมน้ำาเป็นเวลานาน สอบสวนปากคำา

ญาติทราบว่า ผู้ตายมีโรคประจำาตัวคือโรคลมชักและมักมีอาการอยู่เสมอ ก่อนเกิดเหตุ

ได้ปั่นรถจักรยาน 2 ล้อออกจากบ้านเพื่อไปซื้อของที่ร้านค้าในหมู่บ้านแล้วหายไป จน

มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าพบผู้ตายจมน้ำาเสียชีวิตอยู่ในคลองระบายน้ำา ตำารวจสันนิษฐาน

ว่าน่าจะเกิดจากโรคลมชักกำาเริบ ทำาให้หมดสติ รถจึงเสียหลักพุ่งตกลงไปในคลอง

โดยที่ไม่มีใครเห็น ญาติไม่มีใครติดใจสงสัยสาเหตุการตายจึงมอบศพให้มูลนิธินำาไป

เก็บรักษาไว้ที่ รพ. เพื่อรอญาติมาติดต่อขอรับศพไปดำาเนินการตามประเพณีต่อไป 

น้ำาท่วมชุมพร 6 อำาเภอ ‘สวี-หลังสวน’ หนัก

ชุมพร • จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ จ.ชุมพร ช่วง 2 วันที่ผ่านมา ถนนเอเชีย 41 

สายหลักภาคใต้ถูกตัดขาดไม่สามารถสัญจรไปมาได้นานกว่า 24 ชั่วโมง (หนึ่งคืนหนึ่ง

วัน)  และมีพื้นที่ประสบภัยน้ำาท่วม 6 อำาเภอ 37 ตำาบล 238 หมู่บ้าน 7 ชุมชน ราษฎร

ได้รับความเดือดร้อน 6,272 ครัวเรือน  2,476 คน มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เนื่องจากโดน

ไฟฟ้าชอร์ต ได้รับบาดเจ็บ 4 คน โรงเรียน 1 แห่ง วัด 3 แห่ง บ้านพักอาศัย 520 

หลัง สถานที่ราชการ 2 แห่ง ถนน 49 สาย คอสะพาน 1  แห่ง ฝายน้ำาล้น 5 แห่ง 

ท่อระบายน้ำา ท่อลอดเหลี่ยม 4 แห่ง  และเกิดลมงวงช้างพัดจากทะเลขึ้นฝั่งในพื้นที่ 

ต.ท่ายาง อ.เมืองชุมพร บ้านเรือนเสียหาย 30 ครัวเรือน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 

60 คน สำาหรับสถานการณ์ล่าสุดของวันที่ 14  พ.ย.64 ยังมีฝนตกประปรายทั่วไป ส่วน

พื้นที่น้ำาท่วมปริมาณน้ำาเริ่มลดระดับลง ส่วนบ้านเรือนในที่ลุ่มและเสี่ยงหลายจุดยังมี

ปริมาณน้ำาท่วมขังสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะพื้นที่ อ.สวี และ อ.หลังสวน โดย อ.สวี

สถานการณ์ยังถือว่าหนักสุด หลายพื้นที่ยังมีน้ำาท่วมสูง บางจุดระดับน้ำาสูงเกือบมิด

หลังคาบ้าน ขณะนี้หน่วยงานยังคงลงช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง.

12

ภูเขาถล่มสิชลสวนยางราบ5ไร่
ผบ.มทบ.41นำาทหารช่วยผู้ประสบภัย

นครศรีธรรมราช • นายอำาเภอสิชล 

จ.นครศรีธรรมราช  นำาทีมสำารวจความเสีย

หายภูเขาถล่มดินสไลด์ระยะทางยาว 200 

เมตร สวนยางชาวบ้านราบเป็นหน้ากลอง

กว่า 5 ไร่ ในขณะที่ต้นไม้ใหญ่หักโค่นมา

กับกระแสน้ำาชนฝายน้ำาล้นพังเสียหายยับ

เยิน “ผบ.มทบ.41” นำาทีมลุยช่วยผู้ประสบ

ภัยริมคลองวังมะพร้าว ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง

นครศรีธรรมราช

วันที่ 14 พ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

เมื่อเย็นวานนี้ (13  พ.ย.) นายไพรัตน์ ทับชุม 

นายอำาเภอสิชล จ.นครศรีธรรมราช  ได้รับ

รายงานว่า หลังฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน

ทำาให้ภูเขาอมซึ่งเป็นภูเขาขนาดย่อมๆ ภายใน

หมู่บ้าน ม.7 ต.เปลี่ยน อ.สิชล เกิดดินสไลด์

สร้างความเสียหายให้สวนยางพาราเบื้องล่าง

เป็นบริเวณกว้าง จึงเดินทางไปตรวจสอบ

พร้อมด้วยกำาลังฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ทหาร

ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล เจ้าหน้าที่ป่าไม้, 

ปภ.นครศรีธรรมราช และกำานันผู้ใหญ่บ้าน

ในตำาบลเปลี่ยน 

พบว่าดินและหินภูเขาที่อุ้มน้ำาไม่ไหว

ได้สไลด์ลงมาเบื้องล่างเป็นระยะทางยาว

กว่า 200 เมตร ต้นไม้น้อยใหญ่ที่อยู่ในแนว

ดินสไลด์หักโค่นราบเป็นหน้ากลอง ในขณะที่

สวนยางพาราหักโค่นล้มระเนนระนาดได้รับ

ความเสียหายประมาณ 5 ไร่ โชคดีไม่มีผู้ได้

รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่

ได้นำาป้ายมากั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ 

เนื่องจากหากฝนยังตกหนักต่อเนื่องอาจจะได้

รับอันตรายจากดินและหินภูเขาที่สไลด์ลงมา

เพิ่มได้  

นายอำาเภอสิชลยังได้รับรายงานว่า 

บริเวณคลองเปลี่ยน ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่าง

ตำาบลเปลี่ยนและตำาบลเทพราช มวลน้ำาป่า

ได้ไหลทะลักและพัดถล่มจนฝายน้ำาล้นที่เพิ่ง

กระบี่ • นักท่องเที่ยวขึ้นชมวิววัดถ้ำาเสือ

วิปัสสนาอย่างต่อเนื่อง หลังเปิดให้เข้าชม

เมื่อ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ขณะที่นายสถานี 

อสมท จ.กระบี่ เชิญชวนนักท่องเที่ยวที่

เดินทางมากระบี่ป้องกันตัวเอง พกเจล

แอลกอฮอล์และล้างมือบ่อยๆ ป้องกัน             

โควิด-19  

ที่วัดถ้ำาเสือ วิปัสสนา ม.12 ต.กระบี่

น้อย อ.เมืองกระบี่ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

อีกแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่ หลังจาก

เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมจุดชมวิวบน

ยอดเขาของวัดเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา 

ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถมอง

เห็นวิวรอบตัวเมืองกระบี่ 360 องศา ก็มี

นักท่องเที่ยวจำานวนมากเดินทางมาชมวิว

ที่ยอดเขาวัดถ้ำาเสือ ด้วยการเดินขึ้นบันได

ทั้งหมด 1,237 ขั้น ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

ตั้งแต่เวลา  05.30น. เพื่อสัมผัสทะเล

หมอกและสายลมที่เย็นฉ่ำาบวกกับอากาศ

ที่สดชื่น ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างพากันประทับ

ใจบรรยากาศทะเลหมอกยามเช้าที่มีความ

สวยงาม ดูพระอาทิตย์ขึ้น ซึ่งทะเลหมอก

ทอดยาวให้เห็นอย่างต่อเนื่องราวกับพื้น

ดิน สร้างความตื่นตาตื่นใจให้นักท่องเที่ยว

เป็นอย่างมาก

สำาหรับทะเลหมอกบนยอดเขาวัด                                                            

ชวนชมวิวเมืองกระบี่360องศา

ทะเลหมอกยอดเขาวัดถ้ำาเสือ

สร้างเสร็จไม่ถึงปีได้รับความเสียหายอย่าง

หนักจำานวน 3 จุด เนื่องจากกระแสน้ำาที่ไหล

จากเทือกเขาได้พัดพาต้นไม้ขนาดใหญ่หลาย

ต้นชนิดถอนรากถอนโคนลงมากับกระแสน้ำา

ไปชนกับฝายน้ำาล้นแตกร้าวได้รับความเสีย

หาย 

นอกจากนี้ ต้นไม้ขนาดใหญ่และสิ่ง

ปฏิกูลจำานวนมากที่ ไหลลงมาติดตัวฝายอัด

แน่นจนน้ำาระบายไม่ได้ น้ำาป่าจึงไหลกัดเซาะ

ด้านข้างตัวฝายทั้งสองข้างจนดินพังถล่ม

กลายเป็นทางน้ำาขนาดใหญ่ และกัดเซาะพื้น

ดินจนเกือบจะถึงสวนยางพาราของชาวบ้าน 

โชคดีที่หยุดเว้นระยะเสียก่อนทำาให้มวลน้ำา

จากเทือกเขาลดน้อยลง กระแสน้ำาจึงลดลง

ทำาให้ไม่เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ เชื่อ

ว่าหากมวลน้ำาไม่ลดลงน่าจะมีความเสียหาย

ขยายวงกว้างออกไปมากกว่านี้อย่างแน่นอน  

สำาหรับฝายน้ำาล้น 3 จุดปรากฏว่าพัง

กรุงเทพฯ • กรมทางหลวงสำารวจ

ยืนยันการจราจรบนทางหลวงหมาย 

เลข 41 ช่วงเขาบ่อ-ท่าทอง พื้นที่ 

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ขณะนี้กลับเข้าสู่

สภาวะปกติ เปิดให้รถทุกชนิดสัญจร

ได้ทั้งขาขึ้นและขาล่องเนื่องจากระดับ

น้ำาลดลงแล้ว 

เมื่อวันท่ี 14 พ.ย.64 กรมทางหลวง                                                           

อัปเดตสถานการณ์น้ำาท่วมทางหลวง

หมายเลข 41 ช่วงเขาบ่อ-ท่าทอง พื้นที่ 

อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ว่าเข้าสู่โหมดสัญจร

ปกติแล้ว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง

และอำานวยความสะดวกด้านจราจร 

24 ชม.  นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดี

กรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า  นาย

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ได้

ติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด

ในช่วงหลายวันที่ผ่าน พร้อมกำาชับให้

เตรียมพร้อมและเฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง 

หลังกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ

ว่ายังมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่น

ลมแรงบริเวณภาคใต้ โดยจังหวัดที่

คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ได้แก่ 

เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, 

สุราษฎร์ธานี,  นครศรีธรรมราช, นรา 

ธิวาส, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต และกระบี่  

พร้อมเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยง

ภัยระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึง

หนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจ

ทำาให้เกิดน้ำาท่วมฉับพลัน น้ำาป่าไหล

หลาก และน้ำาล้นตลิ่ง

ทั้งนี้ การจราจรบนทางหลวง

หมายเลข 41 ช่วงเขาบ่อ-ท่าทอง ขณะ

นี้ ได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติและเปิดให้

รถทุกชนิดสัญจรได้ทั้งขาขึ้นและขา

ล่อง เนื่องจากระดับน้ำาลดลงแล้ว แต่

สภาพอากาศยังมืดครึ้มมีฝนตกบาง

ช่วง จึงกำาชับให้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง

และอำานวยความสะดวกปลอดภัยด้าน

การจราจรให้ประชาชนในการเดินทาง

ตามข้อสั่งการของ รมว.คมนาคม

โดยวันที่ 14 พ.ย.พบทางหลวง

ถูกน้ำาท่วมและดินสไลด์ จำานวน 4 

จังหวัด 4 สายทาง ซึ่งสามารถสัญจร

ได้ตามปกติ มีบางเส้นทางที่การจราจร

ได้รับผลกระทบจากน้ำาท่วม และมี

เจ้าหน้าที่คอยอำานวยความสะดวก 

ได้แก่ 1.ทล.3178 ช่วง เพชรบุรี-

บ้านแหลมฝั่งตะวันออก กม.10+700-

10+900 ระดับน้ำาสูง 10 ซม. พื้นที่ 

อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 2.ทล.3094 

ช่วงทางเข้านครชัยศรี กม.0+000-

1+894 ขาเข้าและขาออก  ระดับน้ำา                                                          

สูง 20 ซม. พื้นที่ อ.นครชัยศรี จ.นคร 

ปฐม 3.ทล.327  ช่วงสี่แยกปฐมพร-                                     

แยกหมอเล็ก กม.1+100-2+000 ระดับ

น้ำาสูง 15 ซม. พื้นที่ อ.เมืองชุมพร 

และ 4.ทล.4191 ช่วงไชยา-เขาหลัก 

กม.2+697-3+102 ระดับน้ำาสูง 5 ซม. 

พื้นที่ อ.ไชยา  จ.สุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้น                                                      

ทางหลวงเดินทางด้วยความระมัด 

ระวังเพื่อความปลอดภัย พร้อมปฏิบัติ                                                     

ตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำาและคำา

แนะนำาของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด  

และหากประชาชนต้องการสอบถาม

สภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ

ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ                                                            

ได้ที่สำานักงานทางหลวง แขวงทาง 

หลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และ

สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทร.ฟรี

ทุกเครือข่ายตลอด 24  ชั่วโมง) และ

สามารถติดตามรายงานสภาพเส้นทาง                                                              

ได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1.

ชุมพรเปิดเส้นทางอ.ทุ่งตะโก

รถทุกชนิดผ่านขึ้นล่องได้แล้ว

กระบี่ • สองผัวเมียบุกร้อง “แรมโบ้” 

ทวงคืนที่ดินบรรพบุรุษ หลังถูก จนท.ป่า

ชายเลนนำารถแบ็กโฮล้มต้นปาล์มกลางดึก  

ส่อพิรุธหลังเคยร้อง ผวจ.กระบี่ตรวจสอบ

แต่เรื่องเงียบ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 

พ.ย. นายภพ สกุลสวน  อายุ 55 ปี 

พร้อมด้วยนางสายใจ อยู่บ้านเลขที่ 52/1 

ม.5 ต.แหลมสัก อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ และ

ตัวแทนสภาเกษตรกร จ.กระบี่ ได้เดิน

ทางมาที่ศาลากลางจังหวัดกระบี่เพื่อ

ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีเจ้า

หน้าที่ป่าชายเลนกระบี่เข้ายึดพื้นที่พร้อม

โค่นทำาลายต้นปาล์มน้ำามันในที่ดินทำา

กินที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อย

ปี รวมเนื้อที่ 17 ไร่เศษ หลังทราบว่า 

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เดินทางมา

เปิดศูนย์ดำารงธรรมส่วนหน้ารับเรื่องร้อง

เรียน สนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรี 

ในการประชุม ครม.สัญจร วันที่ 15-16 

พ.ย.นี้ หลังจากที่เคยยื่นเรื่องขอความ

เป็นธรรมจาก ผวจ.กระบี่ไว้แล้วแต่เรื่อง

เงียบ

สองสามีภรรยากล่าวว่า ที่ดินแปลง

นี้เดิมเป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ 

ทำากินมา 3 อายุคนรวมกว่าร้อยปี จน

ตกทอดมาถึงพวกตน ครั้งแรกที่จำาความ

ได้ที่ดินแปลงนี้มีการทำานา และต่อมา

ปลูกปาล์มน้ำามันจนหมดอายุเก็บเกี่ยว 

ประมาณ 30 ปี จากนั้นได้ทำาการโค่น

ทิ้งและปลูกขึ้นมาทดแทนใหม่ มีอายุได้ 

13 ปี ก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ป่าชายเลน 

เข้าไปปักป้ายยึดที่ดิน และนำารถแบ็กโฮ

มาทำาลายต้นปาล์ม เมื่อเวลาประมาณตี 3 

กลางดึกคืนวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา  เสร็จ

ประมาณ 7 โมงเช้า ซึ่งตนมองว่าผิดวิสัย

ของข้าราชการ ที่เข้าทำาลายทรัพย์สินของ

ชาวบ้านในยามวิกาล แล้วยังข่มขู่ห้ามไม่

ให้แสดงตัว จึงได้เดินทางมาร้องขอความ

เป็นธรรมให้ระงับการดำาเนินการและ

สอบสวนข้อเท็จจริง พร้อมกันนี้เตรียม

รวบรวมหลักฐานยื่นฟ้องศาลปกครอง            

ม.157 ต่อไป

จากการตรวจสอบข้อมูลการถือ

ครองที่ดินของสองสามีภรรยา ทราบว่า

เดิมเป็นของนายเฟื่อง เนื้ออ่อน ซึ่งเป็นตา

ของภรรยา โดยนายเฟื่องได้ครอบครอง

และทำาประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวมาก่อน 

พ.ศ.2485 ซึ่งเป็นการครอบครองและทำา

ประโยชน์มาก่อนที่จะมีประกาศของรัฐที่

ประกาศให้เป็นเขตป่าไม้ถาวร ประกาศ

เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และประกาศ

ให้เป็นเขตป่าขายเลน ซึ่งนายเฟื่องได้ทำา

ประโยชน์ในที่ดินทำากินโดยการทำานามา

อย่างต่อเนื่อง 

จากนั้น พ.ศ.2530 จึงเปลี่ยน

ลักษณะการทำาประโยชน์มาเป็นสวน

ปาล์มน้ำามัน และได้ปลูกปาล์มน้ำามันเป็น

รายแรกๆ ในจังหวัดกระบี่ ซึ่งผู้เสียหาย

ได้ครอบครองและทำาประโยชน์ในที่ดิน

ต่อจากนายเฟื่อง และได้ชำาระภาษีบำารุง

ท้องที่ รวมถึงได้จดทะเบียนเกษตรกร

และทำากินในที่ดินผืนนี้ตลอดมาจนถึง

ปัจจุบัน และไม่มีสภาพเป็นป่า นอกจาก

นี้ที่ดินติดกันล้อมที่ดินของผู้เสียหายมี

ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง มีถนน 

และไฟฟ้า มีทะเบียนบ้าน เป็นชุมชนมี

ราษฎรอยู่อาศัยหลายครัวเรือน และทำา

กินกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่เจ้า

หน้าที่กลับดำาเนินการเฉพาะที่ดินของผู้

เสียหาย

เบื้องต้น ผช.รมต.ประจำาสำานักนา

ยกฯ ได้รับเรื่องไว้ และสั่งการให้จังหวัด

กระบี่เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อคืน

ความเป็นธรรมให้สองสามีภรรยาต่อไป.

2ผัวเมียร้อง‘แรมโบ้’ทวงคืนที่ดินบรรพบุรุษ

ผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดกระบี่จะต้อง

ได้รับวัคซีนครบ และมีการตรวจโควิด-19                                                         

ตามขั้นตอนที่ภาครัฐกำาหนดเอาไว้ รวม

ทั้งต้องเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

มาด้วยเพื่อป้องกันเชื้อโควิด-19 รวม

ทั้งการเว้นระยะห่างเมื่อเดินทางเข้าใน

พื้นที่ชุมชน หรือตามแหล่งท่องเที่ยวที่มี

ความแออัด หรือการล้างมือบ่อยๆ ก็ยัง

เป็นมาตรการสำาคัญของพวกเราทุกคน

ที่จะต้องช่วยกันป้องกันตัวเอง ซึ่งจะทำา

ให้ทริปการเดินทางท่องเที่ยวมีความสุข

สนุกสนาน และมีความปลอดภัยจากโค

วิด-19 แน่นอน.

ถ้ำาเสือ จะปรากฏภาพที่สวยงามอวด

สายตานักท่องเที่ยวได้สัมผัสความงาม

ตามธรรมชาติตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00-

09.00 น. ส่วนการจะได้เห็นทะเลหมอก

หรือไม่นั้นต้องดูช่วงหลังฝนตก โดย

เฉพาะหากฝนตกในตอนเย็นของวันนี้                                                          

เช้าวันรุ่งขึ้นก็จะเจอทะเลหมอกอย่างแน่ 

นอน

สำาหรับวัดถ้ำาเสือวิปัสสนาเป็นวัดที่

มีชื่อเสียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของ

จังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะการขึ้นบันไดเพื่อ

พิชิตยอดเขาจำานวน 1,237 ขั้น เป็นสถาน

ที่ท่องเที่ยวที่ต้องอาศัยความรัก ความ

อดทน กว่าจะพบกับความสวยงามบน

ยอดเขา 

ขณะที่นางสาวโรจนา บุญชูวงศ์ 

นายสถานี อสมท จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า 

หลังจากเข้ามารับตำาแหน่งนายสถานี  อ

สมท จังหวัดกระบี่ได้ไม่นาน รู้สึกดีใจ

มากที่มี โอกาสขึ้นมาชมวิวบนยอดเขา

แห่งนี้ ที่สามารถมองเห็นวิวรอบตัวเมือง

กระบี่ ด้วยการเดินขึ้นบันได้ 1,237 ขั้น มี

ทะเลหมอกที่สวยงาม มีมุมให้ถ่ายภาพได้

หลากหลาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะ

สำาหรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ รักการ

ถ่ายภาพ และรักการออกกำาลังกายเดินชม

วิวสองข้างทางบนยอดเขา

นางสาวโรจนากล่าวอีกว่า จังหวัด

กระบี่ได้เปิดรับนักท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 1 

พ.ย.ที่ผ่านมาอย่างเต็มตัวแล้ว ซึ่งก็มีนัก

ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อ

เนื่อง เนื่องจากจังหวัดมีทั้งภูเขาและทะเล

ที่มีความสวยงามควบคู่กันไป รวมทั้งวัด

ถ้ำาเสือก็เช่นเดียวกัน  

ที่สำาคัญแม้จะเปิดประเทศเปิด

จังหวัดกันเรียบร้อยแล้ว  แต่สิ่งสำาคัญที่

ทุกคนจะต้องตระหนักนั่นก็คือ โควิด-19 

ยังไม่หมดไป ดังนั้นเราต้องเดินทางท่อง

เที่ยวภายใต้มาตรการของความปลอดภัย 

เสียหายไป 1 จุด  ส่วนอีก 2 จุดเสียหาย

เล็กน้อย และเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะ

ปกติ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจะดำาเนินการ

สำารวจตรวจสอบความเสียหาย เพื่อปรับปรุง

ซ่อมแซมให้ฝายน้ำาล้นกลับมาใช้งานได้ตาม

ปกติ พร้อมทั้งหามาตรการแก้ปัญหาไม่ให้

เกิดเหตุการณ์ซ้ำารอยเดิม เพื่อให้ชาวบ้านที่

ประกอบอาชีพเกษตรกรในพื้นที่มีน้ำาใช้ ใน

ช่วงฤดูแล้งต่อไป

 ในขณะที่ พล.ท.เกรียงไกร ศรี                                                      

รักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 มอบหมายให้ พล.ต. 

ปราโมทย์ พรหมอินทร์ ผู้บัญชาการมณฑล

ทหารบกที่ 41/ผอ.ศบภ.มทบ.41 เดินทางเข้า                                                   

ไปสำารวจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย                                                          

ในพื้นที่ ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรี 

ธรรมราช โดยเฉพาะสองฝั่งคลองวังมะพร้าว 

พร้อมมอบถุงยังชีพ, สิ่งของอุปโภคบริโภคที่

จำาเป็น ซึ่งที่ผ่านมามีฝนตกติดต่อกันหลาย

วัน และปริมาณน้ำาจากเทือกเขาหลวงไหล

ลงมาบรรจบกันที่คลองวังรัก ก่อนไหลเข้าสู่

ลำาคลองในพื้นที่รอยต่อ ม.2 ต.ไชยมนตรี, ม.

2 ต.มะม่วงสองต้น, ม.6 ต.โพธิ์เสด็จ ก่อน

แยกเป็น 2 สายประกอบด้วย คลองเลียบ

ทางรถไฟ และคลองวังมะพร้าว ส่งผลให้

ในเขต  ม.6, ม.8 ต.โพธิ์เสด็จ และพื้นที่

สองฝั่งคลองวังมะพร้าวในเขตเทศบาลนคร

นครศรีธรรมราชมีปริมาณน้ำาท่วมขังสูงกว่า 

1  เมตร ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 9 

หมู่บ้าน จำานวน 30  ครัวเรือน

พล.ต.ปราโมทย์กล่าวว่า พล.ท.เกรียง

ไกรมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ประสบ

ภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ จึงให้

หน่วยทหารในพื้นที่เข้าให้การช่วยเหลืออย่าง

ทันท่วงที โดยศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ

หน่วยทหารมีความพร้อมทั้งด้านกำาลังพล

และยุทโธปกรณ์ และเฝ้าระวังพร้อมออกช่วย

เหลือตลอด 24 ชม. แม้จะเป็นเวลากลางคืน

ก็ตาม  ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลด

ความรุนแรงและความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและ

ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน ยืนยันว่าทหาร

เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกสถานการณ์.



Connect. Balance.”

ซึ่งมีประเด็นสำ�คัญ 3 ด�้น คือ

1.ส่งเสริมก�รเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม

2.อำ�นวยคว�มสะดวกก�รค้�และก�รลงทุน

3.ฟื้นฟูคว�มเชื่อมโยง โดยเฉพ�ะก�รเดินท�ง และท่อง

เที่ยว เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจจ�กผลกระทบของโควิด

ก�รประชุมแรกของเอเปก 2565 จะจัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต 

ระหว่�งวันที่ 1-3 ธันว�คมนี้ และจะมีก�รประชุมอื่นๆ กว่�ร้อย

ก�รประชุมในภูมิภ�คต่�งๆ ของประเทศตลอดปีหน�้ ซึ่งจะช่วย

กระตุ้นเศรษฐกิจในทุกพื้นที่
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7บทความ

เมื่อบิ๊กตู่รับไม้ต่อ Apec จากนิวซีแลนด์:  

จาก ‘เรือแคนู’ ไปสู่ ‘เรือแป๊ะ’ายกฯ นิวซีแลนด์ส่งไม้ต่อให้นายกฯ ไทยเมื่อวัน

เส�ร์ที่ผ�่นม� เพื่อส่งมอบคว�มเป็นเจ�้ภ�พก�ร

ประชุมสุดยอด APEC ของปีหน�้ให้ประเทศไทย

“ไม้” ที่ว่�นี้คือ “พ�ย” ของเรือประจำ�ช�ติของ

นิวซีแลนด์ที่เรียกว�่ Wake (ว�ก�) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำ�

ประเทศ

เรือว�ก�หรือเรือแคนูที่ทำ�จ�กต้นไม้ขน�ดต่�งๆ เพื่อนำ�

ไปใช้ในก�รประมง, เดินท�ง, ขนส่ง, แข่งกีฬ�และแม้กระทั่ง

ทำ�สงคร�ม

“พ�ย” ที่ส่งมอบจ�กน�ยกฯ Jacinda Ardern ให้น�ยกฯ 

ประยุทธ์ จันทร์ โอช� นั้นมีคว�มหม�ยให้นำ�ไปขับเคลื่อนให้

เรือเอเปกที่ไทยรับเป็นกัปตันต่อนั้นส�ม�รถเดินหน้�ไปได้อย�่ง

คล่องแคล่ว

พอเห็นภ�พของพ�ยของเรือแคนูก็ทำ�ให้ผมนึกถึง “เรือ

แป๊ะ” ของน�ยกฯ ไทย

ที่มีคว�มหม�ยเป็นเรือที่นำ�เอ�รัฐบ�ลของน�ยกฯ ตู่ข้�ม

จ�กฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่ง

ว�ดภ�พเรือแป๊ะก็ไม่น�่จะแข็งแรงนัก จะฟันฝ่�พ�ยุร้�ย

แรงไปได้ม�กน้อยเพียงใดก็ไม่อ�จจะทำ�น�ยได้

ต่อม� “เรือแป๊ะ” ก็ยกฐ�นะขึ้นเป็น “เรือเหล็ก” ต�มคำ�

เรียกของรองน�ยกฯ วิษณ ุเครือง�ม

เรือเหล็กลำ�ที่ว�่นี้แข็งแกร่งเพียงใดก็ไม่ทร�บเหมือนกัน 

แต่ที่แน่นอนก็คือกำ�ลังถูกท�้ท�ยด้วยรอยร�้วภ�ยในระหว่�ง

กลุ่มก้อนในพรรคพลังประช�รัฐเอง และระหว่�งพรรคร่วม

รัฐบ�ล

สนิมเกิดแต่เนื้อในตนฉันใด เรือเหล็กลำ�นี้ก็อ�จจะสึก

กร่อนจ�กภ�ยในได้เช่นกัน

ทำ�ไมผมเห็นเรือแคนูแล้วพ�ลจินตน�ก�รไปถึงเรือแป๊ะก็

ไม่อ�จจะทร�บได้

แต่ที่รู้แน่ๆ ก็คือว่�ไทยรับ “พ�ย” ของเรือแคนูจ�ก

นิวซีแลนด์แล้วก็ต้องทำ�หน�้ที่ในฐ�นะเป็นเจ้�ภ�พก�ร

ประชุมสุดยอดของผู้นำ� 21 เขตเศรษฐกิจในเอเชียและแปซิฟิก

ให้สมกับคว�มไว้ว�งใจของประเทศสม�ชิกอย่�งเต็มที่

พิธีก�รส่งมอบจ�กนิวซีแลนด์ม�ไทยเกิดขึ้นเมื่อวันเส�ร์ที่

ผ่�นม� เวล� 08.03 น. ในกรุงเทพฯ

น�ยกฯ ประยุทธ์กล�่วถ้อยแถลงถึงประช�ชนไทยเพื่อ

ประก�ศก�รเป็นเจ�้ภ�พ Apec ของไทยในปี 2565 ภ�ยหลัง

จ�กก�รรับมอบตำ�แหน่งจ�กน�ยกฯ นิวซีแลนด์

คุณธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำ�สำ�นักน�ยก

รัฐมนตรี บอกว่� น�ยกฯ ไทยยืนยันว่�จะปฏิบัติหน้�ที่ตลอด 1 ปี

ต่อจ�กนี้อย่�งเต็มคว�มส�ม�รถ

ถือเป็นโอก�สสำ�คัญอย�่งยิ่งที่ไทยจะเปิดตัว และขับเคลื่อน

ก�รฟื้นประเทศจ�กโควิดไปสู่อน�คต 

และแสดงคว�มพร้อมในก�รต้อนรับช�วต่�งช�ต ิตั้งแต่

ระดับผู้นำ� นักธุรกิจระดับสูง สื่อชั้นนำ� และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 

ที่จะเดินท�งม�ประเทศไทยตลอดปีหน้� 

เอเปกเป็นเวทีส่งเสริมคว�มร่วมมือท�งเศรษฐกิจที่ไทยเป็น

ผู้ร่วมก่อตั้ง

ประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจชั้นนำ�ถึง 21 เขตเศรษฐกิจ 

มี GDP รวมกันทั้งสิ้นกว่� 53 ล้�นล้�นดอลล�ร์สหรัฐ 

หรือ 1,700 ล้�นล้�นบ�ท และมีมูลค่�ก�รค�้รวมกันเกือบครึ่งหนึ่ง

ของก�รค�้โลก

น�ยกฯ บอกว่� ไทยได้ประโยชน์จ�กก�รมีพันธมิตรท�ง

เศรษฐกิจที่เข้มแข็ง ได้ร่วมผลักดันแนวคิดใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒน�

ประเทศให้เติบโตอย่�งครอบคลุมและยั่งยืน 

โดยเฉพ�ะก�รส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม ก�ร

เข้�ถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ก�รสนับสนุนบทบ�ทสตรีในระบบ

เศรษฐกิจ 

รวมถึงก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวแบบยั่งยืน ก�รเป็นเจ้�ภ�พ

เอเปกจึงถือเป็นเกียรติ และสะท้อนคว�มเชื่อมั่นที่สม�ชิกเอเปกมี

ต่อไทย 

โดยภ�คส่วนต�่งๆ ได้ร่วมกันเตรียมก�รอย�่งใกล้ชิด ตั้งแต่

ภ�คธุรกิจ นักวิช�ก�ร ชุมชน จนถึงคนรุ่นใหม่ เพื่อร่วมสกัด

แนวคิดและว�งเป้�หม�ยที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคนไทย

น�ยกฯ บอกว่� ไทยจะขับเคลื่อนให้เอเปกพลิกวิกฤตเป็น

โอก�สในก�รเปลี่ยนผ่�นไปสู่โลกยุคหลังโควิดที่ยั่งยืนและสมดุล 

และทุกคนมีส่วนร่วม 

ผ่�นแนวคิดเศรษฐกิจชีวภ�พ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ

เศรษฐกิจสีเขียว หรือ BCG Economy 

และได้ประก�ศหัวข้อหลักของก�รประชุมเอเปกปี 2565 คือ 

“เปิดกว้�ง สร�้งสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. 

กาแฟดำ

ารวจโดยทั่วไป หน้าที่หลักคือการป้องกันปราบปราม

อ�ชญ�กรรม จึงมีโอก�สเสี่ยงภัยจ�กก�รปฏิบัติหน้�ที่ ห�ก

ประสบเหตุคนร้�ยใช้อ�วุธปืนยิงต่อสู้ขัดขว�งก�รจับกุม บ�ง

ครั้งตำ�รวจถูกคนร้�ยยิงได้รับบ�ดเจ็บหรือเสียชีวิต หรือตำ�รวจ

ยิงคนร�้ยหรือตัวประกันเสียชีวิต

ข่�วตำ�รวจยิงต่อสู้กับคนร้�ยเป็นวิส�มัญฆ�ตรกรรมที่โด่งดัง

ที่สุด จนมีก�รนำ�เอ�วลีโฆษณ�รถยนต์ยี่ห้อวอลโว่ม�กล�่วเปรียบเปรย

ล้อเลียน ทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่! เมื่อวันที ่22 กุมภ�พันธ ์2521 

เกิดเหตุคนร้�ยใช้อ�วุธปืนจี้บังคับให้ตัวประกันขับรถยนต์วอลโว่จ�ก

จังหวัดเพชรบุรีเข้�ม�กรุงเทพฯ ตำ�รวจได้สกัดจับคนร้�ยบริเวณสี่แยก

เกษตร ถนนวิภ�วดีรังสิต ตำ�รวจยิงต่อสู้กับคนร�้ย เป็นเหตุให้คนร้�ย

และตัวประกันสองพ่อลูกถูกกระสุนปืนเสียชีวิตด้วย

ตำ�รวจถูกดำ�เนินคด ี10 น�ย ศ�ลพิพ�กษ�ลงโทษจำ�คุก เป็น

เหตุก�รณ์ที่เศร้�สลด น�่เสียใจเป็นอย่�งยิ่ง เป็นบทเรียนให้ตำ�รวจ

ต้องระมัดระวังก�รใช้อ�วุธปืนยิงต่อสู้คนร�้ยอ�จพล�ดไปถูกตัว

ประกันได้

ผมเคยมีประสบการณ์ต้องเผชิญเหตุคนร้ายจับนางสาวจังหวัด 

สวนานนท์ ผู้พิพากษาสาว เป็นตัวประกันแล้วหลบหนีไป ขณะ

เข้าช่วยเหลือ มีการยิงต่อสู้กับคนร้าย สามารถช่วยตัวประกันได้

ปลอดภัย นับว่าโชคดีประวัติศาสตร์ ไม่ซ้ำารอยเหมือนกับกรณีที่เกิด

ขึ้นที่สี่แยกเกษตร

ปี พ.ศ.2520 ผมออกไปรับร�ชก�รเป็นครั้งแรก ในตำ�แหน่ง

รองส�รวัตรสืบสวนสอบสวน ที่สถ�นีตำ�รวจอำ�เภอเมือง จังหวัด

สงขล�

สงขลาเป็นหัวเมืองใหญ่ทางภาคใต้ ได้ชื่อว่�เมืองข้�ร�ชก�ร 

เพร�ะเป็นที่ตั้งหน่วยง�นร�ชก�รระดับภ�คหรือเขตหล�ยหน่วย

ง�น เช่น กองบัญช�ก�รตำ�รวจภูธร ภ�ค 4 สำ�นักง�นอธิบดีศ�ลภ�ค 

9 สำ�นักง�นอัยก�ร เขต 9 สำ�นักง�นสรรพ�กร เขต 9 สำ�นักง�น

ตรวจเงินแผ่นดิน เขต 9 ฯลฯ ดูแลหน่วยง�นระดับจังหวัดภ�คใต ้14 

จังหวัด ตั้งแต่ชุมพรไปจนถึงนร�ธิว�ส

ภูมิประเทศและสถ�นที่ท่องเที่ยวสวยง�ม พื้นที่ติดต่อทั้งทะเล

อ่�วไทยและทะเลส�บสงขล� มีภูเข�ขึ้นอยู่กล�งเมือง เข�ตังกวนหรือ

เข�น้อย สถ�นที่ท่องเที่ยวช�ยทะเล แหลมสมิหล� แหลมสนอ่อน 

เก�ะหน ูเก�ะแมว เก�ะยอ ทะเลน้อยในทะเลส�บสงขล� หมู่บ�้น

ประมงเก�้เส้ง ฯลฯ

ย่�นเก่�แก่ที่เป็นเมืองเก่� บริเวณถนนนครนอก ถนนนครใน 

เป็นบ้�นพักคหบดีเศรษฐีสงขล� มีเรื่องเล่�ว�่ ในอดีตพ่อค้�ห�ดใหญ่

ต้องม�ขอกู้เงินคหบดีเศรษฐีสงขล�เพื่อไปลงทุนค้�ข�ย

สถานภาพอาชญากรรมจังหวัดสงขลา ในเขตอำ�เภอเมือง คดี

ที่เกิดขึ้นเป็นคดีประทุษร้�ยต่อทรัพย์ทั่วไป ลัก วิ่ง ชิง ปล้น ฯลฯ มีคดี

อุกฉกรรจ์ คดีม�ตรกรรมบ�้ง นอกนั้นก็เป็นคดีย�เสพติด (เฮโรอีน)

ส่วนอำ�เภอรอบนอก สะบ้�ย้อย น�ทวี รัตภูม ิสะเด� ที่มี

พื้นที่ติดต่อกับ 3 จังหวัดภ�คใต ้(ยะล� ปัตต�น ีนร�ธิว�ส) และสตูล 

พัทลุง เป็นพื้นที่ก�รแทรกซึมของผู้ก่อก�รร้�ย

มักมีเหตุตำ�รวจต้องยิงปะทะต่อสู้กับคนร�้ย ผกค. (ผู้ก่อก�ร

ร�้ย) ขจก. (ขบวนก�รโจรก่อก�รร�้ยแบ่งแยกดินแดน) เป็นระยะๆ 

ตำ�รวจภูธรและตำ�รวจ ตชด.ได้รับบ�ดเจ็บและเสียชีวิตหล�ยคน

เมื่อผมไปรับราชการได้เพียง 6 เดือน น�ยตำ�รวจระดับส�รวัตร

ใหญ่และส�รวัตรป้องกันปร�บปร�ม สถ�นีตำ�รวจภูธรอำ�เภอสะบ้�ย้อย 

เดินท�งจะเข้�ม�ประชุมในตัวเมืองสงขล� ถูกซุ่มโจมตีจ�กคนร้�ย 

(ผกค.) เสียชีวิตทั้ง 2 น�ย อีกไม่กี่เดือนต่อม� ตำ�รวจ ตชด.ที่ปฏิบัติ

หน้�อยู่ที่ อ.สะเด� ก็ถูกคนร�้ย (ผกค.) ซุ่มโจมตีเสียชีวิตอีก 3 น�ย

ผมปฏิบัติหน้าที่อยู่ในตัวอำาเภอเมืองสงขลา การปฏิบัติหน้าที่

ประจำา เข้าเวรเป็นร้อยเวรสอบสวน รับแจ้งความ สอบสวน สืบสวน 

จับกุมผู้ต้องหา ทำาสำานวนการสอบสวนส่งตัวผู้ต้องหาให้อัยการฟ้อง

ศาล

ต้องเดินท�งไปศ�ล นำ�ผู้ต้องห�ไปผลัดฟ้อง ฝ�กขัง นำ�พย�น

ไปเบิกคว�ม หรือเป็นพย�นเบิกคว�มคดีที่สอบสวนไว้เป็นประจำ�

ตำารวจ อัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ ต่างจังหวัด จะรู้จัก

สนิทสนมคุ้นเคย ทำางานร่วมกัน นอกเวลาราชการมีการพบปะ

สังสรรค์กันบ้าง เล่นกีฬา ร่วมรับประทานอาหารตามโอกาสงาน

นักขัตฤกษ์ต่างๆ

ศ�ลจังหวัดสงขล�เป็นศ�ลขน�ดใหญ่ มีคดีที่ต้องพิจ�รณ�

พิพ�กษ�จำ�นวนม�ก มีผู้พิพ�กษ�หล�ยคน แต่มีผู้พิพ�กษ�เป็นผู้หญิง

เพียงคนเดียวคือ นางสาวจังหวัด สวนานนท์ เป็นผู้พิพ�กษ�ผู้หญิงรุ่น

แรกๆ ของศ�ล

ท่านจังหวัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยว กิตติศัพท์

ชื่อเสียงเป็นที่ยำาเกรง ผู้ต้องขังทุกคนที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำา

สงขลา

พนักง�นสอบสวนทุกคนของจังหวัดสงขล�รู้จักและคุ้นเคยกับ

ท�่นจังหวัดเป็นอย่�งดี ท่�นจังหวัดจะพูดคุยด้วยอัธย�ศัยไมตร ีเรียก

ตัวเองด้วยชื่อเล่นว�่ พี่น้อย ทุกครั้ง

วันที่ 16 พฤษภาคม 2522 เวลาประมาณ 10 โมงเช้า ผม

ปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรอยู่ที่สถานีตำารวจ รับแจ้งว่ามีเหตุคนร้ายจับผู้

พิพากษาบนบัลลังก์ ในห้องพิจารณาคดี ที่ศาลจังหวัดสงขลา

ผมรีบเดินท�งไปทันท ีเมื่อเดินท�งไปถึง อธิบดีศ�ล ผู้บังคับ

บัญช�ตำ�รวจทุกระดับ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ฯลฯ ก็เดินท�งม�ถึงศ�ล

จังหวัดสงขล� พร้อมกับไทยมุงจำ�นวนนับพันคน

คนร้ายจำานวน 4 คนเป็นนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ ถูกนำาตัวมา

จากเรือนจำาสงขลาเพื่อเบิกความ ในคดีที่ท่านจังหวัดเป็นผู้พิพากษา 

คนร้ายได้แย่งอาวุธปืนจากตำารวจศาลที่ปฏิบัติหน้าที่คุมตัวผู้ต้องหา 

แล้วจับตัวท่านจังหวัดขณะนั่งพิจารณาคดีบนบัลลังก์ ไว้เป็นตัวประกัน

ตำ�รวจศ�ลพย�ย�มเข�้ช่วยเหลือ แต่ถูกคนร้�ยใช้อ�วุธปืนยิง 

จึงต้องถอยออกม�ควบคุมสถ�นก�รณ์อยู่นอกห้องพิจ�รณ�คดี

ท่านสุชาติ สุขศุมิตร ผู้พิพ�กษ�หัวหน�้ศ�ลจังหวัดสงขล� 

พย�ย�มเจรจ�ต่อรองกับคนร้�ยขอร้องให้ปล่อยตัวท่�นจังหวัด และ

ยอมแลกเอ�ตัวเองเป็นตัวประกันแทน แต่คนร้�ยไม่ยอม ก�รเจรจ�

ต่อรองกันเกือบ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เกิดเหตุตอนส�ยๆ จนบ่�ย ประม�ณ 

3 โมงเย็นเศษ

คนร้�ยยื่นคำ�ข�ดให้จัดห�รถยนต์กระบะ จำ�นวน 1 คัน เมื่อเจ้�

หน�้ที่จัดห�รถให้ คนร้�ยคนหนึ่งทำ�หน้�ที่ขับรถ คนร้�ยอีก 3 คน จับ

ตัวท�่นจังหวัดเอ�อ�วุธปืนจี้ศีรษะนำ�ขึ้นนั่งที่กระบะด้�นท�้ย แล้วขับ

รถออกจ�กศ�ลจังหวัดสงขล�เพื่อหลบหนี

เมื่อผ�่นหน�้เรือนจำ�จังหวัดสงขล� คนร�้ยได้ใช้อ�วุธปืนยิงขึ้น

ฟ�้เหมือนส่งสัญญ�ณบ�งอย�่งให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ�ทร�บว�่ได้

ปฏิบัติภ�รกิจสำ�เร็จแล้ว

จากนั้นคนร้ายขับรถมุ่งหน้าจากสงขลาไปนาทวี ลัดเล�ะไป

ต�มเส้นท�งถนนส�ยเล็กๆ เลียบเชิงเข� สภ�พถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ขรุขระม�ก รถวิ่งไปได้ช้� โดยรถตำ�รวจคันที่ผมนั่งไปด้วยเป็นรถคัน

แรกที่ติดต�มรถคนร้�ย และมีรถตำ�รวจ รถนักข�่ววิ่งต�มเป็นขบวน

นับร้อยคัน

บ�งครั้งรถคนร้�ยติดหล่ม ห่�งจ�กรถตำ�รวจไม่กี่เมตร ได้ยิน

เสียงท่�นจังหวัดส่งเสียงตะโกนร้องขอคว�มช่วยเหลือเป็นระยะ แต่ก็

ไม่ส�ม�รถสกัดคนร�้ยได้

จนกระทั่งเวลาประมาณ 6 โมงเย็นเศษ ใกล้พลบค่ำ� คนร�้ย

ขับรถเข้�ไปบนถนนเส้นท�งกำ�ลังก่อสร้�งจ�กสะด� ไป อ.ทุ่งหว้� 

จ.สตูล ซึ่งเป็นเส้นท�งเปลี่ยวและอันตร�ย อยู่ในเขตพื้นที่แทรกซึม

ของผู้ก่อก�รร�้ย เพิ่งเกิดเหตุเผ�รถยนต ์รพช.ที่ม�ก่อสร้�งท�งเมื่อ

สัปด�ห์ก่อน

สุดเส้นท�งก่อสร้�งเป็นป�่ละเม�ะมีคูขว�งท�ง (คูไม่มีน้ำ�) รถ

คนร้�ยวิ่งต่อไปไม่ได ้คนร้�ยต้องหยุดรถและล�กเอ�ตัวท�่นจังหวัดลง

จ�กรถ ผมได้พย�ย�มร้องขอให้คนร้�ยปล่อยตัวท่�นจังหวัด แต่คนร้�ย

ตำ

น�ยกฯ ได้แสดงคว�มยินดีกับ น�ยชวนนท ์วงศ์ตระกูล

จง นิสิตจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย ผู้ชนะก�รประกวดตร�

สัญลักษณ์เอเปก ปี 2565 ของไทย 

โดยผลง�นชะลอมนี ้สะท้อนคว�มเป็นไทยจ�กรุ่นสู่รุ่น 

โดยเส้นตอกไม้ไผ่ที่สอดประส�นกันมีคว�มแข็งแรง คงทน ดัง

เช่นคว�มร่วมมือของสม�ชิกเอเปก

1 ปีข้�งหน้�มีเรื่องท้�ท�ยม�กม�ย ทั้งในประเทศไทยเอง 

และก�รเมือง-เศรษฐกิจระหว่�งประเทศ

เรือแป๊ะ-เรือเหล็กลำ�นี้จะใช้ “พ�ย” จ�กนิวซีแลนด์

เคลื่อนผ�่นพ�ยุรอบด้�นได้อย�่งไร จึงเป็นคำ�ถ�มใหญ่ขณะนี้.

ไม่ยอม และพย�ย�มหลบหนีต่อไป

ทันใดนั้น คนร้ายทั้งหมดและท่านจังหวัดพลัดตกลงไปใน

คู คนร้�ยวิ่งหลบหนีและใช้อ�วุธยิงตำ�รวจ เพื่อสกัดกั้นก�รติดต�ม 

ตำ�รวจก็ระดมยิงกลุ่มคนร�้ย ท่�นจังหวัดหลุดพ้นจ�กก�รจับตัวของ

คนร้�ย หลบหนีขึ้นม�จ�กคูด้วยอ�ก�รตกใจ

ท่านจังหวัดอยู่ในวิถีกระสุนตำารวจกับคนร้าย ผมวิ่งเข้าไปจับ

ตัวท่านจังหวัดคร่อมร่างไว้เพื่อไม่ให้ได้รับอันตรายจากกระสุนปืนทั้ง 

2 ฝ่าย ตำารวจยิงต่อสู้กับคนร้ายสักพัก คนร้ายหลบหนีเข้าไปในป่า 

ท้องฟ้ามืด ผมรีบนำาตัวท่านจังหวัดกลับมาบ้านพักในเมืองสงขลา

วันรุ่งขึ้นหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพ�ดหัวข่�วหน้�หนึ่ง ร�ยง�นเรื่อง

ร�วที่เกิดขึ้น เป็นคดีแรกในประวัติศ�สตร์ที่คนร�้ยจับตัวผู้พิพ�กษ�

บนบัลลังก์ในศ�ลเป็นตัวประกัน ไม่เคยเกิดเหตุก�รณ์เช่นนี้ขึ้นที่ไหน

ม�ก่อน

หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2522 พาดหัว

ข่าวหน้าหนึ่ง “ปลัดยุติธรรม บินด่วนสงขลาสอบคดีอุกอาจ จี้จับผู้

พิพากษาสาว” นำาภาพผมคร่อมร่างท่านจังหวัดขณะตำารวจยิงต่อสู้

กับคนร้าย ขึ้นหน้าหนึ่งประกอบพาดหัวข่าวด้วย

โดยมีข้อคว�มในภ�พว่� “นาทีวิกฤต ช่างภาพไทยรัฐจับภาพ

ไว้ได้ขณะที่ นายเกียรติ ทองเล็ก จำาเลยในคดีปล้นฆ่าถือปืนคุม

ตัว น.ส.จังหวัด สวนานนท์ ตุลาการสาว ซึ่งถูกมัดมือด้วยเสื้อครุย

พาเดินออกประตูหลังศาล ร.ต.ต.เอก อังสนานนท์ โดดคร่อมร่าง 

น.ส.จังหวัด ขณะ ตร.ยิงต่อสู้กับคนร้าย”

ต่อม�มีก�รประกวดภ�พข่�วอ�ชญ�กรรม ภ�พนี้ ได้รับร�งวัล 

เป็นภ�พข่�วอ�ชญ�กรรมยอดเยี่ยมแห่งปี

สำ�หรับคนร�้ยทั้งหมดได้หลบหนีเข้�ไปแอบซ่อนตัวอยู่บริเวณ

ป�่รอยต่อจังหวัดสงขล�กับสตูล เป็นพื้นที่สีแดงเขตอิทธิพลผู้ก่อก�ร

ร้�ย ตำ�รวจได้สืบสวนติดต�มจับกุม คนร้�ยไม่ยอมให้จับกุม ได้ยิงต่อสู้

ตำ�รวจจนเสียชีวิตหมด

ท่านจังหวัดได้รับบาดเจ็บต้องพักรักษาอยู่นานนับเดือน และได้

ย้�ยไปที่ศ�ลจังหวัดสมุทรปร�ก�ร ผมรับร�ชก�รอยู่ที่สงขล�ต่ออีก 3 ปี 

ก็ย้�ยไปที่กรุงเทพฯ และก็ได้ย้�ยต่อไปปฏิบัติหน้�ที่ ที่สถ�นีตำ�รวจภูธร

สำ�โรง จังหวัดสมุทรปร�ก�ร เขตพื้นที่ศ�ลจังหวัดสมุทรปร�ก�ร ได้ม�

พบกับท่�นจังหวัดทำ�ง�นร่วมกันอีกครั้ง

ท่านจังหวัดได้เลื่อนตำาแหน่งสูงขึ้น เป็นหัวหน�้ศ�ลครั้งแรก

ที่ ศ�ลจังหวัดเบตง อำ�เภอเบตง จังหวัดยะล� ผมเดินท�งไปส่งด้วย 

น�ยอำ�เภอเบตง ขณะนั้นชื่อ น�ยบัญญัติ จันทร์เสนะ ต่อม�เป็น ผวจ.

สงขล� รมช.มห�ดไทย ให้ก�รต้อนรับดูแลท่�นจังหวัด หัวหน้�ศ�ล

จังหวัดผู้หญิงคนแรกของศ�ลจังหวัดเบตงเป็นอย�่งดี

ผมได้พบท่�นจังหวัดบ�้งบ�งโอก�ส ในง�นทำ�บุญวันเกิดของ 

พล.ต.ท.พงษ์ศักดิ ์ประณุทนรพ�ล อดีตผู้บัญช�ก�รตำ�รวจภูธร ภ�ค 4 

ซึ่งท่�นจังหวัดและผมเค�รพรักเป็นอย�่งยิ่ง

ท่านจังหวัดเกษียณจากราชการ ก็ยังติดต่อกันตลอด มีข่�ว

ในเรื่องก�รปฏิบัติหน้�ที่ของผม ก็โทร.ม�สอบถ�มให้กำ�ลังใจ ให้คำ�

แนะนำ�ด้วยคว�มเมตต�อยู่เสมอ

ท่�นจังหวัดป่วยและถึงแก่กรรม ผมทร�บข�่วด้วยคว�มอ�ลัย

อย�่งยิ่ง ได้ไปกร�บศพท่�นจังหวัด ร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม 

และพิธีพระร�ชท�นเพลิงศพ ส่งดวงวิญญ�ณท่�นจังหวัดสู่สุคติใน

สัมปร�ยภพ

ท่านจังหวัด สวนานนท์ หรือพี่น้อยของผม กับเหตุการณ์ 

“นาทีวิกฤต” อยู่ในความทรงจำาของผมตลอดมา เป็นความภาคภูมิใจ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตำารวจของผม จนกระทั่งพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ตำารวจ และยังจดจำาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้.

นาทีวิกฤต ‘จับผู้พิพากษาสาว’

น



ากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เริ่มคลี่คลาย ทําใหหลายหน�วย

งานเริ่มที่จะเดินหนาผลักดันโครงการที่มีความสําคัญตอ

ภาคเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาในพื้นที่ระเบียง

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี ที่ลาสุดคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ไดรับทราบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และราง

สัญญารวมลงทุนของโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ใน

สวนของทาเทียบเรือ F เปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ เรือโทกมลศักดิ์ 

พรหมประยูร ผูอํานวยการการทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) เปด

เผยวา กทท.ไดดําเนินกิจการการใหบริการขนสงทางน้ํา ที่มีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ 

ท้ังน้ีทาเรือท่ีสําคัญคือ ทาเรือแหลมฉบัง เปนทาเรือนํ้าลึก

สามารถรองรับตูสินคาไดประมาณ 11 ลานตูสินคา (ที.อี.ยู.) ตอป และ

มีการคาดการณการขยายตัวของตูสินคาเพ่ิมข้ึนปละประมาณ 4% สง

ผล ใหทาเรือแหลมฉบังไมสามารถรองรับการเติบโตของปริมาณตูสินคา

ในอนาคตได ดังน้ัน กทท.จึงไดเดินหนาพัฒนาทาเรือแหลมฉบังระยะ

ท่ี 3 เพ� อเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับตูสินคาไดประมาณปละ 18 

ลาน ที.อี.ยู. หรือเพ่ิมข้ึน 7 ลาน ที.อี.ยู โดยรวมลงทุนกับภาคเอกชน ใน

การพัฒนาทาเรือแหลมฉบังระยะท่ี 3 ในสวนของทาเทียบเรือ F หลัง

สํานักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบรางสัญญารวมทุนโครงการฯ กับกิจการ

รวมคา GPC เรียบรอยแลว และผานการพิจารณาอนุมัติของคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) แลว 

เดินเคร� องพัฒนาโครงการ

เรือโทกมลศักดิ์ กลาววา ทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 จะชวย

สนับสนุนการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังในการเปนประตูการคา การ

ลงทุนของภูมิภาคไดอยางเต็มศักยภาพ สามารถทําใหมีการรองรับ

กิจการที่มีความตอเน� อง ชวยเพิ่มมูลคาและการพัฒนาทาเรือบก (Dy 

Port) รวมถึงยังเปนโครงขายคมนาคมกับประเทศเพ� อนบาน และยัง

เพิ่มประสิทธิภาพและลดตนทุนคาขนสง ซึ่งชวยพัฒนาและขยาย

พื้นที่หลังทาของทาเรือแหลมฉบังไดอยางเต็มศักยภาพ สําหรับผลการ

ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2564 กทท.มีปริมาณตูสินคาผานทา 

ณ ทาเรือแหลมฉบัง 9.8 ลาน ที.อี.ยู. เพิ่มขึ้น 10.18% และปริมาณ

เรือเทียบทารวม 11,041 เที่ยว

“ทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ตั้งเปาจะเปดใหบริการภายใน

ปลายป 2568 จะทําใหเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น โดยเฉพาะ

การนําเขา-สงออกจะเพิ่มขึ้น คาดวาจะลงนามในสัญญากับกลุม

กิจการรวมคา GPC ในชวงปลาย พ.ย.2564 หรือตน ธ.ค.นี้” เรือโท

กมลศักดิ์ กลาว

สําหรับการดําเนินโครงการนั้น เรือโทกมลศักดิ์กลาววา ขณะ

นี้ กทท.ไดดําเนินการจัดทําสัญญาจางเหมากอสรางโครงการพัฒนา

ทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเลกับ

กิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็นซี วงเงินรวม 21,320 ลานบาท เพ� อรองรับ

งานกอสรางทาเทียบเรือและโครงสรางพื้นฐาน เชน ทาเรือตูสินคา 

ทาเรืออเนกประสงค ทาเรือชายฝง ทาเรือบริการ งานระบบรางและ

ยานรถไฟ ซึ่งจะดําเนินการตอไปในอนาคต 

ารระบาดของโควิด-19 เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญที่ ไมเพียง

สงผลกระทบในดานสาธารณสุขเทาน้ัน แตยังสรางความ

เสียหายใหกับสังคมและเศรษฐกิจดวย วิถีชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนตองเปล่ียนแปลงไป เพ� อเขาสูกระบวนการควบคุม

การแพรระบาด หลายมาตรการกระทบตอการจางงาน รายได 

ความม่ันคงทางอาหาร กลไกการรับมือ การศึกษา ไปจนถึงสุขภาพ

ท้ังน้ี ธนาคารโลก (เวิลดแบงก) ไดรวมกับ UNICEF Thai- 

land และ Gallup Poll ทําการสํารวจครัวเรือนและความยากจน

ท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 โดยเปนการสํารวจ

ทางโทรศัพทอยางรวดเร็ว ต้ังแตวันท่ี 27 เม.ย.-15 มิ.ย.2564 จาก

ประชาชนท่ีมีอายุเกิน 18 ป จํานวน 2,000 คน พบวา ผูตอบ

แบบสํารวจกวา 50% ไดรับผลกระทบดานการงาน บางคนตอง

ออกจากงาน หยุดงานช่ัวคราว ถูกลดช่ัวโมงทํางาน หรือไดรับคา

ตอบแทนท่ีนอยลง และครัวเรือนท่ีใหสัมภาษณกวา 70% มีราย

ไดลดลงต้ังแตเดือน มี.ค.2563 ขณะเดียวกันการทําเกษตรกรรม

และประกอบธุรกิจท่ีไมใชเกษตรกรรมไดรับผลกระทบอยางมาก

จากรายไดท่ีลดลง ประมาณ 50% มีรายไดลดลงมากกวาคร่ึงหน่ึง

สวนประเด็นดานการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสํารวจประมาณ 

57% บงช้ีวาเด็กในครัวเรือนประสบปญหาดานการเรียน เด็กในพ้ืนท่ี

ชนบทและครัวเรือนท่ีมีรายไดตํ่า มีแนวโนมวาจะมีอุปสรรคดานการ

เขาถึงอุปกรณในการเรียนสูงกวา ขณะท่ีดานสุขภาพ พบอีกวา ครัว

เรือนประมาณ 1 ใน 3 ท่ีตองการความชวยเหลือทางการแพทยไม

สามารถเขาถึงบริการดังกลาวได เน� องจากกังวลเร� องการติดเช้ือโค

วิด-19 และ ณ เวลาท่ีไดทําการสํารวจน้ี ระบุวา ความกังวลเร� อง

ผลขางเคียงของวัคซีนเปนสาเหตุหลักประการหน่ึงท่ีทําใหประชาชน

ลังเลไมกลาฉีดวัคซีน โดยกลุมท่ีมีการศึกษาไมสูง มีรายไดตํ่า และ

กลุมเยาวชนกวา 36% ไมมีแผนจะเขารับการฉีดวัคซีน

สวนในดานความคุมครองทางสังคมนั้น พบวา ครัวเรือน

กวา 80% ไดรับประโยชนจากโครงการชวยเหลือในสภาวะฉุก 

เฉินของรัฐบาลที่เริ่มในป 2563 โดยคิดเปนสัดสวนครัวเรือนที่มี

รายไดต่ํา และผูที่มีรายไดปรับลดลงอยางรุนแรงประมาณ 90% 

ขณะที่สัดสวนผูขอรับประโยชนจากสวัสดิการสังคมในป 2563 

เพิ่มขึ้นเกือบสองเทาจากป 2562

โดยพบวา การดําเนินมาตรการภาครัฐท่ีผานมาชวยลดผล                           

กระทบไดมาก เพราะสามารถครอบคลุมและเขาถึงกลุมเปราะ

บางไดถึง 80% สงผลใหอัตราการขยายตัวของคนยากจนเพิ่มข้ึน

ในระดับตํ่า จาก 6.2% ในป 2562 เปน 6.4% ในปท่ีผานมา แต!! 

หากไมมีการดําเนินมาตรการภาครัฐก็มี โอกาสที่คนยากจนใน

ประเทศไทยจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 7.4%

ขณะที่ กระทรวงการคลังระบุวา ที่ผานมารัฐบาลไดใช

งบประมาณในการเยียวยาประชาชนจากผลกระทบของโควิด-

19 ไปเกือบ 1 ลานลานบาทแลว โดยมีประชาชนที่อยูในระบบ

สวัสดิการราว 44 ลานคน สวนทิศทางการดําเนินการในระยะ

ตอไปจะมีการจัดสวัสดิการใหกลุมคนเปราะบาง การนํา Big 

Data มาใชในการออกแบบนโยบายใหเหมาะสมกับกลุมคนและ

พื้นที่ การเช� อมขอมูลกับหน�วยงานตางๆ การลดบทบาทการ

เยียวยา แตเพิ่มบทบาทการฟนฟูและกระตุนการบริโภค ภายใต

การดําเนินการตามกรอบวินัยทางการคลัง

ขณะท่ี ภาคเอกชนอยางสถาบันวิจัยเพ� อการพัฒนาประ                                                                         

เทศไทย (TDRI) มองวา ระบบสวัสดิการไมใชเร� องการสงเคราะห 

แตเปนระบบที่จะชวยการพัฒนาประเทศโดยใชคนเปนศูนย 

กลาง ชวยลดความเหล� อมล้ํา ซึ่งภาครัฐจะตองปรับเปลี่ยนการ

ใชงบประมาณใหเหมาะสมกับภารกิจ โดยลดการใชจายดาน

เศรษฐกิจ แลวเพิ่มดานสังคม นําไปลงทุนโครงสรางพื้นฐาน 

ไมใชนําไปลงทุนผลิตสินคาเพ� อแขงขันกับภาคเอกชน

ตองยอมรับวา “สถานการณการระบาดของโควิด-19” สง

ผลกระทบกับรายไดของประชาชนเปนอยางมาก โดยท่ีผานมาเวิลด

แบงกไดเคยทําการประเมินวา นับต้ังแตการระบาดของโควิด-19 ได

ทําใหในป 2563 คนไทยยากจนเพ่ิมข้ึนประมาณ 1.5 ลานคน ขณะ

ท่ีปน้ีคาดวาจะมีคนไทยท่ีมีความยากจนเพ่ิมข้ึนอีก 1.7 แสนคน การ

เรงแกปญหาในทุกมิติจากทุกภาคสวนจึงเปนเร� องสําคัญ โดยเฉพาะ

ดานสวัสดิการทางสังคมอยางเพียงพอกับความตองการ ตรงจุด ตรง

เปาหมาย รวมถึงการเรงเพ่ิมประสิทธิภาพทางดานการศึกษา ซ่ึงจะ

เปนการชวยเพ่ิมชองทางในการมีงานทํา การเขาถึงสินเช� อในระบบ

และโครงสรางพ้ืนฐานตางๆ นอกจากจะชวยลดปญหาความเหล� อม

ลํ้าท่ีอยูคูประเทศไทยมาอยางยาวนานแลว ยังอาจจะเปนการชวย

พัฒนาประเทศใหเติบโตไดอยางย่ังยืนอีกดวย.

รบมือดังๆ ใหกับ “ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)” 

เมื่อทริสเรทติ้งประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรของ 

ธอส.ที่ระดับ AAA เปนปที่ 2 ติดตอกัน รวมทั้งแนว

โนมอันดับเครดิตของ ธอส.ที่ระดับ “คงที่ (Stable)” ซึ่งเปน

ระดับสูงสุดจากทริสเรทต้ิง สะทอนถึงสถานะทางกฎหมายของ 

ธอส.ที่เปนหน�วยงานรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะ

กิจของรัฐซึ่งมีบทบาทสําคัญมากท่ีสุดตอการดําเนินนโยบาย

ของรัฐบาล ในการสงเสริมใหประ 

ชาชนท่ีมีรายไดนอยถึงปานกลาง

มีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง แถม

ที่ผานมาหัวเรือใหญอยาง ฉัตรชัย 

ศิริไล กรรมการผูจัดการ ธอส. ไม

เพียงเดินหนาปลอยสินเช� อใหมได

สูงสุดในรอบ 67 ป แตยังลุยออก

มาตรการชวยเหลือลูกคาจากผล                                                    

กระทบของโควิด-19 อยางตอเน� อง 

แวววามีลูกคาเขาถึงมาตรการแลว 

9.68 แสนบัญชี เงินตนคงเหลือ 

8.42 แสนลานบาท เรียกวาผลงานครบเคร� องสมกับเครดิต

ระดับ AAA ไปเลยจา!!.
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มาตรการรัฐบรรเทาพิษโควิด

2 ปซอน!!

เศรษฐกิจ

ป

ก

ครองขวัญ รอดหมวน

ฉัตรชัย 

ศิริไล

อีกทั้ง กทท.ไดมีหนังสือแจงใหกิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็น

ซี ไดเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 5 พ.ค.2564 ที่ผานมา ขณะนี้

อยูระหวางขออนุญาตกอสรางสิ่งลวงล้ําลําน้ําและการนําเขา

เคร� องจักรจากตางประเทศ คาดวาจะดําเนินการขออนุญาตแลว

เสร็จภายใน พ.ย.2564 และหลังจากไดรับการอนุญาตแลวจะเริ่ม

ดําเนินการงานทางทะเลทันที พรอมกันนี้ กทท.ไดวาจางบริษัท 

เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่งคอลซัลแตนส จํากัด และบริษัท โชติจินดา 

คอลซัลแตนส จํากัด เพ� อควบคุมงานกอสรางโครงการฯ วงเงิน 898 

ลานบาท โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแตวันที่ 16 ต.ค.2563 ที่ผานมา

ประตูการคาเสริมแกรงอีอีซี

เรือโทกมลศักด์ิ กลาววา เม� อโครงการทาเรือแหลมฉบังระยะ 

ท่ี 3 แลวเสร็จจะเปนประตูการคา การลงทุน และเสริมยุทธศาสตร

สนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางภูมิภาค รวมถึงเพ่ิมศักยภาพ

ในการแขงขันใหไทย และยังสามารถเช� อมโยงการลงทุนระหวางอีอีซี

กับเขตพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต (เอสอีซี) และการขนสง

ระหวางอาวไทยและอันดามัน สามารถลดตนทุนและระยะ

เวลาการขนสงลงได  

“กทท.เดินหนาเรงพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานทาเรือของ

ประเทศ ไดแก ทาเรือแหลม

ฉบัง ทาเรือกรุงเทพ และ

ทาเรือภูมิภาค โดยเฉพาะ

การพัฒนาโครงการพัฒนา

ทาเรือแหลมฉบังระยะ

ที่ 3 ที่จะผลักดันใหเปน

ทาเรือน้ําลึกหลักของไทย 

ยกระดับเปนทาเรือหลัก

ของภูมิภาคและเปนเมืองทา

แหงอนาคต และมีสวนสําคัญในการ

อํานวยความสะดวกเร� องของการนํา

เขา-สงออกสินคาระหวางประเทศ” 

เรือโทกมลศักดิ์ กลาว

เรือโทกมลศักดิ์ กลาววา 

สําหรับโครงการพัฒนาทาเรือแหลม

ฉบัง ระยะที่ 3 กทท.จะไดรับผล

ประโยชนตอบแทนทางการเงินขั้น

ต่ําเปนคาสัมปทานคงที่เทากับมูลคา

ปจจุบันสุทธิ (NPV) ที่ 29,050 ลาน

บาท และคาสัมปทานผันแปรที่ 100 

บาทตอที.อี.ยู. และกิจการรวมคา 

GPC จะตองสมทบเงินเขากองทุน

เยียวยาความเสียหายฯ ในอัตรา 

5,000 บาท/ไร/ป นับตั้งแตเริ่ม

ประกอบการ โดย กทท.จะเริ่ม

ดําเนินการในสวนของทาเทียบ

เรือ F เปนลําดับแรก ระยะเวลา

สัมปทาน 35 ป วงเงินเอกชน

ลงทุนประมาณ 30,000 ลาน

บาท ซึ่งตลอดระยะเวลาสัมปทาน 

กทท.จะไดรับผลตอบแทนวงเงิน

รวมประมาณกวา 87,400 ลาน

บาท ซึ่งใกลเคียงกับวงเงินที่รัฐบาล

ตั้งไว.

จ

ปนขาวฮือฮาวา ทักษิณสง “อุงอิ๊ง” ลงสนามมาเปด

แคมเปญ “พรุงนี้เพ� อไทย เพ� อชีวิตใหมของชินวัตร”

ก็ยังเปนยุทธศาสตรนักธุรกิจการเมืองของทักษิณ หลายคน

บอกประเทศไทยกาวขามทักษิณไปแลว แตคนที่ยังทําใหกาวไม

ขามก็คือ ทักษิณ ครอบครัวชินฯ และบริวาร ... ยิ่งทักษิณวางตัว

ดวยแคมเปญ “พรุงนี้เพ� อไทย” และ “เพ� อชีวิตใหมของชินวัตร” ก็

สรางขอสอบหิน 2 ขอสําหรับอุงอิ๊ง ดังนี้

1.แบบอยางคนรุนใหม นองอุงอิ๊งถือวาเริ่มตนดวยดี 

แบบ “พรุงนี้เพ� อไทย” ยังไมแสดงทาทีแบบกาวไมไกล ไรความ

สรางสรรค มุงมั่นทําลายความภูมิใจในชาติไทย ความศรัทธาใน

รากฐานที่มาของประเทศไทย สถาบันศูนยรวมดวงใจของไทย

ทั้งชาติ ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยไป ทําใหเยาวชนไทย

กาวราว ไมใหเกียรติรับฟงผูใหญ ทําใหเสียมารยาทในการรวม

งานเปนทีมในองคกร และยากที่จะมีอาชีพการงานที่ดี 

แตอุงอิ๊งไดเริ่มส� อสารสรางสรรคระดับหนึ่ง เชน เศรษฐกิจ

อวกาศ และการสนับสนุนเยาวชนใหสรางสรรคนวัตกรรม

ซึ่งก็เปนแนวทางที่รัฐบาลนี้เริ่มปูพื้นฐานการสรางบุคลากร

สําหรับกิจการพื้นฐานมากขึ้น ทั้งการพัฒนาถนนหนทาง สนาม

บินอูตะเภาเพิ่มเติม รถไฟความเร็วสูงเช� อม 3 สนามบิน รถไฟ 

รถไฟฟา และถนนทางหลวงและทางพิเศษที่กําลังทยอยเสร็จ

มากมาย แกวิกฤตโรคระบาดของโลก และฟนฟูเศรษฐกิจอยาง

ทยอยเห็นผล อัดฉีดเงินเขาเปาตังคประชาชนมากมายทั่วประเทศ 

โดยไมมีการรั่วไหล หากอุงอิ๊งจะแสดงวิสัยทัศนใหรอบดาน ใหสม

กับที่จะเปน “พรุงนี้เพ� อไทย” ไดอยางเพียงพอ

ดูพรรคคนรุนใหมที่สรางสรรคอยางพรรคกลา มีการพัฒนา

ความคิดโครงการตางๆ หลายดาน หัวหนาพรรคมีผลงานพิสูจน

ไดจากการกูเศรษฐกิจไทยฝาวิกฤตแฮมเบอรเกอร จนไดรับเลือก

เปนรัฐมนตรีคลังโลก น�าจะเปนแนวทางนักการเมืองรุนใหมที่จะ

ทําใหประเทศไทยกาวหนาไดอยางแทจริง

2.ไมคิดยึดชาติไทย ใหเปนชาติชินฯ ทักษิณยังเปนทักษิณ 

แมจะใชช� อโทนี่ในคลับเฮาส ทั้งที่มีหลายคดีที่พิสูจนความผิดแลว

ชัดเจน แตยังจะพยายามปนหัวประชาชนวา “เพ� อชีวิตใหมของ

ชินวัตร” ทักษิณจะส� ออะไร? วาชีวิตถูกกลั่นแกลงหรือ? ไมไดรับ

ความยุติธรรมหรือ? คําถามคือ จะใสรายและทํารายประเทศอีก

เพียงใด?

ทักษิณถูกยึดทรัพย ก็เพราะทําผิดรัฐธรรมนูญฉบับป 

 

2540 ซึ่งหามรัฐมนตรีเปนเจาของกิจการสัมปทานผูกขาดของรัฐบาล 

ทักษิณจึง “ซุกหุน” ไวกับลูกพานทองแท และนองยิ่งลักษณ และคน

ใกลชิดอ� นๆ

หลักฐานของพานทองแทคือ การซื้อหุนกลุมทหารไทยจาก

แม มูลคา 4,500 ลานบาท ทั้งที่แมเพิ่งซื้อมา 1,500 ลานบาท เม� อ 

3 เดือนกอนหนานั้น เปนการรวมกันปลอมหนี้เพ� อเปนทางผาน

เงินปนผลหุนชินฯ คืนไปใหแมในขณะที่พอเปนนายกรัฐมนตรี และมี

การใชอํานาจปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติเพ� อเอื้อประโยชนใหกลุมจน

มูลคาเพิ่มมากมาย และขายกิจการสัมปทานผูกขาดโทรคมนาคมไทย

ใหกองทุนรัฐบาลสิงคโปร!

สวนของนองย่ิงลักษณ มีการขายหุนชินฯ ใหมูลคาราคาพาร 20 

ลานบาท โดยไมตองชําระเงิน เม� อไดปนผลรอบแรก 9 ลานบาท ก็ทํา

เช็คจายคืนทักษิณ เหลือหน้ี 11 ลานบาท แตเม� อไดงวดท่ี 2 อีก 13.5 

ลานบาท ก็ตีเช็ค 13.5 ลานบาทแลวขีดฆา แกเลขเปน 11 ลานบาท 

เพราะจะคืนปนผลจนเกินหน้ี แตตัวเลขคงเหลือ 2.5 ลานบาท ก็ส่ังจาย

เงินสดเขาบัญชีพินทองทา ในวันเดียวกัน จํานวนเดียวกัน! หลังจากน้ัน 

เม� อไดรับปนผล 16.2 ลานบาท-22.5 ลานบาทก็จายเช็คเบิกเงินสดดวย

เช็คเลขท่ีเรียงกันคร้ังละ 9-11 ใบ เปนหลักฐานคืนเงินปนผลทุกๆ คร้ังใน

งวด พ.ค.47, ก.ย.47, เม.ย.48 และ ก.ย.2548 จนขายหุนไปตนป 2549

เม� อพี่ชายจะทําธุรกิจประชาธิปไตย ตอง “ซุกหุน” นองยิ่ง

ลักษณก็ทําหนาที่นอมินีถือหุนแทน เม� อพี่ชายถูกจับได หนีคดีไปตาง

ประเทศเพราะไมมีหลักฐานสูคดี ก็เปนนายกฯ นอมินีให ทุมเทงบ

ประมาณรัฐทําโครงการ “จํานําขาว” ซึ่งซื้อขาวสูงกวาราคาตลาด 

ชาวนาปลูกขาวมากขึ้น คุณภาพต่ําลงเพราะซื้อทุกเมล็ดเหมือนกัน 

ขายขาวยากเพราะไดของแพงคุณภาพต่ํา ทําใหมีขาวเขามากกวาขาว

ออกทุกป รับซื้อขาวลม ขาวเวียนเทียน เก็บขาวเน�า ขาวหายกลาย

เปนนั่งราน ขายขาวรัฐตอรัฐปลอม โกงตลอดกระบวนการจนเปน

ภาระตอรัฐกวา 5 แสนลานบาททั้งๆ ที่ไมไดเจอเร� องยากๆ ของโลก

อยางโควิดแตอยางใด

เม� อไดอํานาจแลว พอใชเงินใกลหมด ก็เรงออก พ.ร.บ.นิรโทษ

กรรมหวังคืนเงินโกงชาติพ่ีชาย 6 หม� นลานบาท! กลาวไดวา “หน้ี

ประทวนชาวนาใหรอไป คืนเงินโกงชาติพ่ีชายตองมากอน” จึงถือวา 

ทักษิณสงนองมายึดชาติไทย เปนชาติชินฯ อยางชัดเจนแลว ก็ยังไม

ยอมหยุด แลวอะไรจะทําใหเช� อวา จะไมใชการสงอุงอ๊ิงเขามาเปน

นอมินียึดชาติไทยใหเปนชาติชินฯ อีกคร้ัง

ครั้งนี้ใชลูกโอคเปนนอมินีไมได เพราะมีหลักฐานปลอมหนี้ 

4,500 ลานบาทในคดียึดทรัพย 

ใชลูกเอม พินทองธา ก็ไมได เพราะมีหลักฐานเปนบัญชี

รับเงินคืนปนผลหุนชินฯ เชนกัน โดยเฉพาะในวันที่ 9 กันยายน 

2545 นายพานทองแท ชินวัตร โอนหุนจํานวน 367 ลานหุนให

แก น.ส.พินทองทา ชินวัตร เปนเงิน 367 ลานบาท โดยไดรับเงิน

คาหุนจากคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ในวันที่ 17 เมษายน 2545 

จํานวน 370 ลานบาท ซึ่งอางวาเปนของขวัญวันเกิดครบ 20 ป

โดยเม� อนายพานทองแท ชินวัตร ไดรับเงินคาหุน จํานวน 

367 ลานบาทจาก น.ส.พินทองทา ชินวัตร ในวันที่ 9 กันยายน 

2545 แลวจายคืนเงินแกคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ในวันที่ 20 

กันยายน 2545 จํานวน 370 ลานบาท

ไทยทนไมไดจะใหอุงอิ๊งเขามาแบกรับความผิดของพอ และ

นอมินีของพอ แตดวยพอ และอายิ่งลักษณ มีลักษณะนอมินียึด

ชาติ เอาประชาธิปไตยไปเอื้อธุรกิจและประโยชนครอบครัว อุงอิ๊ง

ควรใหความเห็นวา ตามหลักฐานเหลานี้พอผิดจริงไหม? พี่ชาย 

และอาหญิงเปนนอมินีจริงไหม? ปนั้นพี่สาวไดเงิน 367 ลานบาท 

อางเปนของขวัญวันเกิดครบรอบ 20 ป พี่โอคไดคลายๆ กันไหม? 

อุงอิ๊งเองไดไหม? หรือนี่คือหลักฐานการส� อความเท็จเพ� อปรับ

โครงสรางเพิ่มนอมินีนั่นเอง แลวตอนนี้ก็ถึงเวลาที่อุงอิ๊งจะมาเปน

นอมินีนายกฯ ใหพออีกหรือไม?

ถาอุงอิ๊งอธิบายใหพนผิดไดก็น�ายินดี ถาอธิบายไมได ตอง

พูดยอมรับความผิดของครอบครัวใหชัด เพราะอายิ่งลักษณก็อ้ําๆ 

อึ้งๆ เร� องลางผิดทักษิณ แตในที่สุดก็ออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม เม� อ

อายิ่งลักษณหมดสภาพ จํานนตอหลักฐานนํากระบวนการโกง

จํานําขาวซ้ําซาก ก็หานอมินีคนใหมมาแทน

แคโจทย 2 ขอ 1-แบบอยางแทจริงของคนรุนใหม 

2-ไมคิดยึดชาติไทย ใหเปนชาติชินฯ เปนขอสอบหินของอุงอิ๊ง ที่

ตองรอดูคําตอบกันตอไป.

ไทยทน

ไไทยทนไ

เ

เดินเคร� องแหลมฉบังเฟส3
เพิ่มศักยภาพขนสงทางน้ําหนุนลงทุนอีอีซี

กทท.เดินหนาเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

ทาเรือของประเทศ ไดแก ทาเรือแหลมฉบัง 

ทาเรือกรุงเทพ และทาเรือภูมิภาค โดย

เฉพาะการพัฒนาโครงการพัฒนาทาเรือ

แหลมฉบังระยะที่ 3 ที่จะผลักดันใหเปน

ทาเรือน้ําลึกหลักของไทย ยกระดับเปน

ทาเรือหลักของภูมิภาคและเปนเมืองทา

แหงอนาคต และมีสวนสําคัญในการอํานวย

ความสะดวกเร� องของการนําเขา-สงออกสินคา

ระหวางประเทศ

1-แบบอยางคนรุนใหม 2-ไมคิดยึดชาติไทย ใหเปนชาติชินฯ คือ ขอสอบหินของอุงอิ๊ง

“

”



ที่ผ่านมาตลาดผันผวนจากการเก็งกำาไรเป็นหลัก เพราะใน

ระยะหลังๆ นี้การเก็งกำาไรนิยมใช้การทำาบล็อกเทรดมาสนับสนุน 

ทำาให้มีบรรยากาศที่หวือหวามาก อาจจะจูงใจให้นักลงทุนต่างๆ หัน

มาสนใจมากขึ้น แต่เมื่อกระโจนลงไปร่วมเกมในตลาดจะพบว่า 

ความผันผวนที่เกิดขึ้นทำาให้การลงทุนผิดพลาดได้มาก โดยเฉพาะ

การเก็งกำาไรในทางขาลง กดราคาหุ้นลงแรงย่อมจะให้เกิดการ

ขาดทุนจากการเก็งกำาไรได้มาก วิธีการนี้แม้จะเร้าใจก็ตาม แต่เมื่อ

ใช้ไปนานๆ นักลงทุนที่ตามเกมไม่ทันและเกิดการขาดทุนอย่างต่อ

เนื่องก็คงจะอยู่ในเกมต่อไปไม่ได้ ทำาให้นักลงทุนทั่วไปจะต้องค่อยๆ 

ออกจากตลาด ผลก็จะทำาให้การเก็งกำาไรไม่ได้ผล ตรงกันข้ามกับ

การเก็งกำาไรในทิศทางบวกจะจูงใจได้ดีกว่า แต่นั่นต้องอิงกับปัจจัย

ทางพื้นฐานที่ดีประกอบด้วย โดยเฉพาะเมื่อธุรกิจมีผลประกอบการ

ที่ดีขึ้นในแต่ละงวดจะทำาให้การเก็งกำาไรในทิศทางบวกจะสอดรับ

กับพื้นฐานที่ดีได้ดี นอกจากจะไม่เป็นการบิดเบือนราคาหุ้นแล้ว ยัง

จะถูกมองเป็นราคาที่ยอมรับกันได้ด้วยมีเหตุผลที่ดีรองรับ และเมื่อ

ราคามีการปรับสูงมากเกินไปก็สามารถเปลี่ยนมาเป็นการเก็งกำาไร

ในขาลงระยะสั้นๆ ได้ด้วย จึงจะสามารถเล่นรอบได้มากรอบกว่า

การเก็งกำาไรในลักษณะนี้ จะได้แรงหนุนจากนักลงทุนในกลุ่มอื่นๆ 

เพิ่มมาด้วย ทำาให้สามารถเล่นเก็งกำาไรได้ดี แต่ที่ผ่านมานักเก็งกำาไร

กลัวการขาดทุนจากการเก็งกำาไรในทางบวก จึงมักเลือกที่จะเล่น

ในทางลบหรือเป็นการกดราคามากกว่า จึงได้เหยื่อเฉพาะรายเล็ก

ที่หลงเข้าไปในเกมเท่านั้น เมื่อนักเก็งกำาไรยังเลือกที่จะใช้วิธีการนี้

ทำาให้ตลาดแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆ เพราะหากมีการกดราคาลง

เกินจริงมากไป ก็จะมีแรงดันจากการลงทุนเข้ามาเพิ่มย่อมยากที่จะ

กดดันต่อไป

ในเมื่อปัจจุบันมีความชัดเจนมากว่า ธุรกิจในไตรมาส 3 ที่

ผ่านมาต่างมีกำาไรสูงขึ้น การกดราคาจึงเป็นการบิดเบือนราคา จึง

เก็งกำาไรได้ยาก ผลที่ออกมาจะมีแรงต้านจากการลงทุนเข้ามามาก 

ทำาให้ราคาหุ้นที่มีผลประกอบการดีจะมีราคาขยับสูงขึ้น ตลาดจึง

มีแรงกดน้อยลง และเมื่อดูจากสภาวการณ์ปัจจุบันที่มีแนวโน้มดี

อย่างต่อเนื่อง ยิ่งมีการเปิดประเทศมีการปลดล็อกและการระบาด

ของโรคเริ่มชะลอตัวลง ธุรกิจและเศรษฐกิจก็มีแนวโน้มในทาง

บวกมากขึ้น ที่สำาคัญคือเครื่องจักรในด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กำาลังจะกลับมาเดินเครื่องมากขึ้น ย่อมเกิดผลดีกับธุรกิจนี้โดยตรง 

และยังจะมีผลดีกับธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ ตามมาด้วย ทำาให้มั่นใจ

ได้ว่านับจากนี้ต่อไปธุรกิจและเศรษฐกิจจะกลับมาเติบโตสูงขึ้น

ได้มาก ตลาดหุ้นก็ต้องมีการขยับสูงขึ้นตาม จึงมองเป็นจังหวะที่

เหมาะกับการทยอยลงทุน.
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9เศรษฐกิจ

เปิดประเทศ 10 วันเที่ยวบินพุ่ง 9.9 พันไฟลต์

นายทินกร ชูวงศ์ รักษาการกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำากัด (บวท.) เปิดเผยว่า 

จากข้อมูลสถิติปริมาณเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 1-10 พ.ย.2564 

หลังจากรัฐบาลเปิดประเทศ พบว่า บวท.ให้บริการจราจร

ทางอากาศรวม 9,919 เที่ยวบิน แบ่งเป็น เที่ยวบินระหว่าง

ประเทศ 2,243 เที่ยวบิน เที่ยวบินภายในประเทศ 6,651 

เที่ยวบิน และเที่ยวบินผ่านน่านฟ้า 1,025 เที่ยวบิน โดยเที่ยว

บินหลังการเปิดประเทศมา 10 วัน มีเที่ยวบินเฉลี่ยวันละ 990 

เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นประมาณ 25% โดยเทียบกับค่าเฉลี่ยต่อวัน

ของทั้งเดือน ต.ค.2564

เตรียมเปิดใช้ท่าเรือปากเมง 16 พ.ย.นี้

รายงานข่าวจากกรมเจ้าท่า (จท.) แจ้งว่า ในวันอังคาร

ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีมีกำาหนดการลงพ้ืนท่ีภาคใต้ เพื่อเปิดประชุมคณะรัฐ 

มนตรีสัญจรระหว่างวันท่ี 15-16 พ.ย.น้ี และจะเป็นประธาน 

ในพิธีเปิด “ท่าเรือปากเมง เปิดประตูสู่อันดามัน” ณ ตำาบล

ไม้ฝาด อำาเภอสิเกา จังหวัดตรัง ซึ่งการก่อสร้างท่าเรือปาก

เมงเป็นหน่ึงในแผนพัฒนาท่าเรือ ปี 2561-2567 เพื่อเป็นการ

เตรียมรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่าง

ชาติสู่การท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามัน

ไทยเบฟปลื้มครองคะแนนสูงสุด DJSI

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหา 

ชน) ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาเครื่องดื่มครบวงจรท่ีม่ันคงและย่ังยืน

ของภูมิภาคอาเซียน Stable and Sustainable ASEAN Leader 

ด้วยการครองคะแนนสูงท่ีสุดในโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่อง

ดื่มของโลก จากการจัดโดย S&P Global เป็นสมาชิกในกลุ่ม

ดัชนีความย่ังยืนดาวโจนส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยไทยเบฟได้รับ

คะแนนสูงสุดจากการประเมินด้านการพัฒนาท่ีย่ังยืนประจำาปี 

2564 เป็นปีท่ี 4 ต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับให้เป็นสมาชิก

ของประเภทกลุ่มดัชนีโลกเป็นปีท่ี 5 และเป็นสมาชิกของกลุ่ม

ดัชนีตลาดเกิดใหม่เป็นปีท่ี 6 สะท้อนถึงศักยภาพอันแข็งแกร่ง

ขององค์กรต้นแบบในการดำาเนินธุรกิจ

เซ็นทรัลลุยตลาดกระเช้าปีใหม่

นายสเตฟาน คูม ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เซ็น 

ทรัล ฟู้ด รีเทล จำากัด ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เปิดเผยว่า ในช่วง

ไตรมาสสุดท้ายของปีถือเป็นโค้งสำาคัญของทุกธุรกิจ โดยเฉพาะ

เมื่อภาครัฐได้ประกาศเปิดประเทศ ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ 

ส่งผลให้บรรยากาศการจับจ่ายเร่ิมกลับมาคึกคักอีกคร้ัง เมื่อถึง

เทศกาลปีใหม่ซ่ึงเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข ทำาให้ท็อปส์ และ

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เดินหน้าส่งกระเช้าของขวัญปีใหม่ในแต่ละ

คอนเซ็ปต์ท่ีสอดคล้องกับความต้องการตามไลฟ์สไตล์ของท้ังผู้ซ้ือ

และผู้รับในทุกเจเนอเรชัน 50 แบบ เพื่อให้ผู้บริโภคจับจ่ายช่วง

ท้ายปีอีกด้วย  

สยามราชธานีกำาไร 9 เดือนพุ่ง 25%

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.

สยามราชธานี หรือ SO เปิดเผยว่า ผลการดำาเนินงานช่วง 

9 เดือนแรกปีนี้มีรายได้รวมอยู่ที่ 1,554 ล้านบาท ปรับตัว

เพิ่มขึ้น 0.45% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน โดยได้แรง

สนับสนุนจากรายได้ค่าเช่าและบริการปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 

5.4% โดยมีกำาไรขั้นต้นอยู่ที่ 291.74 ล้านบาท เติบโต 6% 

เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันปีก่อน มีอัตรากำาไรขั้นต้นปรับตัว

เพิ่มขึ้นเป็น 18.77% จากระดับ 17.69% และสามารถทำากำาไร

สุทธิอยู่ที่ 126.27 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 25.33% เมื่อ

เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน. 

รฟม.เร่งเครื่องรถไฟฟ้าสีส้ม
โวเอกชนปรับแผนหลังโควิดปิดแคมป์หนุนงานโยธาคืบ

รายงานข่าวจากการ

รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผย

ถึ งความคืบหน้ า โครงการ

ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสาย

สีส้ม ช่วงบางขุนนนท์-มีนบุรี 

(สุวินทวงศ์) ที่จะเปิด PPP ให้

เอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างช่วง

ตะวันตก (บางขุนนนท์-ศูนย์

วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย) 

ติดตั้งจัดหาระบบรถไฟฟ้าและ

รับสัมปทานเดินรถตลอดเส้น

ทางว่า ขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน

เตรียมเปิดประมูล หากได้ผู้รับ

จ้างภายในกลางปี 2565 ยัง

สามารถเร่งรัดงานต่างๆ เพื่อ

ให้รถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตะวัน

ออก) ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่ง

ประเทศไทย-มีนบุรี (สุวินท

วงศ์) จำานวน 17 สถานี เปิด

บริการได้ทันตามแผนในปลาย

ปี 2567 หรือประมาณต้นปี 

2568 ส่วนเส้นตะวันตก ช่วง

บางขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรม

แห่งประเทศไทย ระยะทาง 

13.4 กม. 11 สถานี จะเปิด

บริการปี 2570

สำาหรับความคืบหน้า

การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม (ตะวันออก) ขณะ

นี้ งานโยธามีความคืบหน้า

แล้ว 87.24% ซึ่งเมื่อรวมกับ

โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม 

(ตะวันตก) ที่อยู่ในระหว่าง

เตรียมดำาเนินการ ถือว่า

โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่ง

โครงข่ายสำาคัญที่ เชื่ อมต่อ

กรุงเทพมหานครในแนวฝั่ง

ตะวันออกและฝั่งตะวันตก 

เมื่อเปิดให้บริการได้ตามแผน

ในปี 2570

ส่วนโครงการรถไฟฟ้า

สายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ- 

มีนบุรี มีทั้งหมด 6 สัญญา 

ได้แก่ 1.งานก่อสร้างอุโมงค์

ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วง

ศูนย์วัฒนธรรมฯ-รามคำาแหง 

12 กลุ่มกิจการร่วมค้าซีเค

เอสทีเป็นผู้รับจ้าง คืบหน้า 

92.67% 2.งานก่อสร้างอุโมงค์ 

ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วง

รามคำาแหง 12-หัวหมาก โดย

กลุ่มกิจการร่วมค้าซีเคเอสที 

คืบหน้า 88.98%

สัญญาที่ 3 งานก่อสร้าง

ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน ช่วง

หัวหมาก-คลองบ้านม้า คืบหน้า 

85.58% 4.งานก่อสร้างโครง 

สร้างทางว่ิงและสถานียกระดับ                                          

ช่วงคลองบ้านม้า-สุวินทวงศ์ 

คืบหน้า 79.49% 5.งานก่อ                                            

สร้างอาคารศูนย์ซ่อมบำารุงและ                          

อาคารจอดแล้วจรคืบหน้า 86.83%   

และ 6.งานก่อสร้างระบบราง 

คืบหน้า 76.61%

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้                                                  

งานทุกสัญญายัง เดินหน้า

อย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับ

ผลกระทบจากสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19                                                  

โดยเฉพาะปัญหาการขาด 

แคลนแรงงาน แต่เมื่อผู้รับ

จ้างได้ปรับแผนงานทำาให้

งานเดินหน้าต่อไปได้ตาม

แผนที่วางไว้ คาดว่าคงไม่มี

ปัญหาอะไรแล้ว และการ

ก่อสร้างน่าจะแล้วเสร็จทั้ง                                           

หมดปลายปี 2565 ตามสัญญา 

ยกเว้นว่าจะมีงานอื่นเพิ่มเติม 

หรือไม่. 

จับมือ • บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำากัด (มหาชน) เดินหน้าแคมเปญต่อเนื่อง ล่าสุดเกาะกระแสปรากฏการณ์

ความดังระดับโลกของ “ดาบพิฆาตอสูร” (Demon Slayer) อนิเมะสัญชาติญี่ปุ่นที่โด่งดังและทุบสถิติ

หนังที่ทำารายได้ทั่วโลกสูงกว่า 9,000 ล้านบาท โออิชิ กรีนที จึงไม่รอช้า จับมือดาบพิฆาตอสูร สร้าง

ความคึกคักให้ตลาดชาพร้อมดื่มส่งท้ายปี 64 สร้างสรรค์แคมเปญ “โออิชิ x ดาบพิฆาตอสูร” ส่งขวด

ดีไซน์ใหม่ขนาด 350 มล. และกล่องยูเอชทีขนาด 180 มล. ใน 5 รสชาติยอดนิยม พร้อมจัดเต็มโปร

โมชั่นสุดโดน ส่งรหัสโออิชิ “ลุ้น” และ “แลก” ของรางวัลใหญ่ พร้อมไอเทมดีไซน์สุดลิมิเต็ดสำาหรับโอ

อิชิเท่านั้น.

กฟผ.ลุยติดตั้งปั๊มชาร์จอีวี

นำาร่องรพ.กรุงเทพพัทยา

พาณิชย์สุดปลื้ม

ชี้การค้าFTAพุ่ง

ส่งออกโต15%

ไทยโพสต์ • นางอรมน ทรัพย์

ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการ

ค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า                  

ในช่วง 9 เดือนของปี 2564 

(ม.ค.-ก.ย.) มูลค่าการค้าและการ                            

ส่งออกของไทยกับประเทศคู่

ค้าท่ี ไทยมีความตกลงการค้า

เสรี (FTA) จำานวน 13 ฉบับ 

กับ 18 ประเทศ ได้แก่ อาเซียน 

จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น มี

การขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง มี

มูลค่าสูงถึง 253,212.24 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 25.24% โดย                                           

เป็นการส่งออกมูลค่า 123,693.89 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 18.16% 

และนำาเข้ามูลค่า 129,518.35 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ิมข้ึน 32.84%

ทั้งนี้ การส่งออกในทุก

ตลาดมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน โดย                                                  

ชิลีเพิ่ม 67% นิวซีแลนด์เพิ่ม 

61% อินเดียเพิ่ม 58% เกาหลีใต้

เพิ่ม 41% เปรูเพิ่ม 40% จีนเพิ่ม                                                   

27% ญ่ีปุ่นเพ่ิม 14% ออสเตรเลีย 

เพิ่ม 10% และฮ่องกงเพิ่ม 1% 

ส่วนอาเซียนเพิ่ม 13% ประเทศ

ที่ส่งออกได้เพิ่ม เช่น ฟิลิปปินส์

เพิ่ม 39% มาเลเซียเพิ่ม 37% 

สปป.ลาวเพ่ิม 20% เวียดนามเพ่ิม 

15% กัมพูชาเพ่ิม 14% เมียนมา                                                

เพ่ิม 10% และอินโดนีเซียเพ่ิม 6%

หุ้นเด่นประจำาสัปดาห์

TOP การที่ราคาน้ำามันยังยืนอยู่ระดับสูงกว่า 80 ดอลลาร์ต่อ

บาร์เรลมีผลดีกับธุรกิจน้ำามันอย่างมาก โดยเฉพาะธุรกิจน้ำามันที่มีโรง

กลั่นน้ำามันอยู่ด้วย เพราะจะได้รับผลดี ทั้งจากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่

สูงแล้วยังจะได้กำาไรในส่วนสต๊อกน้ำามันในโรงกลั่นเพิ่มมาด้วย ทำาให้

ธุรกิจเหล่านี้จะมีกำาไรสูงมากในช่วงที่ราคาน้ำามันมีแนวโน้มสูงขึ้น การ

ที่ราคาหุ้นในกลุ่มธุรกิจนี้ยังมีราคาตกต่ำากว่าความเป็นจริงย่อมมอง

เป็นโอกาสที่ดีกับการเข้าลงทุน ดูอย่าง TOP ในปีก่อน 2563 ราคา

น้ำามันตกต่ำา ทำาให้ TOP มีผลประกอบการขาดทุนมากถึง 3,301.41 

ล้านบาท แต่มาปี 2564 ราคาน้ำามันมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นมาอย่าง

ต่อเนื่อง มีผลให้ TOP พลิกจากสภาวะการขาดทุนมาเป็นมีกำาไรสูง

ทันที แค่ 9 เดือนแรกของปี 2564 พบว่า TOP มีผลประกอบการเป็น

กำาไรสูงถึง 7,545.35 ล้านบาทไปแล้ว คงไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนมากกว่าหมื่นล้านบาทเลย สภาพ

การณ์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง พูดได้เต็มปากว่าดีกว่าเดิมมากๆ ที่ควร

พิจารณาต่อไปคือ การมองผลกำาไรในรอบปี 2564 ของ TOP ว่าจะ

ทำาได้มากในระดับใดมากกว่า ในที่นี้แม้จะประเมินในระดับต่ำาๆ ให้ 

TOP มีกำาไรรวมปี 2564 ที่ 10,000 ล้านบาท จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 4.90 

บาท เพียงประเมินราคาหุ้นด้วยพีอี 13 เท่า (พีอีกลุ่มสูงกว่า 16 เท่า) 

ยังได้ราคาที่ 63.70 บาท แต่กลับพบว่าราคาหุ้นในตลาดยังอยู่แค่ 54 

บาท จึงมี up side ได้อีก 17.96% โดยคาดว่าจะได้เงินปันผลอย่าง

น้อย 2.41% ด้วย และที่ไม่ควรมองข้ามคือ การดูมูลค่าหุ้นตามบัญชี

ของ TOP ที่ปัจจุบันอยู่สูงกว่า 56.76 บาท มูลค่าสูงกว่าราคาหุ้นใน

ตลาดอีกด้วย จึงมองว่า TOP ยังเป็นหุ้นที่ลงทุนได้ดี

ASIAN การท่ีราคาหุ้น ASIAN ผันผวนค่อนข้างมาก นักลงทุน

อาจเข้าใจผิดคิดว่าจะมีปัจจัยทางลบเกิดกับธุรกิจ แต่พิจารณาดูแล้วไม่มี

ปัจจัยลบกับธุรกิจ มีแต่ปัจจัยในทางบวกมากกว่า เพราะแม้โรคระบาด

ยังมีอยู่ก็ตาม แต่ธุรกิจอาหารและธุรกิจเก่ียวข้องก็ยังมีการเติบโตท่ีดี

ได้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจอาหารยังคงมีแนวโน้มสดใสอยู่มาก หลายคน

อาจจะคิดว่าเป็นการสวนตลาดสวนทางกับภาวการณ์ท่ีโรคระบาดยัง

ครอบคลุมอยู่ แต่ด้วยเป็นธุรกิจท่ีมีความจำาเป็นกับการดำารงชีวิตของ

คน ทำาให้ความต้องการบริโภคไม่สามารถลดน้อยลงได้ กลับมีแต่จะเพ่ิม

จากการเพ่ิมของประชากรและการเพ่ิมจากความต้องการบริโภคเพ่ิม

ของแต่ละบุคคล จึงพบว่าธุรกิจด้านอาหารในปี 2564 น้ีส่วนมากจะมี

การเติบโตท่ีสูงข้ึน ดูอย่าง ASIAN เป็นห้องเย็นท่ีเป็นธุรกิจเก่ียวเนื่องกับ

ผลิตภัณฑ์อาหาร เมื่อปริมาณอาหารเพ่ิมการใช้ห้องเย็นก็เพ่ิมตามมา

ด้วย ผลออกมาพบว่า ASIAN มีกำาไรเพ่ิมสูงข้ึน ดูจาก 9 เดือนแรกของ

ปี 2564 จะพบว่า ASIAN ทำากำาไรได้สูงถึง 779.19 ล้านบาท กำาไรเพ่ิม

จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมากถึง 28.31% ทำาให้คาดว่าตลอดปี 2564 

ASIAN จะมีกำาไรในระดับ 1,100 ล้านบาทได้ จะมีกำาไรต่อหุ้นท่ี 1.351 

บาท เพียงคำานวณราคาด้วยค่าพีอี 13 เท่า (พีอีกลุ่มสูงกว่า 35 เท่า) ยัง

ได้ราคาท่ี 17.56 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่ท่ี 16.30 บาท จึงยังมี up 

side ได้อย่างน้อยๆ 7.73% ส่วนเงินปันผลจะได้รับอย่างน้อยท่ีระดับ 

4.17% ทำาให้หุ้น  ASIAN ยังสามารถเลือกลงทุนได้ดีเช่นกัน 

SVI ปลายสัปดาห์ก่อนราคาหุ้น SVI พุ่งข้ึนติดซิลลิงภายในวัน

เดียว สร้างความประหลาดใจกับนักลงทุนอย่างมาก ส่วนมากคิดว่าหุ้น

ถูกเก็งกำาไรอย่างสุดๆ บ้างก็คิดว่าคงจะได้รับผลมาจากการท่ีหุ้นขนาด

ใหญ่ในกลุ่มถูกติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะราคามีการพุ่งข้ึนมาก จึงอาจ

จะโยกไปเล่นตัวอื่นแทน แต่เมื่อมาดูในรายละเอียดกลับพบว่าการท่ี

หุ้น SVI มีราคาพุ่งแรงเกิดจากมีการประกาศผลประกอบการท่ีออกมาดี

มากในไตรมาส 3 เพราะแม้ว่าไตรมาส 2 จะมีกำาไรท่ีสูงข้ึนจากไตรมาส

แรก แต่ก็ไม่สูงมาก ไตรมาส 2 ยังทำากำาไรได้แค่ 165.39 ล้านบาท แต่

มาไตรมาส 3 กลับทำากำาไรได้สูงถึง 520.52 ล้านบาท กำาไรสูงข้ึนจาก

ไตรมาส 2 มากถึง 214.72% หรือเพ่ิมกว่า 2 เท่าตัว จึงไม่แปลกท่ีราคา

หุ้นจะต้องปรับสูงข้ึน เพื่อให้สอดรับกับพ้ืนฐานท่ีดีข้ึนของธุรกิจ คิดกัน

อย่างง่ายๆ ว่ากำาไรเพ่ิมจากไตรมาส 2  214.72% แต่ราคาหุ้นท่ีปรับ

ข้ึนก็แค่ 30-40% ก็ยังดูเหมือนยังข้ึนไม่มาก แต่ในแง่การเก็งกำาไรการท่ี

ราคาหุ้นอยู่พุ่งข้ึนมากก็ย่อมทำาให้มีการขายทำากำาไรออกมา จึงต้องกลับ

ไปพิจารณาว่าราคาท่ีเหมาะสมควรเป็นอย่างไร หากธุรกิจยังทำากำาไรได้

ใกล้เคียงไตรมาส 3 ปี 2564 SVI ก็จะมีกำาไรสูงถึง 1,400 ล้านบาทได้ ก็

จะมีกำาไรต่อหุ้นท่ี 0.65 บาท หากใช้พีอี 15 เท่าคำานวณ (พีอีกลุ่มอยู่ท่ี 

59 เท่า) ยังได้ราคาท่ี 9.75 บาท แต่ราคาหุ้นอยู่ท่ี 7.25 บาท จึงยังมี up 

side ได้อีก 18.18% ส่วนเงินปันผล

จ่ายตามนโยบายจะได้ 2.42% ก็คง

เป็นหุ้นท่ีเน้นลุ้นเรื่องส่วนต่างราคา

เป็นหลัก นักเก็งกำาไรคงสนใจท่ีจะ

เข้าร่วมเกมมากกว่าคนอื่นๆ 

SPALI ท่ีผ่านมาราคาหุ้น 

SPALI จะมีการแกว่งตัวอยู่ในกรอบ

ค่อนข้างแคบ แต่ก็ยืนอยู่ระดับท่ีน่า

พอใจ คือราคาสูงกว่า 23 บาท ซ่ึง

นักลงทุนอาจจะคิดว่าเป็นราคาท่ีสูง 

แต่ความเป็นจริงเมื่อมาพิจารณา

กันให้ดีๆ กลับพบว่าราคาระดับน้ี

ยังไม่สอดรับกับพ้ืนฐานท่ีดีในปัจจุบัน เพราะเมื่อมาดูผลประกอบการ

ของธุรกิจพบว่าในปี 2564 น้ี 9 เดือนแรก SPALI ทำากำาไรได้ท่ีระดับ 

4,191.14 ล้านบาทแล้ว กำาไรเกือบเท่ากับปีก่อน (2563) ท้ังปี ทำาให้

สามารถประเมินได้ว่าปี 2564 น้ี SPALI จะมีกำาไรสูงกว่าปีก่อนค่อนข้าง

มาก เพียงประเมินในระดับต่ำาว่าจะมีกำาไรท่ี 5,500 ล้านบาท ก็จะยังมี

กำาไรต่อหุ้นท่ี 2.566 บาท เมื่อใช้พีอี 11 เท่าคำานวณจะได้ราคาท่ี 28.23 

บาท (พีอีกลุ่มอยู่ท่ี 27 เท่า) แต่ราคาในตลาดอยู่แค่ 23.30 บาท จึงยัง

มี up side ได้อีกมากถึง 21.16% หากจ่ายเงินปันผลในอัตราปีก่อนก็จะ

ยังได้เงินปันผลในระดับ 4.94% ซ่ึงนับว่าน่าสนใจมาก ดีกว่าดอกเบ้ียใน

ระบบการเงินมาก ทำาให้หุ้น SPALI ยังสามารถเลือกลงทุนได้คุ้มค่า

PSL ธุรกิจขนส่งทางเรือเมื่อ 2 ปีก่อนอาจดูไม่ดี เพราะได้รับ

ผลกระทบจากเศรษฐกิจตกต่ำา และยังมีโรคระบาดรุมเร้าอยู่มาก มี

การล็อกดาวน์ปิดประเทศ ทำาให้ธุรกิจไม่สามารถดำาเนินการได้ตาม

ปกติ แต่มาปี 2564 นี้เมื่อทุกอย่างเริ่มคลี่คลายโรคระบาดเริ่มชะลอ

ตัว และเศรษฐกิจกลับมาเติบโตสูงขึ้นมาก ทำาให้ธุรกิจขนส่งทางเรือ                

กลับมาเติบโตสูงขึ้นมาก ดูอย่าง PSL ปีกลาย (2563) ยังมีผลประกอบ

การขาดทุนสูงถึง 1,294.86 ล้านบาท แต่มาปี 2564 นี้ 9 เดือนแรกก็

มีกำาไรสูงถึง 2,702.70 ล้านบาท ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกัน

ของปีก่อนที่ยังมีผลประกอบการขาดทุนอยู่มากถึง 1,322.28 ล้าน

บาท เพราะสภาวการณ์ต่างกันมาก แค่ควรมาพิจารณาในช่วงต่อไปว่า

ธุรกิจจะยังทำากำาไรได้เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ จากสภาวการณ์ปัจจุบัน

ที่คลี่คลายไปมาก ทำาให้สามารถคาดหวังได้ว่าธุรกิจจะยังมีกำาไรดีต่อ

ไป จึงประเมินว่าปี 2564 PSL น่าจะทำากำาไรได้ถึงระดับ 4,000 ล้าน

บาท ก็จะมีกำาไรต่อหุ้นที่ 2.57 บาท เมื่อใช้พีอี 10 เท่ามาคำานวณก็จะ

ได้ราคาที่ 25.70 บาท แต่ราคาหุ้นในตลาดอยู่แค่ 16.50 บาท จึงยังมี 

up side ได้อีกมากถึง 55.76% ส่วนเงินปันผลจ่ายไปแล้ว 0.50 บาท 

เท่ากับได้ผลตอบแทนไปแล้ว 3% แต่หากจะจ่ายตามนโยบายบริษัทคง

ต้องจ่ายเพิ่มอีกส่วน ก็จะทำาให้ได้ผลตอบแทนสูงขึ้น แต่ดูแค่ราคาหุ้นที่

ยังต่ำากว่าราคาเหมาะสมก็ทำาให้สามารถลุ้นลงทุนได้แล้ว.

สำาหรับการส่งออกราย

กลุ่มสินค้า พบว่ามีการขยาย

ตัวเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม โดยสินค้า

เกษตรพื้นฐาน ปศุสัตว์ และ

ประมง ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่

ไทยมีศักยภาพในการผลิตและ

การส่งออกสูง และยังครอง

แชมป์เป็นผู้ส่งออกอันดับ 1 

ในอาเซียน มีมูลค่า 14,849.53 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 33% 

มีสัดส่วนการส่งออกไปตลาด 

FTA ถึง 75.30% ของการส่ง

ออกสินค้าเกษตรทั้งหมดของ

ไทย โดยสินค้าส่งออกสำาคัญ 

เช่น ยางพารา ผลไม้สดแช่

เย็นแช่แข็ง ผลิตภัณฑ์ มัน

สำาปะหลัง เครื่องเทศและสมุน 

ไพร

อย่างไรก็ดี สินค้าเกษตร 

แปรรูปไทยส่งออกมูลค่า 8,877.80 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่ม 4% 

มีสัดส่วนการส่งออกไปตลาด 

FTA ถึง 62.58% โดยสินค้า

ส่งออกสำาคัญ เช่น ผลไม้กระ 

ป๋องและแปรรูป อาหารสัตว์

เลี้ยง สิ่งปรุงรสอาหาร และ

ไอศกรีม.

พระราม 9 • “รฟม.” เร่งเดินหน้ารถไฟฟ้าสายสีส้ม ปักธงเปิด

บริการครบปี 70 โวเอกชนปรับแผนก่อสร้างหลังโควิด-19 ทำา

ปิดแคมป์หนุนงานโยธาช่วงตะวันออกคืบ 87.24% คาดเปิดทำา                                                                         

การต้นปี 68 จ่อ PPP ดึงเอกชนลงเสาช่วงตะวันตก ช่วงบาง 

ขุนนนท์-ศูนย์วัฒนธรรมฯ

ผลประกอบการที่ดีหนุนตลาดขึ้น

ไทยโพสต์ • คนใช้อีวีเฮ! มี

สถานีชาร์จรองรับใน รพ. โชว์

เทคโนโลยี EleX by EGAT ประ                                            

เดิมที่แรก รพ.กรุงเทพพัทยา 

หวังดันไทยสู่ความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนตามเป้าหมาย

นายวฤต รัตนชื่น ผู้

ช่วยผู้ว่าการประจำาสำานักผู้ว่า 

การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผย

ภายหลังร่วมพิธีเปิดสถานีอัด

ประจุไฟฟ้า EleX by EGAT 

ณ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา 

เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ

ผู้ ใช้ยานยนต์ ไฟฟ้าที่เดินทาง

มายังเมืองพัทยาและผู้มาใช้

บริการของโรงพยาบาล ว่า 

สถานีอัดประจุไฟฟ้าดังกล่าว

เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าสถานี

ที่ 15 ของ กฟผ. และเป็น

สถานีแรกที่พัฒนาขึ้นในพื้นที่

ของโรงพยาบาล สะท้อนให้

เห็นถึงความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานภาคเอกชนและ กฟผ.                                                   

ในฐานะรัฐวิสาหกิจด้านพลัง                                                 

งานท่ีมุ่งส่งเสริมการใช้ยาน

ยนต์ไฟฟ้า ตอบสนองเป้าหมาย

ของประเทศท่ีจะมุ่ง สู่ความ

เป็นกลางทางคาร์บอน ภายใน

ปี 2050 ตามที่นายกรัฐมนตรี

ได้ประกาศเจตนารมณ์ใน COP26

“โรงพยาบาลกรุงเทพ

พัทยามีทิศทางและนโยบาย

ที่ชัดเจนในการสนับสนุนการ

ใช้พลังงานสะอาด การเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

และการลดการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจก ซึ่งการติดตั้งสถานีครั้ง 

นี้นับเป็นก้าวสำาคัญในการ

สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้าน

พลังงานและอุตสาหกรรมยาน

ยนต์ไฟฟ้าของประเทศ” นาย

วฤตกล่าว

สำาหรับสถานีอัดประจุ 

ไฟฟ้า EleX by EGAT ณ โรง

พยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็น

สถานีอัดประจุไฟฟ้าที่ประกอบ

ด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบ 

Fast Charger ขนาด 100 kW 

จำานวน 1 เครื่อง 2 หัวจ่าย ซึ่ง

รองรับการอัดประจุในรูปแบบ 

CCS และ Chademo พร้อม

เครื่ องอัดประ จุ ไฟฟ้ าแบบ 

Normal Charger ขนาด 22 

kW จำานวน 2 เครื่อง สามารถ

รองรับการอัดประจุไฟฟ้าได้ถึง 

4 คัน เปิดให้บริการประชาชน

และผู้ ใช้บริการโรงพยาบาล

กรุงเทพพัทยาได้แล้วตั้งแต่

วันนี้ โดยสามารถจอง ชาร์จ 

จ่าย ได้ง่ายๆ ผ่าน Application 

“EleXA”.
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

พราะความสุขของมนุษย์น้ันแตกต่างกัน บ้างมีความสุข

กับการกินของอร่อย บ้างได้ท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ 

บ้างได้พูดคุยกับเพื่อนสนิทที่รู้ ใจกัน เมื่อหันไปมองรอบ

ข้างก็อาจจะพบเห็นคนอีกประเภทหนึ่งที่มีความสุขกับสัตว์

เลี้ยงที่รักและซื่อสัตย์ เช่นเดียวกับ หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ 

บริพัตร ศิลปินหญิงชาวไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากล ผู้มีความ

รักและความเมตตาต่อเพื่อนขนฟูเป็นอย่างมาก เห็นได้จากภาพ

เขียนฝีพระหัตถ์หลายชิ้นที่พระองค์มักจะถ่ายทอดภาพสัตว์น้อย

ใหญ่ที่แต่ละตัวต่างก็มีคาแร็กเตอร์ โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ อาทิ 

Le Chat-Nel ถ่ายทอดภาพเขียนของท่านหญิงมารศีฯ กับแมว

ตัวโปรดของพระองค์ หรือผลงาน Quin-quin, Peque, Pinky, 

Loulou, Poupou  นำาลักษณะเด่นของดอกไม้นานาชนิดจัดวาง

ในรูปร่างของนกแก้วทรงเลี้ยงทั้ง 5 ตัว แล้วยังมีสุนัข สัตว์เลี้ยง

ชนิดต่างๆ ที่ท่านโปรดปรานแสดงในผลงาน

หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร มีสัตว์เลี้ยงตัวโปรด

ข้างกาย สำาหรับคนรักสัตว์และศิลปะทราบกันดีว่า ศิลปินหลาย

คนที่เราคุ้นเคยและชื่นชมผลงานของพวกเขา ต่างก็มีอีกแง่งาม

ของชีวิตที่ทั้งอบอุ่นและน่ารักอันเกิดจากความรักที่มีต่อสัตว์

เลี้ยงของพวกเขา หรืออาจกล่าวได้ว่า “ศิลปินไม่สามารถมีชีวิต

อยู่ได้ หากปราศจากเพื่อนขนฟู” ดังจะ

เห็นได้จาก 9 ศิลปินชื่อดังที่ต่างก็มีสัตว์

เลี้ยงตัวโปรดเป็นแรงบันดาลใจและความ

สุขของชีวิต

ลีโอนาโด ดา วินชี เรารู้จักผลงาน

ที่เลื่องชื่อจากภาพ ‘โมนาลิซา’ แต่รู้ไหม

ว่า เขาคือนักเคลื่อนไหวด้านสิทธิสัตว์ในยุคแรกๆ เลยก็ว่าได้ ดา

วินชีรักสัตว์มากจนถึงขั้นปฏิเสธที่จะกินพวกมัน ทั้งยังเห็นต่าง

กับความคิดที่ว่า พระเจ้าสร้างสัตว์เพื่อให้มนุษย์ใช้ประโยชน์จาก

พวกมันได้ตามต้องการ เพราะเขามีความเห็นว่า สัตว์เท่าเทียม

กันหรืออาจจะเหนือกว่ามนุษย์ในบางแง่มุมด้วยซ้ำา เขาจึงปล่อย

ให้สัตว์นานาชนิดวิ่งเล่นซุกซนไปทั่วสตูดิโอ

เ

มิติใหม่‘ตรีนุช’ตั้ง4กุนซือช่วยงาน
‘ไพบูลย์-บัณฑิต-สุเทพ-ปิยะพันธ์’ที่ปรึกษาแก้หนี้พัฒนาครูยกระดับอาชีวะดูแลกม.

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่า                                                       

การกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า 

เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในคำาสั่งกระทรวง

ศึกษาธิการ (ศธ.) เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จำานวน 4 ราย                                                             

ประกอบด้วย นายไพบูลย์ เสียงก้อง อดีตตุลา 

การศาลปกครองสูงสุด นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ 

อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าที่ร้อยเอก

ปิยะพันธ์ ทยานิธิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคาร

กรุงเทพ และนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (เลขาฯ รมว.

แรงงาน) ซึ่งจะมีอำานาจหน้าที่ให้คำาปรึกษา

และข้อเสนอแนะในการกำาหนดแนวทางและ

ยุทธศาสตร์ ประกอบกับการจัดทำาแผนปฏิบัติ

การ โครงการ และกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนงาน

ในอำานาจหน้าที่ของ รมว.ศธ.ให้มีประสิทธิภาพ

“บุคคลที่ดิฉันแต่งขึ้นนั้นมาจากหลาย

ภาคส่วน ทั้งรัฐและเอกชน เช่น ว่าที่ร้อยเอก

ปิยะพันธ์ มาจากธนาคารกรุงเทพ จะให้เข้า

มาช่วยดูแลแก้ปัญหาหนี้ครู เพื่อสร้างกลไก

ทางการเงินให้แก่ครูอย่างเป็นระบบ ส่วนคุณ

บัณฑิตจะให้เข้ามาช่วยดำาเนินการเรื่องการ

พัฒนาครูทั้งระบบ ขณะที่นายสุเทพจะเข้ามาดู

เรื่องการบริหารจัดการอาชีวศึกษา โดยเฉพาะ

การยกระดับฝีมือแรงงานของผู้เรียนสายอาชีพ 

รวมถึงนายไพบูลย์จะรับผิดชอบดูแลกฎหมาย

การศึกษาต่างๆ ของ ศธ. ทั้งนี้การแต่งตั้งดัง

กล่าวเพื่อให้เป็นข้อต่อสำาคัญในการขับเคลื่อน

งานการศึกษา และทำาให้นโยบายการศึกษาจับ

ต้องได้สำาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า สำาหรับการ                                                                      

แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิ 

การ (ศธ.) ในตำาแหน่งผู้บริหารระดับ 10 ที่ยัง

ว่างอยู่ 5 ตำาแหน่ง ได้แก่ ผู้ตรวจราชการ ศธ. 

จำานวน 4 ราย และรองเลขาธิการสภาการ

ศึกษา (สกศ.) 1 รายนั้น ขณะนี้ตนได้เสนอราย

เล็งสานต่อ‘รร.ร่วมพัฒนา’สายอาชีพ
ศึกษาธิการ • ศธ.ยันเดินหน้าต่อ โครงการ

โรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership 

School Project หันทิศทางขยายความร่วม

มือสถานศึกษากลุ่มอาชีวะมากขึ้น

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมน 

ตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)                                                          

กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ประชุม

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership 

School Project ร่วมกับผู้แทนของภาค

เอกชน ซ่ึงท่ีประชุมได้ช้ีแจงถึงแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไขและต่อยอดการทำางานของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่จะขับเคลื่อน

การศึกษาของประเทศ รวมถึงรับทราบ

ความคืบหน้าการดำาเนินงานในโครงการ

นี้ที ่ขับเคลื่อนมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ การดำาเนิน

งานทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของภาค

เอกชนแต่ละแห่ง โดย ศธ.ยืนยันที่จะสาน

ต่อโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ง

วางแผนความร่วมมือในปีการศึกษา 2565 

โดยอาจจะมีการขยายโรงเรียนที่เข้าร่วม

โครงการนี้ และเพิ่มบทบาทความร่วมมือ

กับอาชีวศึกษาให้มากขึ้น เพราะตนมองว่า

ภาคเอกชนที่เข้ามาช่วยสนับสนุนสามารถ

ช่วยผู้เรียนอาชีวศึกษาในเรื่องของการฝึก

ภาคปฏิบัติได้  

ด้านว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รอง

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า สำาหรับ

โครงการดังกล่าวมีโรงเรียนสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 

1 จำานวน 50 แห่ง รุ่นที่ 2 จำานวน 84 แห่ง 

และรุ่นที่ 3 จำานวน 61 แห่ง ซึ่งที่ประชุม

ต้องการให้ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุน

การจัดศึกษาให้มากขึ้น โดยขณะนี้ ได้มี          

การตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง สพฐ.

และภาคเอกชนขึ้น เพื่อให้ภาคเอกชนที่

เข้ามาช่วยจัดการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการ

บริหารโรงเรียนทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นคณะ

กรรมการสถานศึกษา ออกหลักเกณฑ์การ

บริหารร่วมกับโรงเรียน การจัดทำาหลักสูตร 

การบริหารงบประมาณ ซึ่งมีตัวอย่างความ

ร่วมมือของภาคเอกชน เช่น บริษัท ไทย

เบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) เข้ามาเป็น

พาร์ตเนอร์ร่วมกับโรงเรียน ได้ออกแบบ

หลักสูตรให้ผู้เรียนสามารถค้าขายมีธุรกิจ

เป็นของตัวเอง เป็นต้น ซึ่งการบริหาร

จัดการจะเป็นไปตามบริบทของสภาพพื้นที่

โรงเรียนแต่ละแห่ง.

เปิดโรงละครแห่งชาติแสดงละครเสภา ‘ขุนช้างขุนแผน’

สำานักการสังคีต กรมศิลปากร จัดการแสดงละครเสภา เรื่องขุนช้างขุนแผน 

ตอนพระไวยแตกทัพ ในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ 28 พ.ย.2564 วันเสาร์ที่ 11 

และวันอาทิตย์ 12 ธ.ค.2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงละครแห่งชาติ นำาแสดงโดย

ศิลปินสำานักการสังคีต กำากับการแสดงโดย ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ เรื่องขุนช้างขุนแผน เป็น

เรื่องที่เกิดขึ้นใน จ.สุพรรณบุรี ตอนปลายรัชสมัย

ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สืบต่อมาในสมัย

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา มี

ผู้นำาไปคิดผูกขึ้นเป็นเรื่องราวจนเป็นที่แพร่หลาย 

นักขับเสภานำามาขับเป็นกลอนเสภาแต่งต่อเติม 

เสริมเรื่องราวให้วิจิตรพิสดารออกไปจนสนุกสนาน 

ถือว่าบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นร้อยกรอง

ที่ไพเราะอย่างหาวรรณคดีเรื่องอื่นเทียบได้ยาก 

เนื้อเรื่องยังแสดงถึงขนบธรรมเนียม จารีต ศิลปะ 

การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา การสงคราม 

ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตประจำาวัน ในสมัยต้นกรุง

รัตนโกสินทร์มีผู้นำาบทเสภาขุนช้างขุนแผนบางตอนแต่งเป็นบทละคร ทั้งนี้สำานักการ

สังคีตได้ออกแนวทางปฏิบัติของผู้เข้าชมการแสดง กำาหนดให้มีผู้เข้าชมไม่เกินร้อยละ 

50 เว้นระยะห่างของเก้าอี้ในการนั่งชม มีระบบคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผู้

ชมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา สนใจจองบัตรได้ที่ห้องจำาหน่ายบัตร โรงละครแห่ง

ชาติ และจำาหน่ายบัตรออนไลน์ที ่https://ntt.finearts.go.th

ประกาศ 27 ทุนโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยป ี65

นายปรารพ เหล่าวานิช ประธานกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 

กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ได้ออกประกาศ เรื่อง 

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมจากกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำาปีงบประมาณ 

พ.ศ.2565 คณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติให้การส่งเสริม จำานวน 27 โครงการ แบ่งเป็น 3 

แนวทาง ดังนี้ แนวทางที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ผ่านกิจกรรมหรือกระบวนการ

และสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจากการนำาเทคโนโลยีมาประยุกต์

ใช้ 13 โครงการ อาทิ เหลียว (หลัง) แล (นรา) ผ่านงานศิลปะด้วยภาพวาดสีไม้ จาก

มือ “เยาวรุ่น” โดย กลุ่มรักษ์นรา โครงการศิลปะหลอมเมือง “นครศรีธรรมราชศิลปะ

ไฉไล 2” โดยนายปริทรรศ หุตางกูร แนวทางที ่2 สร้างความร่วมมือเครือข่ายเพื่อยก

ระดับคุณค่าที่หลากหลายทางสังคม และต่อยอดการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ 11 โครงการ อาทิ สุขศิลป์แบบองค์รวม 

เพื่อการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ศิลปะเด็กพิการ ภาคเหนือ โดยนายลิปิกร มาแก้ว 

แนวทางที ่3 ส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสร้างความนิยมไทยใน

ต่างประเทศและสร้างมูลค่าให้แบรนด์ไทย 3 โครงการ อาทิ ของบฯ เตรียมการแสดง

ร่วมสมัย ชุด “ขาวดำา” และการแสดงโขน ตอน “พระรามตามกวาง ลักสีดา ยกรบ” 

ไปแสดง ณ The musee du quai Branly Paris ฝรั่งเศส โดยนายพิเชษฐ กลั่นชื่น  

นิทรรศการพิเศษ ‘หวยแหลกแตกประเด็นคนเล่นหวย!’

มิวเซียมสยามชวนรับชมไลฟ์สดเปิดนิทรรศการ “หวยแหลกแตกประเด็นคน

เล่นหวย!” พบแขกรับเชิญหลายอาชีพมาแชร์ประสบการณ์มุมมองของหวย และ

การบริหารงานสลากกินแบ่งรัฐบาลของภาครัฐ มาร่วมเปิดประตูดวงวันที่ 16 พ.ย.นี้ 

ตั้งแต่เวลา 13.00-14.00 น. สนใจไปสัมผัสนิทรรศการจริง จัดแสดงวันที่ 16 พ.ย.

2564-27 ก.พ.2565 ที่มิวเซียมสยาม. 

9 ศิลปินเอกที่ตกเป็นทาส ‘เพื่อนขนฟู’

อองรี มาติส ศิลปินในยุค

สมัยใหม่ที่รักสัตว์ ช่วงทศวรรษ

ที่ 1940 มาติสอาศัยอยู่ในบ้านพัก

ที่เมือง Vence ประเทศฝรั่งเศส 

พร้อมด้วยแมวสามตัวและนก

พิราบสีขาว ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจ

ให้เพื่อนชาวสเปนที่เป็นศิลปินเอก

อย่าง ปิกัสโซ สร้างผลงาน Dove 

of Peace ขึ้นมาในปี 1949 ใน

ช่วงบั้นปลายของชีวิตเขาได้มอบ

นกอันเป็นที่รักให้กับปิกัสโซเป็น

ของขวัญ

ซัลวาดอร์ ดาลี ศิลปินผู้

รักสัตว์ที่น่าทึ่งที่สุดคนหนึ่งของโลก ดาลีไม่ได้เลี้ยงสัตว์เหมือน

คนทั่วไป แต่ศิลปินเซอร์เรียลลิสต์ชื่อดังกลับเลี้ยง ‘เสือดาว

แคระ’ ที่มีถิ่นกำาเนิด

ในลาตินอเมริกา ครั้ง

หนึ่งหม่อมเจ้าหญิง                  

มารศีเคยนั่งสนทนา

กับเขาอย่างเป็นกันเอง 

โดยมีเจ้าเสือดาวแคระ

ตัวนั้นนอนอยู่ข้างกาย

ของดาลี

ฟรีดา คาห์ โล 

ศิลปินหญิงที่มีความรัก

ต่อสัตว์แปลกๆ ความ

ที่เธอต้องการเลี้ยงสัตว์

เพื่อบำาบัดภาวะทาง

จิตใจ ในบ้านของเธอ

มีสัตว์นานาชนิด อาทิ สุนัข นก ลิง และกวางชื่อ 

‘Granizo’ ที่อยู่เคียงข้างเธอตลอดช่วงเวลาแห่ง

การเปลี่ยนแปลงครั้งสำาคัญของชีวิต

ปาโบล ปิกัสโซ หนึ่งในศิลปินเอกของโลก

ที่เลี้ยงสัตว์นานาชนิดตลอดช่วงชีวิต 91 ปี ปิกัส

โซได้รับมรดกเป็น ‘นกพิราบของมาติส’ ก่อนหน้า

นั้นเขาเลี้ยงนกฮูก สุนัข หนู แพะ และแมวไทย 

กระทั่งในปี 2500 เขาตัดสินใจรับเลี้ยงสุนัขพันธุ์

ดัชชุนที่เปรียบเสมือน ‘รักแรกพบ’ สำาหรับเขา 

หมาตัวนี้ ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในห้องทำางาน ทั้ง

ยังใช้เวลาอยู่กับเขานานที่สุดถึง 16 ปี 

แจ็กสัน พอลล็อก ศิลปินชื่อดังที่ต่อสู้กับ

อาการแอลกอฮอลิซึมและภาวะซึมเศร้าตลอดช่วง

ชีวิต แต่เขาก็โชคดีที่มีสุนัขสองตัวคอยชุบชูใจใน

วันที่ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาและพิษสุราเรื้อรัง 

ในวัยเด็กพอลล็อกเคยมีสุนัขตัวหนึ่งชื่อว่า ‘Gyp’ 

ซึ่งตั้งชื่อเดียวกันให้กับสุนัขอีกตัวที่เขาเลี้ยงในช่วง

สุดท้ายของชีวิต

แอนดี วอร์ฮอล ศิลปินแนวป๊อปอาร์ต

ที่มีชื่อเสียงระดับโลกผู้เป็นทาสแมวตัวยง ในปี 2497 ผลงาน

ตีพิมพ์ในหนังสือภาพชื่อ ‘25 Cats Name Sam’ และ ‘One 

Blue Pussy’ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการเลี้ยงแมวที่ชื่อ ‘เฮส

เตอร์’ จากนั้นเขาหาแมวมาเลี้ยงเป็นเพื่อนกันชื่อ ‘แซม’ ก่อนที่

ครอบครัวแมวจะเพิ่มเป็น 25 ตัว กระทั่งในปี 2516 แฟนหนุ่ม

นาม ‘Jed Johnson’ ชวนให้เขาเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดัชชุน และมัน

เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาชนิดแยกจากกันไม่ออก จากนั้นดัชชุน

อีกตัวก็เข้ามาอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกัน

อ้าย เหว่ยเหว่ย ภายในบ้านของศิลปินชาวจีนที่กรุง

ปักกิ่งอบอุ่นไปด้วยแมวกว่า 30 ตัว เขาต้อนรับแมวทุกตัว

ที่ชาวบ้านนำามาปล่อยทิ้งไว้หน้าประตูบ้าน เขาออกตัวแทน

พวกมันเสมอว่า “ที่นี่คือที่ของพวกมัน” เวลามีนักข่าวมา

สัมภาษณ์

สนใจชมภาพเขียนฝีพระหัตถ์หม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์ 

บริพัตร ได้ที่ https://artsandculture.google.com/partner/

marsi-foundation หรือ https://marsifoundation.org.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” ตั้ง 4 กุนซือ “ไพบูลย์-บัณฑิต-สุเทพ-ปิยะพันธ์” เป็นที่ปรึกษาหวัง

ช่วยขับเคลื่อนงานหนี้ครู พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ยกระดับอาชีวะ และดูแลกฎหมายการ

ศึกษา ส่วนแต่งตั้งซี 10 ศธ. 5 ตำาแหน่ง เสนอให้ ครม.พิจารณาแล้ว

ชื่อทั้งหมดให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

พิจารณาแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าในกระบวนการ

ของสำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีติดขัดอะไร

หรือไม่ โดยรายชื่อที่ตนเสนอไปเป็นการแต่งตั้ง

ผู้ที่เหมาะสมตามลำาดับอาวุโสปกติ ซึ่งคาดว่าใน

เร็วๆ นี้จะนำาเข้าที่ประชุม ครม.เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งได้ ทั้งนี้ในส่วนประเด็นการสรรหาประ                                                                

ธานและกรรมการคณะกรรมการรับรองมาตร 

ฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น 

ตนได้เห็นข้อมูลที่คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 

รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

เสนอมาแล้ว ซึ่งเบื้องต้นไม่ได้ติดปัญหาอะไร 

ยืนยันตามรายชื่อที่คุณหญิงกัลยาเสนอมา แต่

ขอปรับรายละเอียดอีกเล็กน้อย และคาดว่าจะ

เสนอ ครม.พิจารณาเร็วๆ นี้เช่นเดียวกัน เพราะ

ทราบดีว่าคณะกรรมการ สมศ.ว่างมานานกว่า 

3 ปีแล้ว อีกทั้งจะได้ขับเคลื่อนการประเมิน

คุณภาพสถานศึกษาได้อย่างเต็มรูปแบบ.

มอบหน้ากากอนามัยให้ชาวใต้ • นาย

ชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้

จัดการใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ มอบหน้ากาก

อนามัยทางการแพทย์ Double A 

Care จำานวน 180,000 ชิ้นให้กับ

สภากาชาดไทย เพื่อนำาไปจัดทำาถุงยังชีพ

มอบให้ โรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน

ใต้และหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลป้อง 

กันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 

โดยมีนางจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รอง

ผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ 

สภากาชาดไทย ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ.

ภาพเขียนฝีพระหัตถ์หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

หม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร กับสัตว์เลี้ยง

ตัวโปรดรอบกาย

ปาโบล ปิกัสโซ ศิลปินเอกของโลก

กับสุนัขดัชชุน

ซัลวาดอร์ ดาลี ศิลปินเซอร์เรียล 

ลิสต์ชื่อดังเลี้ยงเสือดาวแคระ
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

าชนชั้นสูง หรือผู้มีอำานาจ ยังดื้อดึง แข็งกร้าว..

ไม่ประนีประนอม หรือออมชอมกับประชาชน โอกาสแตกหัก

ค่อนข้างสูง เพราะสังคมถูกบีบให้มีทางเลือกน้อย จากการ

ขีดเส้นของผู้มีอำานาจเอง 

อาจนำาไปสู่การนองเลือด ทำาให้เกิดความสูญเสียในอนาคต ดัง

นั้น ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบดังกล่าวได้” 

เนี่ย..ไม่รู้ว่า ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์คณะรัฐศาสตร์

และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เตรียมตัวจะออกมา

นำาขบวนทัพหรืออย่างไรจึงได้ให้สัมภาษณ์ “มติชน” อย่างนี้

แต่หากจินตนาการเอาตามกิเลส-ตัณหาของตัวเอง ผมก็ขอถาม 

ดร.ธเนศวร์ล่ะครับว่า..สังคมถูกบีบ หรือพวก “สังคัง” ที่พยายามจะล้ม

ล้างสถาบันกันแน่ที่ถูกบีบ? 

เอะอะ ก็.. “จะนำาไปสู่การนองเลือดๆๆ” สมองคิดอยู่แต่จะยั่วยุ

ให้เกิดความรุนแรง ส่วนตัวเองคอยซ่อนกายอยู่ใต้กระโปรงเด็ก ขี้ขลาด-

ปากห้อย-ตาขาวอยู่ในรั้วมหา’ลัย..

หรือตอนนี้ถูกบีบ-ถูกต้อนให้เป็น “หมาจนตรอก” จนทนไม่ไหว

แล้ว..งั้นก็กล้าๆ ออกมาเดินตามก้นรุ้งเลยสิ..ไว!

อ้อ..และที่ว่า “ชนชั้นปกครองหรือผู้มีอำานาจ ควรถอดบทเรียน

จากประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านว่าเป็นอย่างไร” นั้น

อาจารย์อย่างพวกท่านน่ันตะหาก “ควรถอดความคิด-ถอดบทเรียน” 

ว่าเมื่อล้มสถาบันแล้ว เพื่อนบ้าน-ประเทศเป็นอย่างไร?

เอ้า..แล้วเมียทนายสมชายที่ตายเพราะถูกอุ้มในยุครัฐบาลทักษิณ

ก็อีกคน นางอังคณา นีละไพจิตร คิดอะไรอยู่เหรอถึงได้ โพสต์เฟซบุ๊ก..

“คำาวินิจฉัยที่อาจนำาไปสู่จุดจบของการเรียกร้องอย่างสันติบนพื้น

ฐานประชาธิปไตย”!

คิดจะชี้โพลงให้กระรอกชิมิ แต่ถามก่อน..ที่เห็นเยาวชนปนไอ้แก่-

อีแก่ป่วนกรุงอยู่ตามท้องถนนนั้น..

นางอังคณามองด้วยตา-สัมผัสด้วยใจว่า เป็นการเรียกร้องอย่าง

สันติบนพื้นฐานประชาธิปไตยจริงๆ หรือเป็นเพราะอคติส่วนตัวกับอดีต

กันแน่..หือ?

ครับ..พูดถึงอดีต พอดีเห็นข่าวบันเทิงแนวหน้าออนไลน์รายงาน

ว่า “คริสโตเฟอร์ เบญจกุล” อดีตดาราอนาคตไกล ที่ประสบอุบัติเหตุถูก

รถชนหลังจากการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บริมถนน

ต้องรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลถึง 3 ปี และส่งผลให้เขาร่างกายไม่

ปกติ ต้องกินยาอย่างต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้ 

และเมื่อหายป่วยแล้วก็ไม่สามารถกลับเข้าสู่วงการได้อีก เนื่องจาก 

รูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปจากการอุบัติเหตุในครั้งนั้น

ตอนนี้นอกจากการทำางานที่มูลนิธิ APCD ศูนย์พัฒนาและฝึก

อบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิกแล้ว คุณคริสยังมีอาชีพเสริมด้วย

การเปิดท้ายขายน้ำาส้มอยู่ที่สวนหลวงกับภรรยามาพักใหญ่

โดยขายเปิดท้ายและขายในแผงท่ีตลาด เพราะรายได้จากการ

ทำางานท่ีมูลนิธิไม่เพียงพอ และก่อนหน้าน้ีก็ได้นำาเงินเก็บมาลงทุนทำาธุรกิจ

กับภรรยาแต่ก็เจอพิษโควิด 

จนทำาให้เงินเก็บก้อนสุดท้ายหายวับไปกับตา ต้องเป็นหนี้เป็นสิน 

แต่ก็ไม่ย่อท้อยังคงสู้ชีวิตต่อไป

“ผมบอกเขาว่า ท้อเอาไว้ให้ลิงถือ หมูถือท้อไม่ได้ สู้ต่อไปนะหมู

น้อย ก็อยากจะให้กำาลังใจทุกคน อย่าท้อนะครับ ท้อลิงถือ คุณไม่ใช่ลิง

อย่าท้อนะครับ

คุณต้องสู้ครับ สู้ไปเรื่อยๆ ถ้าสู้คุณจะผ่านมันไปได้ ถ้าคุณไม่สู้

ปัญหามันก็ยังอยู่นะครับ”

ก็..จริงอย่างคุณคริสว่า “(ลูก) ท้อเอาไว้ลิงถือ” จะเป็นผู้พิการหรือ

คนปกติอย่าได้ท้อแท้กับชีวิต..ตราบมีลมหายใจอยู่ก็จงสู้กันไป! 

อยากให้กำาลังใจ อุดหนุนน้ำาส้มและน้ำาผลไม้สกัดของคุณคริส เบอร์

โทร. 06-2232-9456 และ FB: happy and healthy..สอบถาม-ส่ังซ้ือกันได้..

ส่วนดารารุ่นใหม่ แม้จะไม่รู้จัก แต่ก็ควรจะรู้ไว้..พี่คริส น้าคริส 

อาคริส หรือลุงคริส พิการกายด้วยเพราะ..

ช่วยเหลือคน!.

พิการกาย..มิได้พิการใจ

“ถ้

าลังจะมีผลงานภาพยนตร์ สำาหรับนักแสดงวัยรุ่นสุด

ฮอต โอบ-โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์ ที่ขอเปิดซิงกับการ

เว้าภาษาอีสานจีบสาวในภาพยนตร์ โรแมนติกคอมิ

ดี ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด ซึ่งถือเป็นโปรเจ็กต์ที่เต็มไปด้วยความ

เซอร์ไพรส์ในแบบที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงแม้แต่ตัวโอบเอง

“ผมกำาลังจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด 

นะครับ ผมรับบทหนุ่มอีสานหรือผู้บ่าวไทบ้านที่ชื่อ บักเคน ครับ 

ต้องบอกว่าที่ผ่านมาทุกคนอาจจะเห็นโอบในบทหนักๆ เล่นบท

ซีเรียส เล่นบทดรามาอะไรแบบนั้น ก็แปลกใจเหมือนกันว่าเวลา

คนนึกถึงโอบก็จะชอบเห็นความเครียด หรือความรู้สึกอะไรบาง

อย่างที่บ่งบอกความรู้สึกทางด้านสายตาให้คนดูได้รู้สึกในเชิงดรามา 

แต่ว่าสำาหรับเรื่องใหม่นี้จะฉีกไปเลย ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นโอบใน 

Mood นั้นอีกแล้ว เพราะว่าเรื่องนี้จะมาในแบบภาพยนตร์ โรแมน

ติกคอมิดีที่มันมีหลากหลายอารมณ์มากๆ ก็คือมีความรัก มีความ

เหงา มีความน่ารักอบอุ่น แล้วก็อกหัก ก็เลยรู้สึกว่าครั้งนี้แหละ

ที่ทุกคนจะได้เห็นโอบในรูปแบบที่ต่างออกไป ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะ

ครับสำาหรับเราที่มีอาชีพนักแสดงที่ควรจะมีบทบาทใหม่ๆ ให้คนดู

ได้ชื่นชมและเป็นการท้าทายตัวเองด้วยครับสำาหรับหนังเรื่องนี้

คือต้องบอกว่าจริงๆ หนังเรื่องนี้ถ้าตัดคำาว่า อีสาน ออกไป

นะครับ เรื่องนี้ก็จะเป็นหนังรักโรแมนติกคอมิดีเรื่องหนึ่งเลย ที่ทุก

คนอาจจะไม่เคยเห็นโอบทำาอะไรแบบนี้มาก่อน โดยที่ตัวหนังจะ

เป็นการพูดถึงเรื่องราวความเป็นอีสานของคนรุ่นนี้ก็อายุในรุ่นราว

คราวเดียวกับโอบนี่แหละ คนส่วนใหญ่ในรุ่นโอบหรือก่อนหน้าโอบ

หรืออายุมากกว่าโอบ เขาไปทำางานอะไร ส่วนใหญ่ก็เข้าไปทำางาน

ทำามาหากินที่กรุงเทพฯ ทำางานในเมืองกัน ส่วนพ่อแม่ก็จะอยู่ที่บ้าน

แล้วก็คิดถึงลูก ส่วนลูกก็คิดถึงพ่อแม่ แต่วันหนึ่งถ้าเขามีโอกาส ทุก

คนก็คงอยากที่จะกลับบ้าน มันก็จะได้เห็นบรรยากาศว่าเวลาคน

อีสานกลับบ้าน กลับไปกอดแม่ กลับไปช่วยพ่อแม่ดูแลไร่นาที่บ้าน

เป็นอย่างไร มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายไม่ได้ แต่มันเรียกว่าอบอุ่นก็

แล้วกันนะครับ นี่คือสิ่งที่ทุกคนจะสัมผัสได้ในหนังเรื่องนี้ 

ก่อนจะได้บทนี้มามีการคุยกันก่อนกับพี่ย้ง-ทรงยศ สุขมาก

อนันต์ (ผู้บริหารบริษัท นาดาว ต้นสังกัดของโอบ) พี่เขาเป็นคน

เข้ามาคุยกับโอบเองว่า โอบมีหนังเรื่องหนึ่งที่บทดีมาก ทีมงาน

เขาเป็นทีมงานได้รางวัลมา ก็เลยอยากให้เราเข้าไปอยู่ในผลงาน

น้ี โอบเลยรู้สึกว่าก็น่าลองดูนะ แต่ยังไม่ได้บอกอะไรนะว่าต้อง

พูดอีสาน หรือต้องทำาอะไรแบบน้ี โอบก็โอเคพ่ี น่าสนใจดี ก็เร่ิม

ลงดีเทลไปเรื่อยๆ ว่ามันเป็นงานหนังนะ เป็นโรแมนติกคอมิดี

นะ แต่ต้องพูดอีสาน ซ่ึงโอบก็ช็อกไปเลยว่าทำายังไงดี คือโอบ

พูดไม่ได้เลย แต่ก็พอจะฟังออกว่าแปลว่าอะไร แต่พอถึงศัพท์

ยากๆ จริงๆ โอบก็ฟังไม่ออกอยู่ดีล่ะครับ ฟังไม่รู้เรื่อง สุดท้าย

กลายเป็นว่าส่ิงท่ีเราไม่เคยเก็ตเหล่าน้ี เออมันน่าสนใจนะ 

โอบเป็นคนที่ชอบอะไรท้าทายอยู่แล้วนะครับ ก็เลย

รู้สึกว่ามันน่าจะสนุก ถ้าเราลองลงไปทำา

อะไรแบบนี้จริงจัง ก็เลยสนใจได้เริ่มไป

แคสต์ เขาก็บอกว่าจริงๆ พี่อยากได้คน

อีสานนะ เพราะว่ามันใกล้จะถ่ายแล้ว แล้ว

เวลามันค่อนข้างจะบีบ แล้วทีนี้ถ้าเราได้คน

กรุงเทพฯ มามันยาก แล้วน้องพูดไม่ได้ด้วยจะ

ทำายังไงดี เพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดมาก ทำา

ยังไงให้คนกรุงเทพฯ พูดสำาเนียงอีสานได้ โอบ

ก็แบบโอ้ โหเริ่มกดดันตั้งแต่ออดิชันเลย ก็ไม่

เป็นไร ตอนแรกก็ลองพูดไปแหละ สุดท้าย

แล้วเขาบอกว่าเอางี้นะ ใจเย็นๆ ไม่ต้องกังวล

เลยว่าเรื่องจะพูดอีสานหรือไม่พูดอีสาน พูด

ภาษากลางก่อน โอบเลยโอเคได้ครับ ก็ลองเล่น

ซีนต่างๆ ไปให้เขาดูแล้วก็รอผล สุดท้ายเขาก็

บอกว่าเราได้ มันอาจจะเป็นเสน่ห์ของเรามั้งที่

อาจจะถูกใจผู้กำากับ แต่ในเมื่อเราตอบเขาไป

แล้ว เราตกลงที่จะไปทำาตั้งแต่ตอนแคสติ้งแล้ว 

เราก็ต้องทำาให้มันดี ถ้าเกิดว่าเราได้ ก็โอเคก็เริ่ม

หาตัวช่วย อย่างเช่นฟังเพลงลูกทุ่ง ช่วงนั้นก็พยายามที่จะฟังให้มัน

เยอะๆ นะครับ เพราะรู้สึกว่าถ้าฟังเยอะๆ มันจะเหมือนเป็นการ

กล่อมประสาทเราให้มันกลืนกินเข้าไป 

ทีนี้เรื่องพูด พอได้บทมาก็จะมีคนที่คอยช่วยก็คือเป็นเพื่อน 

เพื่อนบางคนก็มาจากอีสาน ก็เลยเรียนรู้จากเขา ฟังเขามากขึ้น 

ได้คุยกับเขามากขึ้น พูดภาษาอีสานใส่มาเลย แต่ทีนี้เราจะตอบ

ผิดๆ ถูกๆ ไปบ้าง ซึ่งผมก็ได้มาเรียนรู้อีกทีหนึ่งในตอนออกกองว่า

สำาเนียงอีสานในแต่ละจังหวัดแต่ละภูมิภาคไม่เหมือนกัน ซึ่งสิ่งที่

ผมเรียนมามันอาจจะเป็นมหาสารคาม ร้อยเอ็ด หรืออะไรอย่าง

นี้ แต่ผู้กำากับอยากได้สำาเนียงขอนแก่น ซึ่งโอบก็ยังไงดีสำาเนียง

ขอนแก่น โอบก็เลยต้องเขียนเป็นภาษาคาราโอเกะ แล้วก็พี่บอย (อุ

เทน ศรีริวิ) ผู้กำากับก็จะอัดเสียงมาให้ว่ามันพูดประมาณนี้นะ แล้ว

ก็ต้องทำาให้มันซึมซับเข้าไปในสมอง เพราะไม่ง้ันเวลาท่ีเราไปถึงหน้า

เซต เราเป็นคนชอบความท้าทาย เราก็แบบจะทำาให้ได้จนสุดท้ายมัน

ทำาได้ เราก็รู้สึกว่าเราก้าวไปอีกข้ันหน่ึงแล้วนะสำาหรับการแสดงของเรา

สำาหรับคาแร็กเตอร์เคนที่โอบได้รับ เป็นคนสนุกสนานเฮฮา 

เป็นคนที่มีความฝันเหมือนคนอื่น เขาเป็นตัวแทนของคนหนุ่ม

อีสานที่เข้ามาทำางานในเมือง สุดท้ายก็

รู้ตัวว่ามีความฝันอยากจะมีกิจการเป็น

ของตัวเอง แล้ววันหนึ่งก็คิดโป๊ะไอเดีย

ขึ้นมาได้ว่าอยากเปิดร้านลาบให้แม่ ก็

เลยกลับมาบ้านเพื่อที่จะได้มาอยู่กับแม่

จริงๆ แล้วโอบก็รู้สึกว่าคนอีสานจริงๆ 

เขาก็คงไม่อยากจากบ้านไปไกลๆ เขาก็

คงอยากจะอยู่กับบ้านกับครอบครัว แต่

ว่ามันมีเหตุจำาเป็นที่จะทำาให้เขาจะต้อง

ออกไปทำางานหาเลี้ยงชีพ เคนตั้งใจจะ

กลับมาบ้านอยู่กับแม่และเปิดร้านลาบ

ให้แม่ แล้วก็ได้มาเจอผู้หญิงคนหนึ่ง

ที่ถูกสเปก แล้วก็รู้สึกหลงรักเขา ชอบ

เขา แล้วเขาเองก็มาช่วยเติมเต็มความ

ฝันของเรา และมาช่วยเติมเต็มชีวิต

ของเรา แต่ทุกอย่างก็มีอุปสรรคท่ีเขา

ต้องเผชิญและผ่านมันไปให้ได้ ถ้าพูดถึง

ในมุมมองของตัวโอบท่ีมีต่อเคนนะครับ คนดูจะได้เห็นอะไรหลายๆ 

อย่างในตัวของเคน ความเป่ินท่ีเต็มไปด้วยความอบอุ่นของผู้ชายคน

น้ี เวลาอยู่กับแม่ เวลามีความรัก แล้วก็มีความกวนตีนเวลาอยู่กับ

เพื่อน ซ่ึงในหนังคนดูก็จะได้เห็นอะไรหลายๆ อย่างอยู่ในตัวคาแรก

เตอร์ของบักเคนครับ

หนังเรื่องน้ีเป็นเรื่องท่ีท้าทายตัวโอบ เหมือนเปล่ียนชีวิตการ

แสดง เพราะว่าคนคงไม่เคยเห็นโอบในรูปแบบน้ี และโอบอยากให้ทุก

คนได้เข้ามาเห็น ได้เข้ามาสัมผัสความซื่อๆ ความบ้านๆ ของโอบใน 

Mood แบบน้ี หนังเรื่องจะทำาให้ใครหลายๆ คนรู้สึกอบอุ่น เป็นหนังท่ี

ครบทุกรส ทุกคนจะได้เข้ามาสัมผัสโมเมนต์ต่างๆ และก็จะสนุกไปกับ

หนังเรื่องน้ี จะรักไปกับทุกตัวละครในหนังเรื่องน้ี ก็ฝากด้วยนะครับ

สำาหรับ ผู้บ่าวไทบ้าน อีสานจ้วด 18 พฤศจิกายนน้ีแน่นอนครับ.

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

กำ

ดเนียล เคร็ก เปิดปากอีกครั้ง

เกี่ยวกับการวางมือจากบท

เจมส์ บอนด์ ว่า เรื่องนี้ ได้มีการ

วางแผนกันแล้ว นับตั้งแต่ร่วมงานกันครั้ง

แรกในฐานะสายลับ 007 คนใหม่ในภาค 

Casino Royale เมื่อปี 2006

เคร็กเผยว่า การอำาลาบท 007 ได้มี

การพูดคุยวางแผนกันนานแล้วตั้งแต่ภาค

แรกที่เขาเข้ามาสวมบทเจมส์ บอนด์ ต่อ

จากเพียร์ซ บรอสแนน ที่ทิ้งทวนด้วยภาค 

Die Another Day ในปี 2002

การเปิดตัวของเขา รวมถึง เลอ 

ชิฟร์ (แมดส์ มิกเคลเซน) วายร้ายคนแรก

ของเขาที่ถูกอ้างอิงถึงบ่อยๆ ประสบความ

สำาเร็จในการขจัดข้อเคลือบแคลงสงสัยใดๆ 

อย่างสิ้นเชิง เกี่ยวกับการคัดเลือก 007 

คนใหม่เข้ามา นักวิจารณ์และแฟนๆ ต่าง

ยกย่องฝีมือในการถ่ายทอดการเป็น เจมส์ 

บอนด์ ที่มีความจริงจัง ต่างจาก 007 คน

ก่อนๆ ที่มักมีมุมขี้เล่นและแทรกมุกอยู่

บ่อยๆ

ภาพยนตร์ 007 ตอนที่ 25 ในชื่อ 

No Time To Die คือภาคสุดท้ายที่เคร็ก

จะได้อยู่ในคราบของเจมส์ บอนด์ โดย

เปิดตัวฉายวันแรกเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ใน

สหรัฐอเมริกา ได้รามี มาเลก มารับบทจอม

บงการและผู้ก่อการร้ายลึกลับ เป็นคู่ปรับ

คนสุดท้าย ลูซิเฟอร์ ซาฟิน

มีการถอดข้อความจากหนังสือเล่ม

ใหม่ของพอล ดันแคน The 

James Bond Archives: 

No Time To Die โดยระบุ

ไว้ว่า การที่เคร็กยืนยันการ

ถอยฉากจากบท 007 นั้นมี

การวางแผนกันไว้แล้วตั้งแต่

เข้ามาเล่น Casino Royale 

เป็นการพูดคุยกันถึงแผนที่

ถือว่าวางกันล่วงหน้านาน 

มากๆ กับทางโปรดิวเซอร์ 

บาร์บารา บล็อกโคลี และ

ไมเคิล จี. วิลสัน หลังจาก

แคสต์หนัง 007 ตอนที่ 21 

ไปไม่นาน

“ตอนที่ผมเริ่มรับบทบอนด์ในภาค 

Casino Royale หนึ่งในการหารือช่วงต้นๆ 

คือการพูดคุยกับบาร์บาราและไมเคิลว่า ผม

ต้องการโดนฆ่าตายตอนผมวางมือจากหนัง

เรื่องนี้”

ตอนจบของ No Time To Die ชะตา

ของ 007 จะลงเอยอย่างไร ใครที่ไปชมมา

แล้วก็คงทราบดีอยู่แล้ว แต่ที่แน่ๆ ภาคต่อ

ไปต้องมา ส่วนใครจะมารับบทต่อนั้นยังไม่

คอนเฟิร์ม จะเดินหน้าแบบสายลับที่จริงจัง

หรือถอยไปเป็นพระเอกเพลย์บอยยุคก่อน

ต้องรอดูกันไป แต่ก็เคยมีข่าวว่ามีนักแสดง

ผิวสีหรือนักแสดงหญิงบางคนอาสารับบท 

007 คนใหม่ ทางโปรดิวเซอร์เองก็ไม่ได้ปิด

กั้น ดังนั้นอะไรก็เป็นไปได้

แ

เปิดซิง‘โอบนิธิ’เว้าอีสานจีบสาว

บท‘บักเคน’ในหนัง‘ผู้บ่าวไทบ้านฯ’

เผย‘เคร็ก’ต้องการปิดตำานาน007

ไปพร้อมกับภาคสุดท้ายของตัวเอง

เจ็บจริงไม่ได้อู้!‘ป็อกบา’อวดไม้ค้ำาส่อพักถึงปีใหม่

พอล ป็อก

บา มีข้อความถึง

แฟนๆ ปีศาจแดง 

ก่อนเข้ารับการ

ตรวจและสแกน

เพื่อหาคำาตอบ

สำาหรับอาการเจ็บ

ที่ต้นขา ที่หลาย

คนกลัวว่าอาจ

ทำาให้เขาต้องพัก

ไปนานถึงต้นปี

มิดฟิลด์วัย 

28 มีคลิปออกมา

ว่าเขาได้รับบาด

เจ็บระหว่างการ

ซ้อมกับทีมชาติ

ฝรั่งเศส จากช่วงซ้อมยิง ซึ่งต่อมาทาง

สหพันธ์ลูกหนังตราไก่ออกมาเปิดเผยว่า

เขาได้รับบาดเจ็บที่ต้นขาขวา

หลายคนวิตกกังวลว่านั่นอาจทำา

ให้ป็อกบาต้องพักแข้งตลอดทั้งปีนี้ คิด

ระยะเวลาแล้วก็เท่ากับกว่าเดือนครึ่ง

เป็นอย่างน้อย และจะกลับมาลงสนาม

ได้อีกทีคือต้นปีหน้า

ส่งผลต่อ

ทีมชาติมั้ย ก็คง

ไม่ ฝรั่งเศส เมื่อ

คืนวันเสาร์ที่

ผ่านมาเปิดบ้าน

ถล่มคาซัคสถาน

สบายๆ 8-0 

ลอยลำาไปกาตาร์

เรียบร้อย แต่

แมนเชสเตอร์ 

ยูไนเต็ด กระทบ

เต็มๆ หนักใจแทน

โอเล กุนนาร์ โซลค์

ชาร์ การขาดมิดฟิลด์

ตัวสำาคัญไปไม่เป็นผล

ดีแน่

“ก็อย่างที่คุณ

เห็น ผมเจ็บนิดหน่อย 

หวังว่าจะไม่ร้ายแรง

เกินไป ผมว่าบางที

จะไปตรวจในไม่กี่วัน

นี้เพื่อดูว่ามันแย่แค่

ไหน” ป็อกบากล่าว

พร้อมกับถ่ายคลิปตัว

เองขณะใช้ไม้ค้ำา

ป็อกบาเดิมต้อง

พลาดการลงสนามเกม

ต่อไปให้กับยูไนเต็ดอยู่แล้ว หลังจบเบรก

ทีมชาติ เป็นเกมกับวัตฟอร์ด เนื่องจาก

ติดโทษแบน 3 นัด จากที่โดนไล่ออก

ในนัดที่ทีมปีศาจแดงโดนลิเวอร์พูลถล่ม 

5-0.

linkthaipost@gmail.com
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นายสําเริง แสงภูวงค อธิบดีกรม

ฝนหลวงและการบินเกษตร   กลาววา   ปจจุบัน

เข� อนภูมิพล จังหวัดตาก เปนเข� อนคอนกรีต

โคงท่ีใหญท่ีสุดในประเทศไทย แตจากขอมูล

พบว่าแม้ที่ผ่านมาจะฝนตกอย่างต่อเนื่อง 

แตปริมาณน้ําตนทุนยังต่ํากวาเกณฑ จําเปน

ที่กรมฝนหลวงฯจะตองเรงปฏิบัติการฝน

หลวงในโคงสุดทายของปนี้ เพ� อเพ� อเติม

ปริมาณน้ําต้นทุนให้กับเขื่อนภูมิพลให้ ได้

ตามเปาหมายเพียงพอกับการองรับการใช

น้ําในพื้นที่ภาคเกษตร อุปโภค บริโภคใน

พื้นที่ภาคเหนือ โดยจากการสํารวจปริมาณ

น้ําในเขตลุมน้ําเข� อนหลักๆในภาคเหนือยังมี

ปริมาณน้ําตนทุนคอนขางนอย สงผลให

ประชาชนไดรับผลกระทบจากปญหา

ขาดแคลนนํ้า ดังน้ัน การปฏิบัติการฝนหลวง

เติมน้ําตนทุนใหเข� อนและอางเก็บน้ําพื้นที่

ภาคเหนือ จึงถือเปนภารกิจหลักของกรม

ฝนหลวงในการหาแนวทางการาชวยเหลือ

เกษตรกรอยางเรงดวนและทันทวงที 

นายสําเริง กลาวถึงสถานการณน้ํา

ในเข� อนภูมิพลในปจจุบันดวยวา มีความ

จุน้ําที่ระดับกักเก็บ 13,462 ลาน ลบ.ม. มี

ปริมาณน้ํากักเก็บเฉลี่ย 4,000-5,000 ลาน 

อธิบดีกรมฝนหลวงเรงทําฝนหลวงโคงสุดทายป 64    
มุงเติมน้ําตนทุนเข� อนใหญรองรับพื้นที่เกษตรหนาแลงพรอมเดินหนาเตรียมแผนการปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ ป 65

ลบ.ม. บางปมีปริมาณน้ํานอยมากไมถึงรอย

ละ 30 สงผลตอปริมาณนํ้าใชการไดในชวงฤดู

แลงไมเพียงพอปละ 2,000-3,000 ลาน ลบ.ม. 

ในขณะความตองการใชนํ้าลุมเจาพระยา

ประมาณ 20,415 ลาน ลบ.ม.ตอป แตละ

ปขาดแคลนอยูประมาณ 1,230 ลาน ลบ.ม

นายสําเริง  ยังได

กลาวถึงแผนการปฏิบัติ

การฝนหลวงภาคเหนือ 

ประจําป 2565 ดวยวา 

แบงเปน 4 ชวง ชวงที่ 1 

( ร ะ ห ว า ง เ ดื อ น

กุมภาพันธ-เมษายน) จะ

เนนแผนบรรเทาปญหา

หมอกควันและไฟปา(ลด

ค ว า มหน า แน� น ข อ ง

หมอกควัน และลดปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก

PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุมชื้นให

กับพื้นที่ปาไม) ชวงที่ 2 (ระหวางเดือน

มีนา - พค.) เนนแผนการยับยั้งการเกิดพายุ

ลูกเห็บ(บรรเทาและลดความเสียหายจาก

การเกิดพายุลูกเห็บในพื้นที่การเกษตร) ชวง

ที่ 3 (ระหวางเดือนกพ. - กย.) เนน แผนการ

ปองกันและแกไขภัยแลง(สรางความชุมชื้น

ใหกับพื้นที่ปาไม และเพิ่มปริมาณน้ําฝนใน

พื้นที่เกษตรกรรม) และชวงที่ 4 (ระหวาง

เดือนกพ. - ตค.) เนนแผนการเติมน้ําตนทุน

ใหเข� อนกักเก็บน้ํา(เพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักให

กับเข� อนตางๆทั่วประเทศ เพ� อสํารองไวเปน

นําตนทุนในการบริหารจัดการนํ้าในชวงฤดูแลง)

นายสําเริง กลาววา ปจจุบันในหลาย ๆ 

พื้นที่ ของภาคเหนือ จะมีฝนตก อยางหนัก 

ผนวกกับ ศูนยปฏิบัติการ ฝนหลวง ภาคเหนือ 

จังหวัดเชียงใหม ไดออกปฏิบัติการ ฝนหลวง 

อยางตอเน� อง สงผลใหเข� อน / อางเก็บ

น้ําขนาดใหญ จังหวัดเชียงใหม มีปริมาณ

เพียงพอตอ การชวยเหลือพื้นที่ภาคเกษตร

แตกรมฝนหลวงฯ ยังคงตองเดินหนา 

ออกปฏิบัติการ ทําฝนหลวง ไปจนถึง

สิ้นเดือนตุลาคมนี้ โดยเนนชี้เปา 

เติมน้ําตนทุน ใหเข� อนกักเก็บน้ํา 

หรือเพิ่มปริมาณน้ํา เก็บกักใหกับ 

2 เข� อนใหญหลัก ๆ คือ เข� อนแม

กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม

เข� อนภูมิพล จังหวัดตาก

ซึ่งปจจุบัน ยังมีปริมาณ

น้ําตนทุน ที่ต่ํากวาเกณฑ เพ� อ

สํารองไว เปนนํ้าตนทุน ในการบริหาร 

จัดการน้ํา ในชวงฤดูแลงป 2565 โดย

สถานการณน้ํา ในเข� อนแมกวงฯ ณ วันที่ 

25 ตุลาคม ที่ผานมา ปริมาณน้ําในอาง 68 

ลาน ลบ.ม. หรือ 25.88% ของความจุ มีน้ํา

ใชการได 54 ลาน ลบ.ม. ซึ่งถือวา ปริมาณ

น้ําตนทุน ยังอยูในเกณฑต่ําอยูมาก

อยางไรก็ตาม สําหรับผลดําเนินงาน 

ปฏิบัติการ ทําฝนหลวง ของศูนยปฏิบัติการ 

ฝนหลวงภาคเหนือ มีแผนปฏิบัติการ ฝนหลวง

ภาคเหนือ ประจําป 2564 ที่ผานมานั้น 

รับผิดชอบดูแลพื้นที่การเกษตร 7 จังหวัด 

ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําพูน จังหวัด

ลําปาง จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก

ทั้งนี้ ขอมูลจาก การบินสํารวจพื้นที่ 

การเกษตร ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม ชวง

กลางเดือนตุลาคม ที่ผานมา พบวา ในพื้นที่

ทางการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม อาทิ 

อําเภอแมริม อําเภอแมแตง อําเภอไชยปราการ 

อําเภอพราว อําเภอเชียงดาว ขาวระยะเริ่ม

แก และมีบางสวน เริ่มเก็บเกี่ยวไดแลว

สวนพื้นที่ ที่ปลูกขาวโพด มีทั้งเริ่ม

ออกดอก และเริ่มแก และมีหลายพื้นที่ ปลูก

มันฝรั่ง และลําไย ใบเขียวสด เริ่มมีการตัด

แตงกิ่ง ซึ่งถือวา เปนที่น�าพอใจ สวนผล

ปฏิบัติการฝนหลวง การเติมน้ําตนทุน ให

เข� อนขนาดใหญ 6 แหง ในพื้นที่ ภาคเหนือ 

ประกอบดวย เข� อนภูมิพล เข� อนแมงัด

สมบูรณชล เข� อนแมกวงอุดมธารา เข� อนก่ิวลม 

เข� อนกิ่วคอหมา เข� อนแมมอกปริมาณน้ํา

ไหลลงเข� อนรวม 301.55 ลาน ลบ.ม. สงผล

ใหปจจุบันเข� อนทั้ง 6 แหงมีปริมาตรน้ําใน

กรมฝนหลวงติดตามปฏิบัติการเติมน้ําตนทุนเข� อน / อางเก็บน้ําในพื้นที่ภาคเหนือ

เข� อน รวม 8,238 ลาน ลบ.ม. นายสําเริง 

กลาวถึง แผนการปฏิบัติการ ฝนหลวง ภาคเหนือ 

ป 2565 วา แบงเปน 4 ชวง

ชวงที่1 (ระหวางเดือน กุมภาพันธ – 

เมษายน) จะเนนแผนบรรเทาปญหาหมอกควัน 

และไฟปา (ลดความหนาแน�น ของหมอกควัน 

และลดปญหา ฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

รวมท้ัง การเพ่ิมความชุมช้ืน ใหกับพ้ืนท่ีปาไม)

ชวงที่2 (ระหวางเดือน มีนาคม – 

พฤษภาคม) เนนแผนการยับยั้งการเกิดพายุ

ลูกเห็บ (บรรเทา และลดความเสียหาย จาก

การเกิดพายุลูกเห็บ ในพื้นที่การเกษตร)

ชวงที่3 (ระหวางเดือน กุมภาพันธ 

– กันยายน) เนนแผนการปองกัน และ

แกไขภัยแลง (สรางความชุมชื้นใหกับพื้นที่

ปาไม และเพิ่มปริมาณน้ําฝน ในพื้นที่

เกษตรกรรม)

ชวงที่4 (ระหวางเดือน กุมภาพันธ 

– ตุลาคม) เนนแผนการเติมน้ําตนทุนให

เข� อนกักเก็บน้ํา (เพิ่มปริมาณน้ําเก็บกักให

กับเข� อนตาง ๆ ทั่วประเทศ เพ� อสํารองไว

เปนนําตนทุน ในการบริหารจัดการน้ํา ใน

ชวงฤดูแลง)

ฟูจิฟลม ลงนามความรวมมือทางวิชาการ รวมกับ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ   โซ มารูโอะ กรรมการผูจัดการ บริษัท ฟูจิฟลม 

(ประเทศไทย) ลงนามบันทึกความรวมมือทางวิชาการดานโปรแกรม 

“ENVISION NEXT” องคความรู ความสามารถในการพัฒนาและให

บริการซอฟตแวรอุปกรณทางการแพทยตลอดจนสิทธ์ิการใชผลิตภัณฑ

ทางการแพทย โดยมี รศ.นพ. ประเดิมชัย คงคํา หัวหนาศูนยความ

เปนเลิศทางการแพทยดานการสองกลองระบบทางเดินอาหาร แหงโรง

พยาบาลจุฬาลงกรณ และผูชวยผูอํานวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ 

ดานบริการผูปวยใน และกานต ปุญญเจริญสิน กรรมการผูจัดการ 

บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด พรอมดวย สิทธิ 

บริสุทธ์ิ ผูจัดการท่ัวไป ผูอํานวยการฝายขาย บริษัท มิราเคิล แอดวาน 

เทคโนโลยี จํากัด รวมลงนาม เม� อเร็วๆ น้ี ณ ศูนยความเปนเลิศทางการ

แพทยดานการสองกลองระบบทางเดินอาหาร ณ ชั้น 10 อาคารภูมิสิริ

มังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

ใหการตอนรับอยางอบอุน    โรเบิรต เมาเรอร เลิฟเลอร ผูอํานวย

การกลุมงานปฏิบัติการ–กลุมโรงแรมในกรุงเทพฯ และผูจัดการทั่วไป

ของโรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร 

เซ็นทรัลเวิลด ใหการตอนรับ รัคมัต บูดีมัน เอกอัครราชทูตวิสามัญ

ผูมีอํานาจเต็มแหงสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจําประเทศไทย เน� องใน

โอกาสเปนประธานเปดงานการประชุมสัมมนา “Unlocking Opportunities 

in Logistic Sector to Support Trade and Investment” เพ� อ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาดานโลจิสติกสที่จะชวยอํานวย

ความสะดวกในการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพใหแกผูสนใจลงทุนใน

ประเทศอินโดนีเซีย ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอก

คอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด

อิมแพ็ค เลคฟรอนท ณ ริมทะเลสาบ

เมืองทองธานี ภายใตการบริหารงานโดย อิม

แพ็ค เมืองทองธานี ตอนรับชวงเวลาดีๆ สง

ทายปลายปดวยเมนูพิเศษ เพ� อใหคุณไดรวม

ฉลองพบปะสังสรรคและอิ่มอรอยกับกลุม

เพ� อน ครอบครัว หรือคนที่คุณรัก ทามกลาง

บรรยากาศวิวทะเลสาบ กับหลากหลายเมนู

ความอรอยจากฝมือเชฟชั้นนําทั้ง 4 ราน

อาหารนานาชาติชั้นนํา ไดแก “บรีซ คาเฟ 

แอนด บาร” รานอาหารนานาชาติสไตลฟวช่ัน 

“อุวะจิมะ” รานอาหารญี่ปุนสไตลซูชิแอนด

ชาโคลกริล “อีสาน จิ้มจุม” รานอาหารอีสาน

สไตลฟวชั่นและดั้งเดิมที่โดดเดนดวยเมนูจิ้ม

จุมรสเด็ด และรานอาหารจีนสไตลฮองกงซีฟูด 

“แจ็คกี้ซีฟูด” ในราคาเมนูที่เริ่มตนเพียง 380 

– 1,500 บาท เร่ิมแลววันน้ี – 31 มกราคม 2565

เร่ิมตนจัดเต็มความอรอยกับเมนูอาหาร

นานาชาติที่ราน “บรีซ คาเฟ แอนด บาร” 

กับเมนูแนะนํา อาทิ “ไกอบท้ังตัวยัดไสแอปเปล

และใบเสจ” เสิรฟพรอมมันหวาน เกาลัด 

กะหล่ําดาว เบบี้แครอท ซอสแครนเบอรรี ่ 

และซอสใบไทม ราคา 499 บาท และเมนู 

“พิซซาเน้ือไกงวงรมควัน” พิซซาหนาใหมสําหรับ

ฉลองในวันคริสมาสต ใชเนื้อไกงวงตัวโต 

พรอมเห็ดแชมปญอง เมล็ดแตงโม ถั่วพิสตา

ชิโอ ชีสคุณภาพดี กรอบนอกนุมใน อรอยถึง

เคร� อง ราคาเพียง 399 บาท

ราน “อีสาน จ้ิมจุม” เอาใจคนรักอาหาร

อีสานและยํารสแซบใหอรอยเต็มอ่ิม และแชร

ความสุขกับเพ� อนรวมโตะอาหารกับเมนูจาน

เด็ดอยาง “เนื้อวากิวยางจิ้มแจว” เนื้อนุม

ยางไดพอดี รับประทานกับนํ้าจ้ิมแจวรสจัดจาน 

ราคา 650 บาท และ “แซลมอนซูซา” หรือ

แซลมอนฟูน้ํายํามะมวง ที่เปลี่ยนความอรอย

ของยําแซลมอนในแบบเดิมๆ โดยนําเนื้อ

ปลาแซลมอนคุณภาพดีมาสับละเอียดแลว

ทอดใหกรอบฟู ไมอมน้ํามัน รับประทานคู

อิมแพ็ค เลคฟรอนท ตอนรับชวงเวลาแหงการเฉลิมฉลอง ใหคุณแบงปนความสุขและความอรอย

ดวยเมนูสุดพิเศษจาก 4 รานชั้นนํา ในบรรยากาศริมทะเลสาบ

กับน้ํายํามะมวงรสเปรี้ยว

หวาน ราคา 380 บาท

สําหรับคนรักอาหาร

ญ่ีปุน ตองไมพลาดรานล้ิมลอง 

2 เมนูซิกเนเจอรที่ราน 

“อุวะจิมะ” ไดแก “ชุด

แซลมอนพาราไดซ” ซาชิมิ

คุณภาพดี ที่ ใ ช ทั้ ง ส วน

เนื้ อและส วนท อ งของ

ปลาแซลมอน พรอมหนังปลาแซลมอนทอด

กรอบ ราคา 699 บาท และ “ซี่โครงหมูยาง

ซอสมิโสะ” ราคา 599 บาท ใชซี่ โครงหมู

คุณภาพดีหมักดวยซอสมิโสะขามคืนใหเขาเน้ือ 

แลวนําไปยางจนไดที่ เสิรฟพรอมสลัดและ

มันบดสไตลญี่ปุน

และปดทายกับรานอาหารจีนสไตล

ฮองกงซีฟูด “แจ็คกี้ ซีฟูด” กับเมนูอาหารที่

ปรุงจากปลาสดๆ ที่คุณเลือกจากตูปลาขนาด

ใหญ ขอแนะนํา “ตมยําทะเลเดือดหมอไฟ” 

เมนูรวมมิตรอาหารทะเลสดๆ ทั้งกุง หอย

แมลงภู ปลาหมึก และกุงแมน้ํา ตมในน้ํา

มะพราวออนใหความหอมและเพิ่มรสชาติ

ตมยําใหเขมขนกําลังดี ราคา 790 บาท และ

เมนูที่หามพลาด “เนื้อปลาลวกหมอไฟ” 

น้ําซุปปลามีความหอมหวานในสไตลฮองกง 

ในชุดเสิรฟเปนเนื้อปลาสดๆ แลทั้งตัว ไขไก 

ผักสด และน้ําจิ้มเตาเจี้ยวปรุงสูตรเฉพาะ

ของทางราน สําหรับเนื้อปลาที่นํามาปรุงมีให

เลือกตามใจชอบ อาทิ ปลาเกาดํา ปลากะพง 

ปลาหยกขาว (เลือกได 1 ชนิด) ในราคาชุด

ละ 1,500 บาท

นอกจากนี้ ยังมีบริการลองเรือ 

Pontoon Boat ชมความงามของทะเลสาบ 

ในราคาเริ่มตน 300 บาท (2 คนขึ้นไป) 

และแพ็คเกจลองเรือ พรอมชุดของวางและ

เคร� องด� ม ราคาเริ่มตน 1,000 – 1,500 บาท 

พรอมรับบัตรกํานัลรับประทานอีกดวย

อยาลืมมาปกหมุดเช็คอินและรวม

เฉลิมฉลองเทศกาลแหงความสุขที่เริ่มแลว

วันน้ี ถึงเดือนมกราคม 2565ราน “บรีซ คาเฟ 

แอนด บาร” เปดใหบริการทุกวัน เวลา 

11.30 – 22.00 น. พรอมใหบริการจองลอง

เรือ โทร. 0-2033-1851 เฟซบุก Breeze 

Café & Bar ราน “อีสาน จิ้มจุม” เปดให

บริการทุกวัน เวลา 11.30 – 22.00 น. โทร. 

0-2033-5009 เฟซบุก Isan Jim Joom 

ราน “อุวะจิมะ” เปดใหบริการ วันจันทร – 

วันศุกร เวลา 16.00 – 22.00 น. และ 

วันเสาร – วันอาทิตย เวลา 12.00 –22.00 น.

โทร. 0-2033-1853 หรือ 064-184-7109 เฟ

ซบุก Uwajima และราน “แจ็คกี้ ซีฟูด” เปด

ใหบริการทุกวัน เวลา 11.30 –22.00 น. โทร. 

08-0247-5958 เฟซบุก Jackie Seafood โดย

ทั้ง 4 รานอาหารนานาชาติ ณ อิมแพ็ค เลค

ฟรอนท มีการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

โควิด-19 อยางเครงครัด เพ� อความปลอดภัย

และความมั่นใจของลูกคาที่เขามาใชบริการ

บริษัท ทรู จีเอส จํากัด ผูดําเนิน

ธุรกิจทรูชอปปง ชอปท่ีใช รูใจคุณ นําโดย 

รณทิศ ตั้งตรงจิตต ประธานเจาหนาที่

บริหารฝายการเงิน และ พีระ ลักษณาภิรักษ 

ประธานเจาหนาที่บริหารฝายพาณิชย 

เปนผูแทนมอบกลองธารนํ้าใจใหกับ  

เกศินี ศรีมาลา  และ วนิดา หงษมีเสียงศรี  

ผูแทนจากมูลนิธิ LET'S BE HEROES 

ดําเนินการโดย หมอเจี๊ยบ-ลลนา กองธร

นินทร ในโอกาสที่ทรูชอปปงฉลองครบรอบ 10 ป ชวนลูกคาแบง

ปนน้ําใจ สงตอความดีในโครงการ “แชรรักปนสุข ปที่ 3” นํารายได

สวนหนึ่งจากทุกการชอปตลอดเดือนตุลาคมที่ผานมา จัดสรรของใช

จําเปน อาหารเสริม ยารักษาโรคและสินคาเพ� อสุขภาพสําหรับ

ผูประสบภัยโควิด-19 และผูประสบภัยน้ําทวม อาทิ CUWIN MASK 

หนากากอนามัยไดรับมาตรฐานจากเกาหลี, TAKARA COLLAGEN 

คอลลาเจนเพ� อสุขภาพ, LERCA เคร� องด� มรังนกแทสําเร็จรูป สูตร

ไซลิทอล, SUPURRA ผลิตภัณฑอาหารเสริม สารสกัดกระชายขาว, 

TEMPCOX ยาลดไขเด็ก, TFD ยาแคปซูลฟาทะลายโจร, น้ําด� มตรา  

ทรูชอปปง ฉลอง 10 ป ชวนลูกคาสงตอความดีในโครงการ “แชรรักปนสุข ปที่ 3”

มอบกลองธารน้ําใจผานมูลนิธิ LET’S BE HEROES ชวยเหลือผูประสบภัยโควิด-19

บีบี-คลินิก 350cc, DERAEY BLUE PLANKTON 

SOAP สบูบํารุงผิว ใหความชุมชื้น, ถุงผา CHU'O 

และ Lamthong COCONUT JUICE เคร� องด� ม

น้ํามะพราว  มาจัดทํา “กลองธารน้ําใจ” จํานวน 

1,000 กลอง มูลคารวมกวา 800,000 บาท เพ� อ

นําไปใหความชวยเหลือผูประสบภัยโควิด-19 

(Home Isolation) และผูประสบภัยน้ําทวม ที่ทาง

มูลนิธิ LET’S BE HEROES

สปาเซ็นวารี โรงแรมเซ็น

ทาราแกรนดมิราจบีชรีสอรท พัทยา 

ตอนรับทุกทาน ผอนคลายอยางอุน

ใจในแบบวิถีชีวิตใหม การันตีความ

ปลอดภัยสุขอนามัยเพิ่มมากขึ้น

ดวย SHA Plus+ ตอกย้ําความมุง

มั่นที่เราใหความสําคัญกับสุขภาพ

ของลูกคาและพนักงานทุกคน คุณ

จึงม่ันใจไดวาพนักงานของเราได

รับวัคซีนและไดรับการตรวจเชื้อโค

วิดดวย Antigen Test Kit เปนประจําอยาง

ตอเน� อง เพ� อใหคุณเพิ่มความมั่นใจในการ

ใหบริการไดอยางไรกังวล มาตรฐานความ

ปลอดภัยดานสุขอนามัย SHA Plus+ หรือ 

Amazing Thailand Safety & Health Ad-

ministration สัญลักษณความปลอดภัยดาน

การทองเท่ียวภายใตการควบคุมดูแลของ

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

สปาเซ็นวารี ตั้งอยูบริเวณใกลสวน

“เอส โคลา” จับมือ “โรบินฮูด” เปดแคมเปญ “เอสโคลา คูซ้ีจานแซบ”     เจษฎากร โคชส 

รองกรรมการผูอํานวยการ สายการตลาด บริษัท ไทยดริ้งค จํากัด และ ปรางณี ไชยพิเดช 

ผูอํานวยการฝายการตลาด บริษัท เสริมสุข จํากัด (มหาชน) รวมกับ โรบินฮูด ฟูดเดลิเวอรี่

สัญชาติไทย โดย สีหนาท ล่ําซํา กรรมการผูจัดการ บริษัท เพอรเพิล เวนเจอรส จํากัด 

เปดแคมเปญ “เอสโคลา คูซ้ีจานแซบ” ตอนรับการกลับมาของรานอาหารรายยอย แจกฟรี

เคร� องด� มเอสใหกับลูกคาที่สั่งอาหารผานแอป โดยมี วิลาสินี จิวานนท และวัชรพงษ 

พจนียนนท มารวมงาน ณ อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร 

น้ําภายในโรงแรมฯ  ใหบริการดานสปา

เต็มรูปแบบในบรรยากาศของความสุขทามกลาง

ธรรมชาติ พรอมผูเช่ียวชาญนักบําบัดมืออาชีพ 

สิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน และหลาก

หลายแพ็คเกจทรีทเมนท เพ� อทุกชวงเวลา

แหงความสุข ผอนคลายที่แทจริง เปดให

บริการทุกวัน ตั้งเวลา 09.00 น. -21.00 น. 

สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจสปาเพ่ิมเติม 

สปาเซ็นวารี โทร.0-3830-1234 ตอ 4333 

สปาเซ็นวารี เซ็นทาราเเกรนดมิราจ พัทยา เพิ่มความมั่นใจในการใหบริการ 

ดวยมาตรฐานความปลอดภัยสุขอนามัย SHA Plus+

ฉลองวันเกิด     ม.ล. ภูมิใจ ชุมพล ใหเกียรติมารับประทานอาหาร

มื้อพิเศษ ในวาระครบรอบวันเกิด โดยมี กลุม NewsMakers อาทิ 

นภาลัย อารีสรณ, ม.ร.ว. อุษณิษา, คลอรา สุขยางค รวมอวยพร ณ 

รานอาหารบลูเอเลเฟนท กรุงเทพ

ที่นอนดารลิ่งมอบหนากากผาแกชุมชนน้ําพองขอนแกน      เสน�ห 

เหลาทอง ผูจัดการโรงงาน พรอมดวย วิภาพร ภูมิภักด์ิ ผูจัดการฝาย

บุคคล บริษัทที่นอนดารลิ่ง ขอนแกน จํากัด ผูผลิตและจัดจําหน�าย

ที่นอนและชุดเคร� องนอนดารลิ่ง (Darling deluxe) เขามอบหนากาก

ผาใหกับผูใหญบานชุมชนใกลเคียงบริษัทฯ ไดแก หมูบานโนนดงมัน 

หมูบานดงเรือง และหมูบานดงเมืองแอม หมู 14 ตําบลสะอาด 

อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1,700 ชิ้น รวมมูลคากวา 

150,000 บาท เพ� อเตรียมความพรอมใหกับประชาชนในชวงที่กําลัง

จะเปดประเทศ และสงตอใหกับครอบครัวที่เดือดรอนในชวงกักตัว

ใหปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 โดยที่ผานมาบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม

สงเสริมสังคมมาอยางตอเน� อง  เพ� อมีสวนรวมในการปองกัน

การแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ อําเภอน้ําพอง จังหวัด

ขอนแกน



13ยานยน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

     วันที่ 7 ตุลาคม 2564

เร� อง   แจงการยายที่ตั้งสํานักงานใหญ

เรียน   ลูกคาผูมีอุปการะคุณและพันธมิตรทางธุรกิจ

 บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน) มีความยินดีขอเรียนแจงใหทานทราบวา 

บริษัทฯจะยายท่ีต้ังสํานักงานใหญไปยังท่ีอยูใหม โดยมีผลต้ังแต วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 

เบอร โทรศัพท เบอรแฟกซ ยังคงเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ

รายละเอียดท่ีอยูใหมและเบอรติดตอ:

บริษัท คิง ไว ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

เลขท่ี 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร ช้ัน 33 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา 

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทร: (662) 624 1000                              แฟกซ: (662) 238 0836

ทั้งนี้ การชําระเงินใดๆใหแกบริษัทฯ รวมทั้งการออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ 

ที่จาย ใบกํากับภาษี ใบเสร็จ และเอกสารหรือการลงทะเบียนอ� นๆ ที่จะทําในหรือหลังจาก

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ขอความกรุณาใหจัดทําตามที่อยูใหมดังกลาว

บริษัทฯ ขออภัยในความไมสะดวกที่อาจเกิดขึ้นในวันที่มีการยายสํานักงาน หาก

ทานมีขอสงสัยตองการสอบถาม สามารถติดตอเจาหนาท่ีไดท่ี โทร. (662) 624 1000 บริษัทฯหวัง

วาจะมีโอกาสไดรับใชทานตอไปและพบกัน ณ ที่ทําการแหงใหมเร็วๆนี้

   ขอแสดงความนับถือ

     -นายตัน ชวน ลี-

           ประธานเจาหนาที่บริหาร

หลังจากบริษัท ุนไดฯ เปดตัวรถยนต ุนได 

สตารเรีย ออกสูตลาดในชวงตนของไตรมาสที่ 3 

บริษัท ุนได ฯ จึงไดจัดใหส� อมวลชนไดรวมทดลองขับ 

โดยไดจัดขึ้นภายใตมาตรการเพ� อความปลอดภัยจาก

โรคโควิด 19 ทั้งนี้ เพ� อใหส� อมวลชนมั่นใจในการรวม

กิจกรรมการทดสอบ และเพ� อใหไดรับประสบการณ

การการทดสอบรถยนตที่จะทําใหเขาใจถึงความเปน

เอกลักษณและความโดดเดนของสตารเรีย

ก า รทดสอบค รั้ ง น้ี เ ดิ น ท า งบน เ ส น ท า ง 

กรุงเทพฯ-ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ 

ระยะทางกวา 260 กิโลเมตร ภายใต

คอนเซ็ปต MPV Rede ined นิยามใหม

ของรถยนตเอนกประสงค นุได สตารเรีย 

เปนรถยนตอเนกประสงคที่ ไดรับการ

ออกแบบมาเพื่อตอบสนองการใช้งาน

ของผูบริโภคท่ีแทจริง เพราะไดนําข้ันตอน

การออกแบบท่ีเร่ิมจากภายในสูภายนอก 

เนนการตอบโจทยของกลุมผู ใชรถยนต

ประเภทน้ีเปนหลัก สวนภายนอกเปนการ

ออกแบบที่ ไดรับแรงบันดาลใจจากแสง

ที่กําลังสองสวางสาดโคงจากเสนขอบฟา

ฮุนได สตารเรีย ดี ไซนสุดล้ํา อัดแนนทุกฟงกชั่น ตอบโจทยเพ� อครอบครัว

ของโลกเม� อมองลงมาจากอวกาศ การทดสอบสตารเรีย 

ในครั้งนี้ส� อสารใหส� อมวลชนไดเห็นวา สตารเรียได

สรางนิยามใหมใหกับรถยนตเอนกประสงค ทั้งจาก

รูปลักษณภายนอกที่ โดดเดน ล้ําสมัย สวนภายใน

ออกแบบสอดคลองกับภายนอก รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ

และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่ยกระดับรถยนต์

กลุมเอนกประสงค ทําใหสตารเรีย คือ ตัวเลือกอันดับ

หนึ่งรถยนตเอนกประสงคที่มอบความคุมคามากที่สุด

รุนหนึ่งในตลาด

เสนทางที่จัดทดสอบในครั้งนี้ คือ กรุงเทพฯ  

อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ ระยะทาง

กวา 260 กิโลเมตร ส� อมวลชนจะไดทดลองสมรรถนะ

เคร� องยนตดีเซลขนาด 2.2 ลิตร มอบกําลังสูงสุด 177 

แรงมา แรงบิด 431 นิวตันเมตร ที่มาพรอมกับเกียร

อัตโนมัติ 8 สปดที่เลือกใชงานงายเพียงปลายนิ้วสัมผัส 

และยังไดทดลองนั่ง เพ� อสัมผัสความสะดวกสบายของ

หองโดยสาร โดยเฉพาะชวงลางที่รับการพัฒนาที่ ไม

เพียงเพ่ิมความม่ันใจในการขับข่ีแตยังใหนุมนวลมากข้ึน 

ขับสนุกนั่งสบายทุกการเดินทาง ระหวางการขับขี่ 

ส� อมวลชนจะไดทดลองประสิทธิภาพของระบบความ

ปลอดภัยที่ ไดติดตั้งในสตารเรีย ไมวาจะเปน ระบบ

ชวยเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ orward Collision 

A oidance Assist ระบบชวยเตือนและชวยควบคุม

พวงมาลัยเม� ออยูในจุดอับสายตา lind-Spot Collision-

A oidance Assist ระบบชวยเตือนและเบรกอัตโนมัติ

ขณะถอยรถ Rear Cross-tra ic Collision A oidance 

Assist  ระบบชวยเตือนและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ

ที่ทางแยก orward Collision-A oidance Assist 

unction Turning unction ระบบชวยเตือนอาการ

เหน� อยลาของผูขับขี่ Dri ing Attention arning ระบบ

ปองกันการออกจากรถเม� อมีรถวิ่งมาดานขาง Sa e Exit 

Assist ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ ไดรับการพัฒนาจาก ุนได 

โดยสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพ� อปองกันการเปดประตู

เม� อมีรถอีกคันกําลังวิ่งผาน ระบบชวยควบคุมรถใหอยู

ในเลน ane eeping Assist ระบบควบคุมรถใหอยู

กลางเลน ane ollowing Assist ระบบแจงเตือนผู

โดยสารดานหลัง Rear ccupant Alert นอกจากน้ี นุได 

สตารเรีย ยังติดตั้งแอรแบคไวทั้งหมด 6 ตําแหน�ง และ

ทุกที่นั่งติดตั้งเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด

หลังจากทดลองขับ ตองบอกวา ุนได สตารเรีย 

มีความโดดเดนในเร� องสมรรถนะ อัตราเรงดี จะเรงแซง 

หรือขับขี่ดวยความเร็วทําไดเกินคาดหมาย ในสวนของ

พละกําลังมาอยางตอเน� อง การถายทอดกําลังและการ

เปลี่ยนเกียรทําไดอยางนุมนวล น้ําหนักของพวงมาลัย

กําลังดี พวงมาลัยเบาในความเร็วต่ําทําใหคลองตัว

เม� อขับขี่ในเมือง และเม� อขับขี่ความเร็วสูงพวงมาลัย

จะหน�วงขึ้นทําใหมั่นใจในการขับขี่ มุมมองดานคนขับ

โปรงมีทัศนวิสัยดี สวนของผู โดยสารก็มีมุมมองท่ีโปรงโลง 

ดวยกระจกบานใหญรอบคันท่ีทําใหดูไมอึดอัด ดานหลัง

เบาะนั่งสามารถปรับเปลี่ยนไดหลากหลายตามความ

ตองการ ภายในงานทดสอบ ทาง ุนไดยังไดจัดโชวรถ 

ที่ทําเปนเธียเตอรสวนตัว และนํารถมาปรับเบาะที่นั่งที่

พับไดแบบ ull lat เพ� อเพิ่มพื้นที่ในการแคมปปง 

ใหกับคนในครอบครัว สวนของอัตราความประหยัด

ในการทดสอบครั้งนี้ ทําไดประมาณ 12-13 กม./ลิตร 

จากสภาพเสนทางใชงานจริง คือ เดินทางผานรถติด

ชวงเชาในเมือง กอนออกสูตางจังหวัด มีรถติดบาง 

เคล� อนตัวคลองบางเฉลี่ยความเร็วอยูที่ 120 กม./ชม. 

ุนได สตารเรีย คือ รถยนตเอนกประสงคที่เหมาะ

สําหรับทุกนิยามการใชงานและทุกนิยามของรูปแบบ

ครอบครัว โดยผูสนใจสามารถทดลองขับและสอบถาม

รายละเอียดไดที่ โชวรูม ุนไดทั่วประเทศ โดยสตาร

เรียมีใหเลือกในแบบ 11 ที่นั่ง 2 รุน สีภายนอก 3 สีคือ 

- สีดํา เอบิส แบล็ค สีเทา สตีล กราไฟต และสีเงิน ชิม

เมอรริ่ง ซิลเวอร สีภายในมีใหเลือก 2 สีคือ สีดํา-เบจ 

และสีดํา สวนราคาในรุน SE  อยูที่ 1,999,000 บาท 

รุน S อยูที่ 1,729,000 บาท

เมอรเซเดส เบนซ พรอมสงตอความหวงใย

และเคียงขางลูกคาในทุกชวงเวลา จัดโปรฯสวนลด

คาแรง 50%  และคาอะไหลสูงสุด 30% ใหกับ

ลูกคารถยนตเมอรเซเดส-เบนซผู ไดรับผลกระ

ทบจากน้ําทวมทุกทานที่เขามารับบริการที่ศูนย

เมอรเซเดส-เบนซอยางเปนทางการทั่วประเทศ 

ตั้งแตวันที่ 28 ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายนนี้ 

พุทธิ ตุลยธัญ รองประธานบริหาร ฝายบริการ

ลูกคา บริษัท เมอรเซเดส-เบนซ (ประเทศไทย) 

จํากัด เปดเผยวา จากสถานการณนํ้าทวมท่ีเกิดข้ึน

ในหลายจังหวัดของประเทศไทย เมอรเซเดส-เบนซ

มีความหวงใยในสวัสดิภาพของลูกคาและ

รถยนตเมอรเซเดส-เบนซของลูกคาของเราท่ี

อาจพบเจอปญหาในการใชงาน เราจึงจัดแคมเปญ

โปรโมชันสวนลดคาแรง 50% คาอะไหลสูงสุด 

30% นี้ขึ้นเพ� อชวยลดภาระคาใชจายและชวย

ดูแลรถยนตของลูกคาให ใชงานไดอยางราบ

ร� นในชวงเวลาที่ยากลําบากนี้ พรอมทั้งชวยให

ลูกคาสามารถเปดรับประสบการณการขับขี่ที่

ดีที่สุดจากรถยนตเมอรเซเดส-เบนซ ไดอยางท่ี

เคยเปนมา

เมอรเซเด -เบนซ จัดโปร  

วน ด าอ ห  า ร ุด 0

บริดจสโตน และคอกพิท จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ

สงทายป ในแคมเปญ โปรโคดดี ไดยางฟรี  ทุกวัน 

จัดเต็มแทนคําขอบคุณเพ� อลูกคาบริดจสโตน และค็อก

พิทโดยเฉพาะ เพียงลงทะเบียนผานเว็ปไซต https://

ridgestonespecialca paign.cockpit.co.th หรือแอด

ไลน ridgestoneT  หรือ Cockpit โดยสามารถ

เก็บโคดต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน  25 ธันวาคม 2564 

รับยางฟรียางบริดจสโตนยกชุด หรือรับสวนลดยาง 

1,000 บาท  แจกหนักแจกจริงทุกวัน โดยจะเปดใหกด

รับสิทธิ์ วันละ 1 สิทธิ์ จํานวน 55 สิทธิ์ ตามเวลา

ที่บริษัทกําหนดในแตละวันที่ปรากฎบนระบบ หรือ 

โปรโ ดด ดยา ร  รับ รยา บรดจ โ น 4 เ น หรอ วน ด 1,000 บาท 

โคดสวนลดยางมูลคา 1,000 บาท  สําหรับการซื้อยาง

รถยนตบริดจสโตน 4 เสน

จํานวน 12,000 สิทธิ์ 

เริ่มรับสิทธิ์ ไดต้ังแตวัน

ที่ 1 พฤศจิกายน  25 

ธันวาคม 2564 หรือ

จนกวาจะครบจํานวน

สิทธิ์ที่กําหนด ทั้งนี้หลัง

จากไดรับ SMS ยืนยัน

โคดยางฟรี หรือโคด

สวนลด  ตองใชสิทธิ์

ดังกลาวภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ ไดรับ SMS หรือ 

กอนวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

(ยึดตามเง่ือนไขที่ถึงก่อน) 

โดยแสดงบัตรประชาชน 

พรอม SMS ที่ ไดรับตอ

พนักงาน ณ ศูนยบริการ

รถยนตครบวงจรค็อกพิท 

(C C P T) และ เอ.ซี.ที 

(A.C.T) ทุกสาขา

ท่ี  ทนร.บ. 061 / 2564 

  วันท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เร� อง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

เรียน ทานผูถือหุนของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) 

ส่ิงท่ีสงมาดวย  1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  2. รายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ (ในรูปแบบ QR Code)

  3. ขอมูลของกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน�งตามวาระท่ีไดรับการเสนอช� อใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม

  4. ขอบังคับของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) อันเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน

  5. เอกสารและหลักฐานท่ีตองแสดงใหแกบริษัทฯ ในการลงทะเบียนเขาประชุม การออกเสียงลงคะแนน

  6. ขอมูลกรรมการตรวจสอบ เพ� อใหผูถือหุนท่ีประสงคจะเลือกกรรมการตรวจสอบเปนผูรับมอบฉันทะในการเขาประชุม

  7. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา

  8. รายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส� ออิเล็กทรอนิกส

  ดวยคณะกรรมการของ บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน) มีมติใหกําหนดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในวันพฤหัสบดีท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบผานส� ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) 

เพียงรูปแบบเดียวเทานั้น โดยถายทอดสดจากหองประชุม A ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาลไทยนครินทร เพ� อพิจารณาเร� องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 เร� องท่ีประธานฯ แจงใหท่ีประชุมทราบ 

วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โดยบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนใหแกตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมท้ังไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ แลว และไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือ

เชิญประชุมน้ีแลว ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นวา รายงานการประชุมดังกลาวถูกตองและเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2563 ซ่ึงประชุมเม� อ

วันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม

วาระท่ี 3   พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทฯ ดังปรากฏอยูในรายงานประจําป 2564 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี (ในรูปแบบ QR Code) ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2)

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอรายงานประจําป 2564 (Annual Report) ของบริษัทฯ ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณารับทราบ

วาระท่ี 4   พิจารณาและอนุมัติรายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ของบริษัทฯ ซ่ึงไดรับการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน  อีวาย จํากัด   

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนด บริษัทฯ ตองจัดทํางบการเงินประจําป ส้ินสุด ณ รอบปบัญชีของบริษัทฯ และจัดใหมีการตรวจสอบงบการเงินจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตกอนเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติิ

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนองบการเงินประจําปของบริษัทฯ ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําข้ึนและผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ         

ของบริษัทฯ รวมถึงผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจําป 2564 ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) ตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เพ� อพิจารณาและอนุมัติ

วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2564 แกผูถือหุนของบริษัทฯ

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 60 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล อยางไรก็ตาม บริษัทฯ อาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาอัตราท่ีกําหนดขางตนได  

หากบริษัทฯ มีความจําเปนจะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพ� อขยายการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอไป

จากการดําเนินการในป 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิสําหรับป 2564 จํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสามลานส่ีแสนหน่ึงหม� นหาพันแปดรอยย่ีสิบบาทถวน)

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลในปท่ีผานมา ดังน้ี

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ มีผลกําไรสุทธิประจําป 2564 เปนจํานวน 293,415,820 บาท (สองรอยเกาสิบสามลานสี่แสนหนึ่งหม� นหาพัน 

แปดรอยย่ีสิบบาทถวน) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ในอัตราหุนละ 0.50 บาท คิดเปนเงินท้ังส้ินจํานวน 

90,000,000 บาท (เกาสิบลานบาทถวน) อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิรอยละ 30.67 ซ่ึงการจายเงินปนผลดังกลาวจะจายใหแกผูถือหุนท่ีมีช� อปรากฏ ณ วันกําหนดรายช� อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 และ

เสนอจายเงินปนผลในวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ท้ังน้ี สิทธิในการไดรับเงินปนผลยังมีความไมแน�นอน เน� องจากตองรอการอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนกอน 

ว าระท่ี 6   พิจารณาแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ และแกไขอํานาจกรรมการ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดใหกรรมการบริษัทออกในอัตรา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการบริษัทท้ังหมด โดยกรรมการ

ท่ีครบกําหนดออกตามวาระน้ัน อาจไดรับการเลือกใหกลับเขามาดํารงตําแหน�งใหมได ปจจุบัน มีรายช� อกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 5 ทาน จากจํานวนกรรมการท้ังหมด 14 ทาน ดังน้ี

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา  ตันไพจิตร กรรมการ

2. นายประภัทร   สุทธาเวศ  กรรมการ

3. นายนรเทพ   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายทศพร   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

5. นายชัยฤกษ   วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรรมการทุกทานเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีประวัติการทํางานโปรงใส มีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ

การทํางานท่ีหลากหลายวิชาชีพ แตเน� องดวย ศ.เกียรติคุณ นพ.เดชา ตันไพจิตร ไมประสงคท่ีจะกลับเขาดํารงตําแหน�งกรรมการอีกตอไป จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออก

ตามวาระกลับเขาดํารงตําแหน�งอีกวาระหน่ึง (ลําดับท่ี 1 - 4) และเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการเขาใหมอีก 1 ทาน (ลําดับท่ี 5) ดังน้ี

1. นายประภัทร   สุทธาเวศ  กรรมการ

2. นายนรเทพ   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

3. นายทศพร   สิหนาทกถากุล กรรมการ 

4. นายชัยฤกษ   วิริยะรัตนพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. พ.อ. นพ.แดน  ตันไพจิตร 

ท้ังน้ี กรรมการลําดับท่ี 4. จะดํารงตําแหน�งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดวย โดยมีคุณสมบัติเปนไปตามคํานิยามและขอกําหนดคุณสมบัติของประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(รายละเอียดประวัติกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกตามวาระท่ีไดรับการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหน�งอีกวาระ และบุคคลท่ีไดรับการเสนอใหแตงต้ังเปนกรรมการเขาใหม ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (3))

วาระท่ี 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทและคาตอบแทนกรรมการตรวจสอบ     

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ซ่ึงกําหนดใหการจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของท่ีประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ ไดพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว โดยพิจารณาจากความเหมาะสมตาง ๆ รวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและการเติบโตของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณากล่ันกรองคาตอบแทนจากความเหมาะสมตาง ๆ  และพิจารณาถึงภาวะทางเศรษฐกิจ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท

และกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2565 ในอัตราเดียวกับป 2564 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

สวนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ และครอบครัวเปนจํานวนเงินไมเกินปละ 800,000 บาทตอทาน (อัตราเดียวกับป 2564) 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป ในการแตงต้ัง       

ผูสอบบัญชีจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 เน� องจากเห็นวาบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด มีมาตรฐาน

การทํางานท่ีดี มีความรูและความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี คาสอบบัญชีมีความสมเหตุสมผลเม� อเทียบกับปริมาณงาน รวมท้ังยังสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดเปนอยางดีี

ท้ังน้ี ผูสอบบัญชีท้ัง 3 คน มีความอิสระ โดยไมเปนผูท่ีมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดสวนเสียกับบริษัทฯ / ผูถือหุนรายใหญ / กรรมการบริษัท / ผูบริหารแตอยางใด และมีความอิสระเพียงพอในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตามวิชาชีพ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวา สมควรพิจารณาเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ัง นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4799 หรือนางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี   

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6650 หรือนายสําราญ แตงฉํ่า ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8021 จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ังแตวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564                           

ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยกําหนดคาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสท่ี 1-3 ไตรมาสละ 125,000 บาท คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 บาท รวมเปนคาตอบแทนผูสอบบัญชีท้ังส้ิน จํานวน 1,170,000 บาท 

และมีคาใชจายอ� นในการปฏิบัติงานตรวจสอบตามท่ีจายจริงแตไมเกิน 30,000 บาท (คาใชจายอ� นฯ เปนอัตราเดียวกับป 2564) ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไดพิจารณากล่ันกรองอยางเหมาะสมแลว    

วาระท่ี 9 รายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2

วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อรายงานความคืบหนาโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม� อวันท่ี 17 กันยายน พ.ศ. 2564 มีมติเห็นสมควรใหรายงานผลการดําเนินงานของโครงการโรงพยาบาลไทยนครินทร 2 ใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ 

วาระท่ี 10 พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี)

 บริษัทฯ ไดมีการกําหนดรายช� อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 แลว จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนทุกทานเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส� ออิเล็กทรอนิกส โดยพรอมเพรียงกันในวันท่ี 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

เวลา 14.00 น. โดยบริษัทฯ จะใชวิธีการลงทะเบียนเขาประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผานส� ออิเล็กทรอนิกสเพียงชองทางเดียวเทาน้ัน   

สําหรับผูถือหุนท่ีประสงคจะมอบฉันทะใหแกบุคคลอ� นเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ผานส� ออิเล็กทรอนิกสและออกเสียงลงคะแนนแทน บริษัทฯ ใครขอใหทานผูถือหุนโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ 

ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) ตามส่ิงท่ีสงมาดวย (7) หรือ Download ไดจากเว็บไซตของบริษัทฯ ท่ี www.thainakarin.co.th  

โดยหาก คัสโตเดียน (Custodian) ใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. คัสโตเดียน (Custodian) สามารถบันทึกขอมูลการออกเสียงตามหนังสือมอบฉันทะในระบบ e-Proxy Voting ของศูนยรับฝากหลักทรัพยแหงประเทศไทย (TSD) โดยจะตองบันทึกขอมูลลวงหนาถึงเวลา 

17.00 น. กอนวันประชุม 1 วัน นอกจากน้ี ทานสามารถมอบฉันทะใหกรรมการตรวจสอบ คือ นายไกรศักด์ิ ขัดคํา หรือ รศ. ดร.ปญญา อิสระวรวาณิช (รายละเอียดขอมูลกรรมการตรวจสอบตามส่ิงท่ีสงมาดวย (6)) เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได

เพ� อใหการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และสะดวกรวดเร็ว บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีจะเขาประชุมผานส� ออิเล็กทรอนิกส โปรดศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนและวิธี

การเขารวมประชุมจากเอกสารรายละเอียด และวิธีการ ในการประชุมสามัญผูถือหุนผานส� ออิเล็กทรอนิกส ตามสิ่งที่สงมาดวย (8) โดยบริษัทฯ ขอความรวมมือใหทานดําเนินการลงทะเบียนคําขอการใชงานระบบลวงหนากอนวันประชุมอยางนอย 

7 วัน เพ� อท่ีบริษัทฯ จะไดดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป

อน่ึง บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2564 ในรูปแบบ QR Code (ไฟลอิเล็กทรอนิกส) เทาน้ัน และจัดสงใหผูถือหุนตามส่ิงท่ีสงมาดวย (2) แลว โดยทานผูถือหุนสามารถดาวน โหลดรายงานประจําปโดยการสแกน QR Code ตาม

ส่ิงท่ีสงมาดวย (2) น้ีได

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

 (นายแพทยเจริญ มีนสุข)

 ประธานกรรมการ

โดยมีขอมูลเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ดังน้ี (หน�วย : บาท)

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี 2565 2564

คาสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 375,000 375,000

คาตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 795,000 795,000

รวม 1,170,000 1,170,000

ขอมูลผูสอบบัญชี มีรายช� อดังตอไปน้ี

ช� อผูสอบบัญชี เลขที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาต จํานวนปที่ลงนามในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ 4799 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช� อในงบการเงินบริษัทฯ

นางสาวพัชรวรรณ คูณะรังษี 6650 ยังไมเคยเปนผูลงลายมือช� อในงบการเงินบริษัทฯ

นายสําราญ แตงฉ่ํา 8021 1 รอบปบัญชี (พ.ศ. 2564)

หน�วย : ลานบาท

รายการ 2564 2563 2562

สินทรัพยรวม 2,550.64 2,244.84 2,126.99

หนี้สินรวม 401.99 314.13 349.10

สวนของผูถือหุนรวม 2,148.65 1,930.71 1,777.89

มูลคาหุนที่เรียกชําระแลว 180.00 180.00 180.00

รายไดรวม 2,063.08 2,037.46 2,185.07

กําไรสุทธิ 293.41 256.33 317.53

กําไรตอหุน (บาท/หุน) 1.63 1.42 1.76

ผลประกอบการและการจายปนผล 2563 2562 2561

กําไรสุทธิ (บาท) 256,334,756.00 317,525,378.00 356,061,884.00

จํานวนหุน (หุน) 180,000,000 180,000,000 180,000,000

เงินปนผลประจําป (บาท/หุน) 0.45 0.55 0.60

อัตราปนผลจายตอกําไรสุทธิ (%) 31.60 31.18 30.33

คณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

2565 2564

ประธานกรรมการบริษัท 18,000 18,000

กรรมการบริษัท 14,000 14,000

 ขอแสดงความนับถือ

 บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร จํากัด (มหาชน)

 (นายแพทยเจริญ มีนสุข)

คณะกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุม (บาทตอครั้ง)

2565 2564

ประธานกรรมการตรวจสอบ 18,000 18,000

กรรมการตรวจสอบ 14,000 14,000
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14 ตางประเทศ-กีฬา

ค็อป26บรรลุขอตกลงโลกรอน

จลาจลรอบใหมเรือนจําเอกวาดอรดับ68ศพ

สํานักขาวเอเอฟพีและรอย                                                  

เตอรรายงานเม� อวันอาทิตยที่ 14                                                 

พฤศจิกายน 2564 วาการประ                                                

ชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประ 

ชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิ อากาศ สมัยที่  26 

(ค็อป 26) ที่เมืองกลาสโกวของ

สกอตแลนด โดยมีผูแทนจากเกือบ 

200 ประเทศเขารวม ปดฉากลง

เม� อวันเสาร ลาชากวากําหนดเดิม

เนื่องจากการคัดค้านจากอินเดีย 

ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจากจีนและ

ประเทศกําลั งพัฒนาที่ ยั งตอง

พึ่งพาพลังงานจากถานหิน ที่ ไม

เห็นดวยกับถอยคําในขอตกลงที่

เรียกรองให “ยุติ” การใชพลังงาน

ถานหิน 

รอยเตอรกลาววา ภายหลัง                                         

การเจรจาตอรองกันระหวางจีน,                                                     

อินเดีย, สหรัฐอเมริกา และสหภาพ 

ยุโรป ทําใหมีการแก ไขถอยคํา

อยางเรงรีบ จากการขอให “ยุติ” 

เปนการขอใหประเทศทั้งหลาย 

“ลด” การใชถานหินอยางคอยเปน

คอยไป

อาล็อก ชารมา ประธาน

การประชุมค็อป 26 ชาวอังกฤษ 

ซึ่ งพยายามสะกดกลั้นอารมณ

อยางเห็นไดชัด กลาววา เขาขอ 

โทษที่กระบวนการปรากฏออกมา

ในแบบนี้ และเขาเสียใจอยางยิ่ง 

แตสิ่งสําคัญคือการรักษาขอตกลง

โดยรวมไว กอนที่เขาจะเคาะคอน

เปนสัญญาณวาขอตกลงฉบับนี้

ผานความเห็นชอบของที่ประชุม

โดยไมมีชาติใดคัดคานแลว หลัง

จากการตอรองมาราธอนกันขาม

คืน

การประชุมโลกรอนครั้งนี้                                           

ถูกคาดหมายวาเปนการตอชะตา

ขอตกลงปารีสป 2558 ที่ตั้งเปา                                                   

หมายจํากัดการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ

โลกใหอยูระหวาง 1.5-2 องศา

เซลเซียส แตผูสังเกตการณกลาว

กันวา ขอตกลงที่ออกมายังไมเพียง

พอตอการหลีกเลี่ยงภาวะโลกรอน

ที่อันตรายและการชวยประเทศ

ตางๆ ปรับหรือชดเชยความเสีย

หายจากหายนภัยที่เกิดขึ้นแลวทั่ว

โลก

อันโตนีโอ กูเตอรเรส เลขาธิ                                  

การสหประชาชาติ แสดงความ

ยินดีที่บรรลุขอตกลงได แตย้ําวา

ยังไมเพียงพอ “เรายังคงกําลัง

เคาะประตูภัยพิบัติจากสภาพภูมิ

อากาศ” เขากลาว

เกรียตา ทุนแบรย สาวนอย

นักเคล� อนไหวดานสิ่งแวดลอมชาว

สวีเดน กลาวย้ําทัศนะเดิมของเธอ

กอนหนานี้วา การเจรจาครั้งนี้ ไม

ไดผลลัพธอะไรนอกจาก “บลาๆๆ” 

ทวาอีกดาน คณะกรรมาธิ 

การยุโรปออกแถลงการณวา ขอ

ตกลงน้ีทําให เปาหมายตามขอ

ตกลงปารีสยังคงอยูรอดตอไป สวน

นายกฯ บอริส จอหนสัน ของอังกฤษ

ที่เปนเจาภาพจัดการประชุม ยืน

กรานวาขอตกลงนี้เปนความกาว 

หนาครั้งใหญ ถึงแมวายังมีงาน

อีกมากใหตองทําในอีกหลายปขาง                                                    

หนา “เรามีขอตกลงระหวางประ   

เทศฉบับแรกในการลดการใชถาน 

หิน และแผนงานในการจํากัดภาวะ

โลกรอนไวที่ 1.5 องศา” เขากลาว 

ขอตกลงสภาพภูมิอากาศ 

กลาสโกวฉบับน้ี ยังเรียกรองใหทุก

ประเทศเรงการตัดลดการปลอย

กาซท่ีกอภาวะเรือนกระจก ดวย

การย่ืนแผนระดับชาติฉบับใหม่

ภายในป 2565 ซ่ึงเร็วกวาท่ีเห็น

ชอบกันไว ในขอตกลงปารีส 3 ป 

โดยประเทศตางๆ จะประชุมกัน

อีกในปีหน้า เพ่ือเสนอแผนท่ีมี

เปาหมายควบคุมการเพ่ิมข้ึนของ

อุณหภูมิโลกไมใหเกิน 1.5 องศา

เซลเซียสเทียบกับยุคกอนการปฏิวัติ

อุตสาหกรรม จากปจจุบันท่ีหาก

เปนไปตามแผนท่ีรับปากกันไวจะ

สามารถควบคุมการเพ่ิมอุณหภูมิ

โลกไวท่ีระดับ 2.4 องศาเทาน้ัน.

กัวยากิล • นักโทษในเรือนจํา

เอกวาดอรแกงที่เปนศัตรูกัน ตอ                                                    

สูกันดวยปน, ระเบิดและมีด ทํา 

ใหมีผูเสียชีวิตอยางนอย 68 ราย 

บาดเจ็บ 25 คน เรือนจําแหงนี้

เคยเกิดเหตุแบบเดียวกันนี้เมื่อ

ปลายเดือนกันยายน มีผูเสียชีวิต

ถึง 119 ราย

เอเอฟพีรายงานวา ปาโบล                                                    

อาโรเซเมนา ผูวาฯ จังหวัด

กัวยัสทางตะวันตกเฉียงใตของ

เอกวาดอร ที่มีเมืองเอกคือเมือง 

กัวยากิล ซึ่งเปนที่ตั้งของเรือน

จําลิตอรัล เรือนจําที่ เกิดเหตุ

จลาจลของนักโทษอีกครั้ง หลัง

เพิ่งเกิดเหตุนักโทษแกงคูอริตอสู

กันเม� อวันที่ 28 กันยายน เผย

วา เหตุจลาจลรอบใหมในเรือน

จําแหงนี้เริ่มขึ้นเม� อคืนวันศุกรที่ 

12 พฤศจิกายน นักโทษตอสูกัน

อยางปาเถ� อน 

เจาหนาที่เอกวาดอรแถลง

เม� อค่ําวันเสารวา ควบคุมความ

สงบที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 ในวันเสาร

ที่เรือนจําเมืองกัวยากิลไดแลว 

หลังโฆษกของประธานาธิบดี

กิเยร โม ลัสโซ ของเอกวาดอร 

เผยวา เกิดเหตุนักโทษในเรือนจํา

แหงนี้ตอสูกันอีกครั้งในวันเสาร 

นักโทษที่กอเหตุเปนแกงคายา

เสพติดที่เปนอริกัน

เหตุจลาจลในเรือนจําเมือง 

กัวยากิลเร่ิมเม� อเวลาราว 19.00 น.                                                    

วันศุกรตามเวลาทองถิ่น นักโทษ

กลุมหนึ่งพยายามเขาไปในแดน                                        

2 ของเรือนจําที่นักโทษที่เปน

อริกันอยูแดนนี้ นักโทษยิงปน, 

ขวางระเบิดและใชมีดสปารตา                                           

ทํารายนักโทษที่เปนศัตรูกัน ทํา                                            

ใหตํารวจตองเขาควบคุมสถาน 

การณในเรือนจํา

สํานักอัยการเอกวาดอร

โพสตทางทวิตเตอรวา จากเหตุ

นักโทษตอสูกันในเรือนจําเมือง 

กัวยากิล ทําใหนักโทษเสียชีวิต

อยางนอย 68 ราย และไดรับ

บาดเจ็บ 25 คน 

เจาหนาที่ เผยวา ความ

รุนแรงในเรือนจําแหงนี้เริ่มขึ้น

เนื่องจากหัวหน้าแก๊งตีเกโรเนส 

ที่เปนแกงหนึ่งในเรือนจําแหงนี้ 

ไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา

หลังรับโทษครบกําหนดจากคดี

ขโมยอะไหลรถยนต อาโรเซเม

นาระบุวา แกงอ� นเห็นวาแกงตี

เกโรเนสกําลังออนแอจึงบุกโจมตี

เพ� อทําลายแกงนี้ 

ญาติพี่นองของนักโทษใน

เรือนจําแหงนี้รวมตัวดานนอก

ประตูเรือนจําเม� อเชาวันเสาร เพ� อ

รอฟงขาวชะตากรรมของสมาชิก

ในครอบครัว บางคนเปนลมหรือ

รองไห

เรือนจําแหงน้ีเกิดเหตุแกง

คายาที่เปนอริกันตอสูกันเม� อวัน                                          

ที่ 29 กันยายนที่ผานมา มีนัก 

โทษเสียชีวิตถึง 119 ราย

เรือนจําในเมืองกัวยากิล                                                     

แหงนี้ ไดรับการออกแบบใหรอง 

รับนักโทษ 5,300 คน แตปจจุบัน

มีนักโทษในเรือนจําถึง 8,500 

คน.

อดีตเจาหญิงมาโกะ-สามีเดินทางไปอยูสหรัฐ

โตเกียว • รอยเตอรรายงานวา อดีตเจาหญิงมาโกะ หรือปจจุบัน

เปนสามัญชนช� อ มาโกะ โคมุระ และสามีเคอิ โคมุระ อายุ 30 ป

เทากัน เดินทางออกจากญี่ปุนเม� อวันอาทิตยที่ 14 พฤศจิกายน 

เพ� อไปเริ่มตนชีวิตใหมในสหรัฐ หลังท้ังคูแตงงานกันเม� อปลาย

เดือนตุลาคม ทําใหเจาหญิงตองสละฐานันดรศักดิ์ ทั้งคูเดินผาน

กองทัพนักขาวและชางภาพที่มารอทําขาวที่ทาอากาศยานนานา

ชาติฮาเนดะ กรุงโตเกียว เพ� อไปขึ้นเคร� องบินพาณิชย เที่ยวบิน

ของสายการบินเอเอ็นเอ บินจากโตเกียวไปนครนิวยอรก หลัง

แตงงาน มาโกะซึ่งเปนพระธิดาของเจาชายอากิชิโนะ มกุฎราช

กุมารของญี่ปุน และเจาหญิงคิโกะ ไดรับหนังสือเดินทางใบแรก 

ทําให้สามารถเดินทางพร้อมกับเคอิเพื่อไปอยู่นิวยอร์กซึ่งเขา

ทํางานที่บริษัทกฎหมาย เอเอฟพีรายงานวา ในวันอาทิตยท่ีมา

โกะเดินทางไปสหรัฐ ตํารวจและเจาหนาที่สนามบินรักษาความ

ปลอดภัยอยางเขมงวด มีผูส� อขาวและชางภาพที่มาทําขาวราว 

100 คน ทั้งคูเดินผานนักขาวโดยไมตอบคําถามใดๆ 

ออสซี่เตรียมฉีดวัคซีนเด็กต่ํากวา 12 ปเดือน ม.ค.

เมลเบิรน • รอยเตอรรายงานวา เกร็ก ฮันต รัฐมนตรีสาธารณ 

สุขออสเตรเลีย ใหสัมภาษณรายการอินไซเดอรสของสถานีโทร

ทัศนเอบีซีเม� อวันที่ 14 พฤศจิกายน บอกหน�วยงานควบคุมทาง 

การแพทยกําลังทบทวนขอมูลดานสุขภาพและความปลอดภัย

ของวัคซีนโควิด-19 ที่จะฉีดใหเด็กอายุระหวาง 5-11 ขวบ น�า

จะยังไมตัดสินใจเร� องนี้ภายในปนี้ แตหวังวาจะไดขอสรุปในตน

เดือนมกราคม ศูนยควบคุมและปองกันโรคของสหรัฐ (ซีดีซี) 

แนะนําในเดือนนี้ใหฉีดวัคซีนไฟเซอร-ไบออนเทค สําหรับกลุม

เด็กอายุ 5-11 ขวบ หลังไดรับการอนุมัติใหฉีดวัคซีนกับเด็กกลุม

นี้จากคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ พลโทจอหน เฟร

แมน ผูบัญชาการหน�วยเฉพาะกิจโควิด-19 ของออสเตรเลียเผย

กับหนังสือพิมพดิเอจวา รัฐบาลออสเตรเลียซื้อวัคซีนสําหรับ

ฉีด 2 เข็มและเข็มกระตุนอยางเพียงพอสําหรับเด็กเล็กแลว 

จากขอมูลของกระทรวงสาธารณสุขออสเตรเลียถึงวันศุกร 

ออสเตรเลียฉีดวัคซีนเข็มแรกใหกับผูมีอายุตั้งแต 16 ปเกิน 90% 

ในจํานวนนี้ฉีดวัคซีน 2 เข็มแลว 83% และฉีดวัคซีนใหเด็กอายุ 

12-15 ป 57.7%

อีเมลปลอมสงจากเซิรฟเวอรเอฟบีไอ

วอชิงตัน • Spamhaus กลุมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร

อิสระรายงานวา มีอีเมลปลอมสงจากกระทรวงความมั่นคง

มาตุภูมิ เตือนใหระวังการโจมตีทางไซเบอร อีเมลดังกลาวสง

จากเซิรฟเวอรคอมพิวเตอรที่มีระบบการรักษาความปลอดภัย

อยางแน�นหนาของเอฟบีไอ โดยเอฟบีไอยืนยันรายงานดังกลาว

วามีอีเมลปลอมจํานวนมากสงออกมา 2 ระลอกเม� อวันเสารจาก

แอดเดรสของเว็บไซต Law Enforcement Enterprise Portal ซึ่ง

มีหน�วยงานรัฐบาลสหรัฐหลายแหงใชเว็บไซตนี้ บางอีเมลระบุวา

สงมาจากกระทรวงความมั่นคงมาตุภูมิ บอกตรวจสอบพบกลุมที่มี

การคุกคามทางไซเบอร Spamhaus เผยอีเมลปลอมเตือนผูรับวา

เปนเปาหมายโดนแฮ็กจากกลุมขูกรรโชก.

กลาสโกว • การประชุมสหประชาชาติวาดวยภาวะโลกรอนที่

สกอตแลนดนาน 2 สัปดาหปดฉากเม� อวันเสาร ที่ประชุมสามารถผาน

ขอตกลงออกมาจนได ซึ่งรวมถึงขอเรียกรองใหลดการใชถานหิน แต

เลขาธิการยูเอ็นชี้วายังไมเพียงพอ 

มวยเปดแคมปเยาวชนหวังผลยูธโอลิมปก

สดมภซิวแชมปท่ี4จาก5รายการ
นครนายก • สดมภ แกวกาญจนา นักกอลฟวัย 23 ป จาก

นราธิวาส ผงาดแชมปรายการที่ 4 จากการลงเลน 5 รายการ

หลังสุด หลังจบสกอรรอบสุดทาย 4 อันเดอรพาร 67 รวม 4 

วัน 9 อันเดอรพาร 275 เฉือน นิติธร ทิพยพงษ สโตรกเดียว ใน

การแขงขันกอลฟอาชีพออลไทยแลนดกอลฟทัวรรายการสิงห 

คลาสสิก 2021 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ลานบาท ณ สนามรอยัล

ฮิลลส กอลฟ รีสอรท แอนด สปา ระยะ 7,450 หลา พาร 71 

จ.นครนายก เม� อวันที่ 14 พ.ย.ที่ผานมา

สดมภ แกวกาญจนา ที่

ลงเลนออลไทยแลนดกอลฟทัวร 

2 รายการหลังสุดสามารถควา

แชมปไปครองไดทั้ง 2 รายการ 

ยังโชวผลงานไดอยางยอดเยี่ยม

ดวยการเก็บเพิ่มอีก 5 เบอรดี้ 

กอนจะมาพลาดออกโบกี้ที่หลุม

สุดทาย กอนจบวัน 4 อันเดอร

พาร 67 รวม 4 วัน 9 อันเดอร

พาร 275 ควาแชมปออลไทย

แลนดเปนรายการที่ 3 ติดตอ

กัน และเปนการควาแชมป

เปนรายการท่ี 4 จากการลง

เลน 5 รายการหลังสุด รับเงิน

รางวัลไปครอง 450,000 บาท 

และคะแนนสะสมอันดับโลก 5 

คะแนน

ชัยชนะรายการน้ีนับเปน 

การควาแชมปออลไทยแลนด

รายการที่ 5 ในชีวิต และเปน

แชมประดับอาชีพรายการท่ี 

7 ซ่ึงสดมภเปดเผยวา “รูสึก

ดีใจและภูมิใจท่ีสามารถทําได

อีกครั้ง จริงๆ ก็ไมไดคาดหวัง

วาจะไดแชมป ตองถือวาเกิน

ความคาดหมายครับ สําหรับ

สัปดาหนี้ลูกสั้นและลูกพัตต

ชวยไดมากครับ จริงๆ ก็พัตตดี

อยูแลว พอไดลูกสั้นมาเสริมก็

ทําใหเรามีโอกาสไดพัตตใกลขึ้น 

กลาตีเขาธงมากขึ้น ไมกลัวที่จะ

ผิด สวนในรอบสุดทายก็ถือวาตี

ไดตามมาตรฐาน ตีเหล็กเขาไป

ใกลๆ 4 หลุมที่ทําใหไดเบอรดี้ ก็

รูสึกดีใจที่ช็อตเราดีครับ”

ก า รแข ง ขั นฤดู ก าลนี้                                             

สดมภคว าแชมป ไปแลว 4 

รายการ เริ่มตนดวยการควา

แชมปไทยแลนดพีจีเอทัวร ใน

ชวงตนเดือนตุลาคมท่ีบลูแคน

ยอน คันทรี่คลับ เลกสคอรส 

จ.ภูเก็ต ตามดวยการควาแชมป

ออลไทยแลนดกอลฟทัวร 3 

รายการติดตอกันในศึกลากูนา

กอลฟ ภูเก็ต ท่ีสนามลากูน�า 

กอลฟ ภูเก็ต ตามดวยแชมป

ไทยแลนด โอเพน ท่ีสนามริ

เวอรเดล กอลฟคลับ จ.ปทุมธานี 

และชัยชนะรายการน้ีท่ีสนาม

รอยัลฮิลลส กอลฟ รีสอรท 

แอนด สปา จ.นครนายก

ทางดาน นิติธร ทิพยพงษ 

นักกอลฟวัย 25 ป จากปทุมธานี 

เจาของแชมปรายการระดับ

อาชีพ 2 รายการ และกําลัง

ตามลาแชมปออลไทยแลนด

กอลฟทัวรรายการแรกในชีวิต

ออกสตารทรอบสุดทายในฐานะ

ผูนํารวม จบสกอรรอบสุดทาย 

3 อันเดอรพาร 68 รวม 4 วัน 8 

อันเดอรพาร 276 พายไปเพียง

สโตรกเดียว

สวน ฉางไท สุดโสม นัก

กอลฟวัย 27 ป จากชลบุรี เขา

รอบสุดทายเก็บเขามาอีก 6 

เบอรดี้ กอนจบรอบ 5 อันเดอร

พาร 66 นับเปนสกอรดีท่ีสุด

ของวัน รวม 4 วัน 6 อันเดอร

พาร 278 ขยับขึ้นมาจบอันดับ 

3 รวมกับ เศรษฐี ประคองเวช 

แชมปออลไทยแลนดกอลฟทัวร 

2 รายการ วัย 27 ป จากชลบุรี 

ที่ทําสกอรรอบสุดทายเขามา 3 

อันเดอรพาร 68.

สระบุรี • นายพิชัย ชุณหวชิร                                        

นายกสมาคมกีฬามวยสากลแหง                                 

ประเทศไทย และรองประธาน

คณะกรรมการโอลิมปกแหงประ 

เทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

เปนประธานเปดคายฝกหัดมวย

สากล รุนเยาวชน ทีมชาติไทย ป 

2564 ระหวาง 14-29 พ.ย. ที่ศูนย

พัฒนากีฬามวยสากลแหงชาติ 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เม� อวันที่ 

14 พ.ย.2564

สําหรับการเปดคายฝกหัด

มวยสากล รุนเยาวชนทีมชาติ                                                                   

ไทย ป พ.ศ.2564 สมาคมกีฬา

มวยสากลแห งประ เทศ ไทย

ไดรับเงินสนับสนุนจากกองทุน

สงเคราะห โอลิมปก ระหวาง

ประเทศ (Olympic Solidarity) 

หรือ OS ผานคณะกรรมการ

โอลิมปกแหงประเทศไทย โดย

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการสนับ 

สนุนนักกีฬาแตละประเทศทั่วโลก 

เพื่อพัฒนานักกีฬาของตัวเอง 

โดยไมแบงแยกเชื้อชาติและสีผิว 

ระหวางป 2021-2024

นายพิชัย ชุณหวชิร นายก 

สมาคมกีฬามวยสากลแหงประ 

เทศไทย เผยวา สมาคมตระหนัก

ถึงความสําคัญของกองทุน OS 

ที่ตองการพัฒนาและสนับสนุน

นักกีฬามวยสากลยุวชน-เยาวชน

ทั้งชายและหญิงระดับทีมชาติ

ไทยอยางเทาเทียมกัน โดยเปด

โอกาสอย่างเต็มที่เพื่อให้นักกีฬา

เยาวชนทุกคนไดมีทักษะ ความ

รู ความสามารถ ในการชกมวย

สากลควบคูการสรางนักกีฬาใหมี

ความพรอมในดานวิทยาศาสตร

การ กีฬาอย างมีคุณภาพและ

ยั่งยืน เพื่อเป็นกําลังสําคัญของ

ทีมชาติไทยในอนาคต และพรอม

แขงขันในรายการ “ยูธเอเชียน

เกมส ป 2025” ที่กรุงทาชเคนท                                         

ประเทศคาซัคสถาน และยูธโอลิม 

ปกเกมส ป 2026 ที่กรุงดาการ 

ประเทศเซเนกัล

“สมาคมตั้งเปาอยากให

มีนักมวยเยาวชนชาย-หญิงราว 

100 คน เพ� อเปนกําลังสําคัญของ

ทีมชาติชุดใหญในอนาคต ตอน

นี้สมาคมมีนักมวยแค 1 ใน 3 

เทานั้น เปนเปาหมายของสมาคม

ที่ตองเดินหนาและพัฒนาตอไป” 

ประมุขเสื้อกลามกลาว

ท้ังนี้  สมาคมไดรับการ

พิจารณาอนุมัติใหการสนับสนุน

จาก OS เปนเงิน 10,540 เหรียญ

สหรัฐ (ราว 347,820 บาท) แบง

เปนการสนับสนุนคาที่พัก อาหาร 

คาตอบแทนผูฝกสอนและผูชวยผู

ฝกสอนตลอดระยะเวลา 14 วัน 

โดยมีนักกีฬาเยาวชนชายและ

หญิงเขารวม 20 คน โดยมี อ.เพิก 

พ่ึงปญญา ผูฝกสอนมวยสากล

เยาวชนทีมชาติไทยเปนผูรับผิด

ชอบวางแผนการฝกซอม

อยางไรก็ตาม ผลงาน

ของทัพกํ าป นที มชาติ ไทยใน

ยูธ โอลิมป ก เกมส  2018 ท่ี

อารเจนตินา ทําได 2 เหรียญทอง 

2 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญ

ทองแดง.

สเปน • การแขงขันเปตองชิง

แชมปโลก 2021 ประเภททีม

หญิง ซึ่งรายการนี้มี 36 ชาติเขา

รวมชิงชัย ที่เมืองซานตาซูซาน

นา ประเทศสเปน วันที่ 12-14 

พ.ย.64 ลาสุดเม� อชวงดึกวันที่ 13 

พ.ย.ที่ผานมา แขงขันเปนวันที่

สอง นักกีฬาแมนลูกเหล็กไทยมี

โปรแกรมลงชิงชัยทั้งในประเภท

ทีมและชูตติ้งหญิง

ประเภทชูตติ้งหญิง แขง                                               

ขันรอบน็อกเอาต “นก” ทองสี                                            

ตะมะโคตร แชมปโลก 8 สมัย 

ลงสนามในรอบ 8 คนสุดทาย 

พบกับ มาตินดา บอสตรอม นัก 

กีฬาจากสวีเดน ซ่ึงทําคะแนน

มาเปนอันดับ 1 ในรอบแรก ผล

เกมนี้ทองสีอาศัยความเกา โยน

เอาชนะขาดลอย 42-16 การัน

ตีเหรียญทองแดง พรอมผาน

เขามาดวลกับ เอ็มมา พิกการด 

นักกีฬาจากฝรั่งเศสในรอบตัด

เชือก ซ่ึงรอบน้ีทองสียังโชวฟอรม

เฉียบ โยนชนะไป 34-29 ผาน

เขาชิงชนะเลิศไดสําเร็จ 

รอบชิงชนะเลิศ ทองสี

โคจรมาดวลกับ อ็อก สรัย มม 

นักกีฬาตัวเต็ง เจาของแชมป

โลก ประเภทหญิงเดี่ยว เมื่อปี 

2017 จากกัมพูชา ซึ่งในการ

โยนทดสอบความแมนและความ

นิ่งทั้ง 5 สถานี เปนนักกีฬา

จากกัมพูชาที่ ทํ า ได เด็ ดขาด

กวา ทําใหสุดทายเปนทองสีที่

ตองพายในการชิงดําแมตชนี้ ไป

อยางน�าเสียดาย 29-37 ทําให

ไดเหรียญเงินชูตติ้งหญิง พลาด

แชมป โลกสมัยท่ี 9 อยางน�า

เสียดาย หลังกอนหนานี้ 8 ครั้ง 

เจาตัวทําไดในประเภททีม 7 หน 

และชูตติ้งหญิง 1 หน

ดานประเภททีม ไทย 1 

แชมปโลกป 2019 ท่ีมี ทองสี 

ตะมะโคตร, พันธทิพา วงศชู

เวช, นันทวัน เฟ� องสนิท และ

อัมพวัน สุวรรณพฤกษ ผาน 3 

นัดแรก ในรอบแรกเก็บชัยไดทั้ง 

3 แมตช ลงแขงขันตอในนัดท่ี 

4 และ 5 ของรอบแรก กวาดชัย

แบบเรียบวุธทั้ง 2 แมตช เหนือ

ตูนิเซีย 13-1 และมาดากัสการ 

13-3 จบดวยการเปนอันดับท่ี 

1 ในรอบแรก ผานเขารอบน็อก 

เอาต โดยเปนทีมเดียวท่ีไมแพให                                        

ใคร ซึ่งรอบ 16 ทีมสุดทาย แขง 

ขันชวงดึกวันเดียวกัน ไทย 1 ยัง

ฟอรมแรง เก็บชัยเหนือนอรเวย 

13-5 ผานเขาสูรอบกอนรองชนะ

เลิศเขาไปดวลกับเดนมารกเปนที่

เรียบรอยแลว.

รอนแรง • สดมภ แกวกาญจนา นักกอลฟวัย 23 ป จากนราธิวาส ควาแชมปกอลฟอาชีพรายการสิงห คลาสสิก 2021 พรอมรับเงินรางวัล 

4.5 แสนบาท นับเปนการควาแชมปออลไทยแลนดกอลฟทัวร 3 รายการติดตอกัน และเปนแชมปรายการที่ 4 จากการลงเลน 5 รายการ

หลังสุด หลังจบ 4 วัน 9 อันเดอรพาร 275 ที่สนามรอยัลฮิลลส จ.นครนายก. 

ทองสีไดอันดับสอง  

เปตองโลกในสเปน

กลาวปด • อาล็อก ชารมา ประธานการประชุมค็อป 26 ที่เมืองกลาสโกว สกอตแลนด ไดรับการปรบมือจากที่ประชุมหลังกลาวสุนทรพจน

ปดการประชุม เม� อวันที่ 13 พฤศจิกายน. 
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง 15

ยอดสังเวยโควิด

เป็นการติดเชื้อในประเทศ 6,899 ราย มา

จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ  6,607 

ราย, มาจากการค้นหาเชิงรุก 292 ราย, มา

จากเรือนจำา 171 ราย, เป็นผู้เดินทางมาจาก

ต่างประเทศ 9 ราย ทำาให้มียอดผู้ติดเชื้อ                                                               

สะสมยืนยันตั้ง แต่ปี 2563 จำานวน 

2,018,410 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 6,917 ราย 

ทำาให้มียอดหายป่วยสะสมตั้งแต่ปี 2563 จำา                                                         

นวน 1,902,846 ราย  อยู่ระหว่างรักษา 

95,528 ราย อาการหนัก 1,808 ราย ใส่

เครื่องช่วยหายใจ 425 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

47 ราย  ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี              

2563 จำานวน 20,036 ราย ส่วนยอดผู้ได้รับ

วัคซีนของประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 

รวมทั้งสิ้น  84,467,731 โดส 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประ                                           

จำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ. 

ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม พอใจผลลัพธ์จากมาตรการเปิด                                                       

ประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอด 2 สัป 

ดาห์ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากนักท่อง

เที่ยวเดินทางเข้าไทย ทั้งรูปแบบ Test and 

Go, Sandbox , กักตัว 7 และ 10 วัน  รวม 

39,519 คน ขณะที่พบผู้ติดเชื้อ 46 คน คิด

เป็น 0.12% ส่วนสายการบินได้แสดงความ

จำานงเปิดเส้นทางการบินจากภูมิภาคยุโรปและ

ตะวันออกกลางเข้าประเทศไทยเพ่ิมข้ึน สะท้อน

ให้เห็นว่าต่างชาติมีความเช่ือม่ันศักยภาพไทย 

ทำาให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการท้ังตลอดห่วงโซ่

อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลับมาเปิดกิจการได้

มากข้ึน นายกฯ ในฐานะผู้อำานวยการ ศบค. ยัง

ให้แนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดพื้นที่

ท่องเที่ยวเพิ่มเติมในปลายปีนี้และต้นปีหน้า

อีกด้วย

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะน้ีสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ี

จังหวัดชายแดนใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา 

และนราธิวาส) โดยรวมดีข้ึนแล้ว และแนว

โน้มผู้ติดเช้ือโควิด-19 และผู้เสียชีวิตเร่ิมลดลง

โดยลำาดับ พร้อมกับเร่งดำาเนินการฉีดวัคซีน ต้ัง

เป้าเปิดด่านชายแดนรับนักท่องเท่ียวช่วงปลาย

ปีในจังหวัดท่ีพร้อม ท้ังน้ี นายกฯ ขอบคุณทุก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง ศบค.ส่วนหน้า อยู่

ระหว่างการพิจารณาเปิดด่านสะเดา จ.สงขลา, 

ด่านโก-ลก จ.นราธิวาส, ด่านบตง จ.ยะลา 

และด่านวังประจัน จ.สตูล ในช่วงปลายปี 

ประมาณ 16 ธ.ค. เพื่อให้การท่องเที่ยวและ

เศรษฐกิจได้กลับมาเดินหน้าต่อไป

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำานวยการสำา 

นักวิจัยซูเปอร์ โพล เปิดเผยผลสำารวจเรื่อง 

“ความพอใจของประชาชน หลังเปิดประเทศ 

2 สัปดาห์แรก” ระหว่างวันที่ 11-13 พ.ย.

2564 ที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 77.7 พอใจต่อการบริหารจัดการการเร่ง

ฉีดวัคซีนต่อเนื่องให้เกิน 45% ในขณะที่ส่วน

ใหญ่ หรือร้อยละ 77.6 พอใจต่อภาพที่เห็น

ของการเปิดประเทศ การทำาธุรกิจ การค้า

การขายที่กลับมาคึกคัก ร้อยละ 76.9 พอใจ

ต่อความสามารถกลับมาประกอบอาชีพ ทำา

มาหากิน ได้ตามปกติ ร้อยละ 76.7 พอใจ

ต่อการบริหารจัดการภายในประเทศ ที่ทำาให้

ตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตภายในประเทศ

ลดลงอย่างต่อเนื่อง ที่น่าสนใจคือ ส่วนใหญ่

หรือร้อยละ 79.1 พอใจโดยภาพรวมหลังจาก                    

การเปิดประเทศช่วง 2 สัปดาห์แล้ว ใน

ขณะที่ร้อยละ 20.9 ไม่พอใจ นอกจากนี้ที่

น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.6 

ต้องการเห็นแผนจัดระเบียบของรัฐบาลและ

การเผชิญเหตุการแพร่ระบาด จากสถานบัน 

เทิง บ่อนพนัน แหล่งมั่วสุมต่างๆ และการ

ชุมนุมทางการเมือง 

ท่ีสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอเกาะลัน 

ตา จ.กระบ่ี นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวภาย                                                        

หลังลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมให้กำาลังใจอาสาสมัคร                                                             

สาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) เกาะลัน  

ตาว่า เรื่องของค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย 

และเส่ียงภัย สำาหรับการปฏิบัติงานของ อสม. 

1,500 บาท ระยะเวลา 19 เดือน ซึ่งจะสิ้น

สุดในช่วงเดือน พ.ย.นี้ กระทรวงสาธารณสุข

กำาลังดำาเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เพื่อขอให้ได้ค่าตอบแทน 1,500 บาทตลอด

ชีพ. 

‘จุรินทร์’เล็งชง

เพื่อติดตามความก้าวหน้า พร้อมหารือผู้ประ 

กอบการในพ้ืนท่ี ภายหลังจากท่ีมีการเปิดประ 

เทศต้อนรับนักท่องเที่ยว

สำาหรับภารกิจของนายกฯ วันที่ 15 

พ.ย. ช่วงเช้า นายกฯ จะรับฟังบรรยายสรุป

โครงการปรับปรุงอาคารที่พักผู้ โดยสารท่าอา 

กาศยานนานาชาติ จ.กระบ่ี จากน้ันไปยังศูนย์

พัฒนาประสิทธิภาพการให้ความช่วยเหลือและ

สร้างความปลอดภัยทางการท่องเท่ียว ต.ไสไทย              

เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอัน 

ดามันเทศบาลเมืองกระบี่ ต.ปากน้ำา เป็นประ 

ธานพิธีในเปิดศูนย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

สินค้าโอท็อปชุมชน 6 จังหวัด (ระนอง ภูเก็ต 

พังงา กระบ่ี ตรัง และสตูล) ช่วงบ่าย ตรวจ

เยี่ยมชุมชนท่องเที่ยวคลองหรูด (คลองน้ำาใส) 

ต.หนองทะเล เป็นประธานพิธีเปิดอุทยาน

ต้อนรับการท่องเที่ยวเมืองกระบี่ และพบผู้

ประกอบการ ผู้นำาท้องถิ่น และประชาชน 

ท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ภายหลังจากที่ได้มี

การประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเท่ียว โดย

มีการบริหารจัดการรองรับนักท่องเท่ียวเพ่ือ

เชื่อมโยง Phuket Sandbox และ Samui Plus 

Model นอกจากน้ียังมีการหารือกับภาคธุรกิจ 

เอกชน และผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการ

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งนายกฯ 

หวังจะสร้างความเชื่อมั่นให้คนไทยกลับมาใช้

ชีวิตตามปกติ ตามมาตรการด้านสาธารณสุข 

และกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลับมา

คึกคักอีกครั้ง

ท่ีศาลากลางจังหวัดกระบ่ี นายเสก

สกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำานายกฯ 

ส่วนวันที่ 16 พ.ย. ก่อนการประชุม

ครม.สัญจร จะเยี่ยมชมนิทรรศการกลุ่มจัง 

หวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน จากนั้นเป็นประธาน

การประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ร่วมกับผู้ว่า

ราชการ 6 จังหวัด ต่อด้วยการประชุม ครม.

อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ หลังจากนั้น

จะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปยัง จ.ตรัง เป็น

ประธานในพิธี “เปิดท่าเรือปากเมง เปิดประ 

ตูสู่อันดามัน” ก่อนกลับกรุงเทพมหานคร

นายธนกรกล่าวด้วยว่า รัฐบาลให้ความ

สำาคัญต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริม

การท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวที่สำาคัญ โดย

เฉพาะการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน ที่จะมีนัก

เปิดเผยภายหลังประชุมร่วมกับหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้อง 6 จังหวัดทะเลอันดามัน ผ่านระบบ

วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เพื่อเตรียมความพร้อม

การประชุม ครม.สัญจรว่า ท่ีประชุมประเมิน

สถานการณ์ผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน ท้ังกลุ่ม

เกษตรกรและประชาชน จากที่ดินทำากิน กลุ่ม                                                        

ชาติพันธุ์ ประมง สวนปาล์ม และกลุ่มอนุ 

รักษ์สิ่งแวดล้อม จะยื่นหนังสือถึงนายกฯ ใน 

จ.กระบี่ คาดว่าจะมี 11 กลุ่ม จ.ตรัง 2-3 กลุ่ม                                                             

โดยจัดต้ังศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ในวันท่ี 15 

พ.ย.นี้ที่ จ.กระบี่และตรัง

“ยอมรับว่าเป็นห่วง โดยเฉพาะกลุ่ม

การเมืองฝ่ายตรงข้าม ไม่อยากให้คนกลุ่ม

น้อยมาทำาลายบรรยากาศการท่องเท่ียวหากมี

มวลชนเคลื่อนไหว ถือเป็นภารกิจของหน่วย                    

งานด้านความม่ันคงจะดำาเนินการตามกฎหมาย 

แต่ได้ย้ำาให้ทำาความเข้าใจกับมวลชนกลุ่มต่างๆ 

ก่อน เพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวต่อต้านนายกฯ และ                                                             

ครม.” นายเสกสกลกล่าว

นางดรุณวรรณ ชาญพิพัฒนชัย รอง

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า นาย    

จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.

พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค พร้อมด้วย

รัฐมนตรีของพรรคอีก 4 ท่านคือ นายเฉลิม

ชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์,  คุณ

หญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ, 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รมว.มหาดไทย และ

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข จะ

ลงพื้นที่จังหวัดพังงาร่วมกันในวันที่ 15 พ.ย. 

เพื่อปฏิบัติภารกิจสำาคัญในการประชุมติดตาม

ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร

ผู้ปลูกยางพาราและประกันรายได้เกษตรกร

ชาวสวนปาล์มน้ำามัน และพิธีมอบเช็คชำาระ

หน้ีและมอบโฉนดท่ีดินของกองทุนฟ้ืนฟูช่วย

เหลือเกษตรกรให้แก่เกษตรกรจังหวัดพังงา ณ 

โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา ต.นาเตย อ.ท้าย 

เหมือง จ.พังงา  

ท้ังน้ี นายจุรินทร์มีประเด็นสำาคัญท่ีจะนำา                                                                         

เสนอในการประชุม ครม.สัญจร ในฐานะ

ประธานเขตตรวจราชการ 6 จังหวัดอันดา                                                        

มัน ได้มีการเคาะโครงการทั้งหมด 16 โครง 

การ ใน 6 จังหวัด ที่คัดแล้วว่ามีความสำาคัญ

สูงสุดตามที่แต่ละจังหวัดคัดเลือกมา รวมงบ

ประมาณ 2,128 ล้านบาท.

 ป๊อกนำ�ลุย

และท่ีกำาลังรอคำายืนยันอยู่คือนายเอกรินทร์ ต่วน

ศิริ นักวิชาการจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์

อน่ึง น.ส.ชลธิชา หรือลูกเกด บทบาท

ทางการเมืองคือ แกนนำากลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิป 

ไตย ท่ีเคลื่อนไหวการเมืองนอกรัฐสภา และมี

ข่าวว่าการเลือกต้ังรอบหน้าจะลงสมัคร ส.ส. 

พรรคก้าวไกล จังหวัดปทุมธานี ซึ่งที่ผ่านมา

ได้เริ่มลงพื้นที่บ้างแล้ว ขณะที่นายเอกรินทร์ 

เป็นนักวิชาการที่เคลื่อนไหวในนามเครือข่าย

นักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง

ซึง่รา่งแก้ไข  รธน.ดงักลา่ว มกีารเคลื่อน                                                                                 

ไหวล่ารายชื่อกันตั้งแต่ 6 เม.ย.2564 จนต่อ

มาได้รายชื่อประชาชนเอาด้วยกับการแก้ไข

รัฐธรรมนูญมา 150,921 คน และมีการส่ง

ร่างแก้ไข รธน.และรายชื่อทั้งหมดต่อรัฐสภา

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 แต่สำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ตรวจสอบพบ

ว่ามีผู้มีสิทธิเข้าชื่อและมีเอกสารหลักฐานครบ

ถ้วนทั้งหมด 135,247 ชื่อ จนมีการบรรจุ

เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมร่วมรัฐสภา 16 

พ.ย.น้ีที่จะใช้เวลาในการอภิปรายตลอดทั้งวัน 

และจะลงมติในวันรุ่งขึ้น 17 พ.ย. เพื่อชี้ขาด

ว่าร่างแก้ไข รธน.ดังกล่าว จะได้ไปต่อหรือจะ

โดน คว่ำาตั้งแต่วาระแรก

ด้านนายคำานูณ สิทธิสมาน สมาชิก

วุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กในหัวข้อเรื่อง ‘ล้ม-โละ-

เลิก-ล้าง’ ระบบตรวจสอบถ่วงดุล โดยมีเน้ือหา                                                                               

ระบุว่า 15 ข้อเท็จจริงในร่างรัฐธรรมนูญแก้ 

ไขเพ่ิมเติมฉบับดังกล่าว ท่ีมีประชาชน 135,247 

คนเข้าชื่อ 1.รวมศูนย์อำานาจของประเทศไว้ท่ี 

สภาผู้แทนราษฎร โดยโอนอำานาจของรัฐสภา                                                                        

มาไว้ที่สภาผู้แทนราษฎรทั้งหมด ซึ่งรวมทั้ง                                                                     

อำานาจท่ีเก่ียวเน่ืองกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. ลดทอนความเป็นอิสระของศาล โดยมี

บทบัญญัติห้ามศาลรัฐธรรมนูญและศาลท้ัง

ปวงวินิจฉัยหรือพิพากษารับรองการรัฐประ                                                                   

หาร และทุกส่ิงทุกอย่างท่ีเกิดจากการรัฐประ                                                               

หาร และห้ามศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยขัดขวาง                                                                      

การแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 3.ลดทอนความ                                                                    

เป็นอิสระขององค์กรอิสระทุกองค์กร โดยให้                                                           

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมทำา 

นองเดียวกันกับศาล 4.กำากับควบคุมกองทัพ 

โดยตรง โดยให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 

คนในนามของคณะผู้ตรวจการกองทัพ เข้าไป

เป็นสมาชิกสภากลาโหมโดยตำาแหน่ง 5.บัญญัติ 

กระบวนการถอดถอนประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองสูงสุด 

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้พิพากษาศาลฎีกา 

และตุลาการศาลปกครองสูงสุด ข้ึนมาใหม่ใน

บทท่ัวไปของศาล 

6.บัญญัติกระบวนการถอดถอนผู้ดำารง 

ตำาแหน่งในองค์กรอิสระข้ึนมาใหม่ โดยให้สมา                                                       

ชิกสภาผู้แทนราษฎร 1/4 หรือประชาชน 

20,000 คนเข้าชื่อกัน ริเร่ิมเสนอคำาร้องให้                                             

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่ง                               

ทางการเมืองเป็นองค์กรตัดสิน 7.ยกเลิกวุฒิ                                     

สภาเป็นการถาวร ให้สมาชิกวุฒิสภาท่ีดำารงตำา                                              

แหน่งอยู่พ้นจากตำาแหน่งทันที 8.เซตซีโรศาล

รัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ โดยให้พระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา

ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2561 ส้ินผลใช้บังคับ 

9.ยกเลิกผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นการถาวร โดย

โอนอำานาจท่ีมีให้ไปอยู่กับคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชน 10.ใช้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม บัตร                          

ใบเดียว 350:150 ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ดั้ง 

เดิมก่อนการแก้ไขครั้งล่าสุด 

11.นายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้

แทนราษฎร เลือกโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร                                                                                  

โดยยังคงระบบให้แต่ละพรรคการเมืองเสนอ

รายช่ือผู้สมควรได้รับแต่งต้ังให้เป็นนายกฯ 

12.ยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ/การปฏิรูปประเทศ 

13.ยกเลิกการรับรองความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

และกฎหมายของ คสช. และการกระทำาท่ีสืบ

เนื่อง รวมท้ังยกเลิกการนิรโทษกรรม คสช. 

14.สร้างระบบต่อต้านการรัฐประหาร ให้ความ

ผิดฐานรัฐประหารไม่มีอายุความ และสามารถ

เอาผิดย้อนหลังได้ และ 15.แก้ไขวิธีการแก้ไข 

รัฐธรรมนูญให้ง่ายข้ึน ไม่มีเงื่อนไขเสียง 1/3 ของ

สมาชิกวุฒิสภา หรือเสียง 20% ของสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน โดยกำาหนดใหม่ให้ใช้

เสียง 2/3 ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท้ังหมด

“ข้อเท็จจริงทั้งหมดนี้ พอจะบอกเล่า

ภาพรวมของการแก้ไขเพิ่มเติมได้หรือไม่ว่า

เป็นการล้ม-โละ-เลิก-ล้าง ระบบตรวจสอบ

ถ่วงดุลทั้งปวง สาธุชนพึงพิจารณาเถิด” ส.ว. 

คำานูณทิ้งท้าย 

ด้านท่าทีจากพรรคการเมือง นาย

องอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค และ

ประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผย

ว่า พรรคจะประชุม ส.ส. ในวันจันทร์ที่ 15 

พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาร่างแก้ไข รธน.ดังกล่าว 

ส่วนการจะลงมติอย่างไรนั้น ก็ขึ้นอยู่กับเสียง

ข้างมากในที่ประชุมจะมีความคิดเห็นอย่างไร 

โดยในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ จะพิจาร 

ณาเรื่องนี้ด้วยความละเอียดรอบคอบ ดูให้                                                            

ครบองค์รวมทุกมิติ คำานึงถึงผลดี-ผลเสียของ               

การแก้ไขแต่ละเรื่องอย่างจริงจังด้วยเหตุ ด้วย

ผลบนพ้ืนฐานเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ประเทศชาติ และสังคมโดยรวม โดยไม่เอา

ประโยชน์ของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่ม

หนึ่งเป็นที่ตั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเรื่อง

ใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง

ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง จึงนับ

เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประชาชนกว่าแสนคนได้

แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองด้วย

การร่วมลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส่วนผล

จะออกมาอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกรัฐสภา

ส่วนมากจะลงมติอย่างไร 

“ขอเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภาพิจารณา

ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนบน

พ้ืนฐานของการเคารพสิทธิ เสรีภาพและความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างโดยปราศจากอคติท้ังปวง 

คำานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง ก็เชื่อ

ว่าจะทำาให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้ภายใต้การ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา

กษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างแน่นอน” นาย

องอาจกล่าว 

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการ

พรรคเพื่อไทย กล่าวเช่นกันว่า พรรคเพื่อไทยจะ

มีท่าทีอย่างไรคงต้องรอฟังท่ีประชุม ส.ส. พรรค                                                                      

เพื่อไทย ท่ีจะหารือวันท่ี 15 พ.ย. ส่วนที่ ส.ว. 

แสดงท่าทีไม่รับหลักการตั้งแต่ต้นนั้น มอง

ว่าเร็วเกินไปที่จะตัดสิน ขอให้รับฟังคำาชี้แจง

ของผู้เสนอร่างกฎหมายและรับฟังความคิด

เห็นของเพื่อนสมาชิกรัฐสภาที่จะอภิปรายกัน

ก่อนจะดีกว่า อย่าเพิ่งรีบร้อนตัดสินใจ

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส. มหา 

สารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าว                                                              

เช่นกันว่า ในร่างแก้ไข รธน.ดังกล่าวที่เสนอ

ให้ยกเลิกวุฒิสภา เนื่องจากมีปัญหาเรื่องความ

ชอบธรรมทางประชาธิปไตย การเสนอแก้ไข

ครั้งนี้ถือว่าเป็นฉบับประชาชนจริงๆ และ

การให้ยกเลิก ส.ว. เป็นสิทธิที่ทำาได้ตามรัฐ                                                         

ธรรมนูญ เราต้องให้เกียรติการเสนอกฎหมาย                                                                          

ของประชาชน และรับฟังเหตุ ผลก่อน อย่า

เพิ่งมีธง นอกจากนี้ ในร่างที่เสนอไม่ได้มีการ

ล้มล้างหรือลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ 

ม.255 ซึ่งประธานรัฐสภาวินิจฉัยแล้ว อยาก

เรียกร้อง ส.ว.ฟังการอภิปรายในสภาก่อน 

เพราะครั้งนี้เป็นการแก้ไขที่เสนอโดยร่างของ

ประชาชนที่แท้จริง.



เหิม!เผาหุ่น

เจ้าหน้าที่ ได้ขนย้ายตู้คอนเทนเนอร์มา

วางเรียงปิดก้ันพื้นท่ีบริเวณท้องสนาม

หลวง ถนนราชดำาเนินกลาง แขวง

พระบรมมหาราชวัง โดยจัดวางตู้อยู่ใน

ลักษณะขวางเป็นแนวยาว เสริมด้วย

ลวดหนามหีบเพลงด้านบน นอกจากน้ัน

ยังมีการต้ังตู้คอนเทนเนอร์บริเวณโดยรอบ

พ้ืนท่ีหลังศาลพระแม่ธรณีบีบมวยผม ซอย

ราชินี แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต

พระนคร กทม. ถนนมหาราช 

ช่วงตลาดพระท่าพระจันทร์ 

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขต

พระนคร กทม. ส่วนสนามหลวง 

มีเจ้าหน้าท่ีเข้ามาดูแลปิดประตู

ไม่ให้คนนอกเข้า

ส่วนช่วงเช้า บรรดา

เพจต่างๆ ที่นัดชุมนุมได้ออก

แถลงการณ์ต่อต้านระบอบสม

บูรณญาสิทธิราชย์ ระบุว่า เรา

กำาลังปกครองโดยระบอบก่ึง

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไม่ใช่

ระบอบประชาธิปไตย การ

ต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยใน

ประเทศท่ีปกครองโดยระบอบ

กึ่งสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

จึงหนี ไม่พ้นที่จะต้องหยุด

ยั้ ง การขยายอำ านาจของ

สถาบันกษัตริย์ เพื่อให้ได้มา

ซึ่งประชาธิปไตยในประเทศ

ที่ ปกครองโดยระบอบกึ่ ง

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ การ

ขับไล่ประยุทธ์และพวกพ้อง

จึงไม่ใช่ทางออก เพราะราก

ของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นี่ ไม่ ใช่การ

เคลื่อนไหวเพื่อไล่ประยุทธ์ นี่

ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิก 

112 นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหวเพื่อ

ปฏิรูปฯ นี่ไม่ใช่การเคลื่อนไหว

เพื่ อล้มล้างฯ แต่คือการ

เคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ นี่คือ

การต่อสู้เพื่อยืนยันว่าประเทศ

นี้ต้องปกครองโดยระบอบที่

คนทุกคนเสมอหน้าเท่าเทียม

กัน นี่คือการต่อต้านระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เพื่อ

ปกป้องระบอบประชาธิปไตย

ขณะที่กลุ่มธรรมศาสตร์

พทิกัษ ์ธรรม ได้ออกแถลงการณ์

ต่อกรณีคำาวินิจฉัยของศาล

รั ฐธรรมนูญเรื่ อ ง ล้มล้ าง

ระบอบการปกครอง ระบุว่า 

ขอสนับสนุนและแสดงความ

ชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ

ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ และ

บุคลากรทุกท่าน ที่ได้ใช้ความรู้ 

ความสามารถ ประสบการณ์ 

และวิจารณญาณที่ดี เพื่อธำารง

รักษาไว้ซ่ึงความเป็นชาติไทย

ที่ม่ันคง สร้างหลักการในการ

ใช้สิทธิเสรีภาพที่ถูกต้อง และ

เป็นแนวทางให้กับสังคมในการ

อยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข เป็น

ประชาธิปไตย มีความเสมอ

ภาค และภราดรภาพ และขอ

คัดค้านบุคคลหรือคณะบุคคล

ใดๆ ที่มีเจตนาร้ายฝ่าฝืนคำา

วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ 

อันอาจทำาให้ชาติ  ศาสน์ 

กษัตริย์ และประชาชนคนไทย

ได้รับความเสียหายอย่างเต็ม

กำาลังแม้นต้องสละชีพ

 ในเวลา 13.00 น. 

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้เริ่มปิด

พื้นที่ทางเข้า-ออกอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย โดยเฉพาะถนน

ราชดำาเนินกลางขาเข้า โดย

มีการนำาแผงเหล็กปิดการจราจร และมี

การตั้งตู้คอนเทนเนอร์และลวดหนามหีบ

เพลงป้องกันสถานที่สำาคัญ ทำาให้แกนนำา

เครือข่ายม็อบได้ประกาศผ่านเฟซบุ๊กเมื่อ

เวลาประมาณ 14.00 น.ให้ย้ายสถานที่

ไปชุมนุมบริเวณแยกปทุมวัน โดยอ้างว่า

เจ้าหน้าท่ีปิดก้ันเส้นทางทั้งหมด รวมถึง

มีการติดอาวุธเข้ามาในบริเวณพื้นที่ด้วย

 โดยเมื่อใกล้เวลา 15.00 น. ซึ่ง

เป็นเวลานัดหมาย มีมวลชนบางส่วนเริ่ม

ทยอยมายังบริเวณดังกล่าว โดยการ์ดผู้

ชุมนุมนำารั้วแผงเหล็กมากั้นตรงสี่แยก

ปทุมวัน ช่วงด้านหน้าหอศิลป์ กทม. ขณะ

ท่ีมวลชนบางคนนำาสีสเปรย์พ่นกลางสี่

แยกข้อความ This country belong to 

the people จากการที่มวลชนเริ่มทยอย

มารวมตัวกันอย่างหนาตา มีการตั้งแผง

เหล็กปิดกั้นเส้นทาง ทำาให้การจราจรเริ่ม

ติดขัด และต่อมาต้องปิดการจราจร ขณะ

ที่รถเวทีได้มีแกนนำาสลับกันขึ้นปราศรัย

ไม่เอาระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  

ขณะเดียวกัน กลุ่มผู้ชุมนุมได้นำา

หุ่นฟางปิดด้วยภาพใบหน้าของตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน ใช้เชือกแขวน

คอห้อยกับราวเหล็กบนสกายวอล์ก

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ไม่เอาระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์  

ต่อมาในเวลา 16.15 น. นายธัชพงศ์                                               

แกดำา แกนนำาราษฎร ได้นำามวลชนทำา

กิจกรรม โดยนำาศาลที่ทำาด้วยไม้ 2 หลัง 

ซึ่งเป็นตัวแทนของศาลรัฐธรรมนูญ มา

วางบริเวณกลางแยกให้มวลชนระบาย

ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการใช้เท้า

เหยียบจนพัง จากนั้นนำาหุ่นฟางของเจ้า

หน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้ง 9 คน

ที่แขวนอยู่บนสกายวอล์กลงมาเผา โดย

นายธัชพงศ์ประกาศว่า ไม่ให้ราคาศาล

รัฐธรรมนูญ นับจากวันนี้จะเป็นการต่อ
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ต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทุกรูป

แบบ ก่อนประกาศนำามวลชนไปที่สถาน

ทูตเยอรมนี 

หลังจากนายธัชพงศ์ ได้ประกาศ

จะนำามวลชนไปยังสถานทูต โดยใช้ถนน

พระราม 1 ผ่านหน้าสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ  พบว่าบริเวณแยกเฉลิมเผ่า 

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้นำาแผงเหล็กมาปิด

ก้ันพร้อมเจ้าหน้าท่ีควบคุมฝูงชน (คฝ.) 

พร้อมโล่กระบองประมาณ 2 กองร้อย 

ตั้งแนวสกัดไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมผ่าน เมื่อ

กลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนมาถึง ทำาให้

เกิดสถานการณ์เผชิญหน้าตึงเครียด โดย

เจ้าหน้าท่ีตำารวจต้องนำารถฉีดน้ำาแรงดันสูง

เข้าประจำาการ  

เวลา 17.00 น. ที่แยกเฉลิมเผ่า 

กลุ่มมวลชนได้พังรั้วแนวกั้นของเจ้า

หน้าที่ คฝ.จนทำาให้เหตุการณ์ชุลมุน มี

การขว้างหินและปาหินใส่เจ้าหน้าที่ จน

เจ้าหน้าที่ต้องถอยร่นเพื่อหลีกเลี่ยงการ

ปะทะ จากนั้นกลุ่มผู้ชุมนุมได้เลี้ยวขวาไป

ตามถนนอังรีดูนังต์มุ่งหน้าถนนพระราม 

4 โดยเลือกที่จะไม่ผ่านหน้าสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติที่มี คฝ.สแตนด์บายอยู่ 

หวั่นเหตุการณ์จะบานปลาย โดยกำาลัง 

คฝ.ยังตั้งแนวเตรียมพร้อมรับสถานการณ์  

ต่อมาเวลา 18.30 น. บริเวณหน้า

สถานทูตเยอรมนี ย่านสาทร กลุ่มผู้ชุมนุม

ได้เดินทางมาถึงหน้าสถานทูตท่ามกลาง

เจ้าหน้าที่ตำารวจที่ตั้งแนวป้องกันไว้อย่าง

แน่นหนาหน้าประตู จากนั้นตัวแทนผู้

ชุมนุมอ่านแถลงการณ์เหมือนกับที่เพจใน

กลุ่มเครือข่ายได้เผยแพร่ในช่วงเช้า ก่อน

ที่นายธัชพงศ์ได้ประกาศผ่านเครื่องขยาย

เสียงว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตให้เราส่งตัว

แทน 3 คนเข้าไปยื่นหนังสือ นอกจากเรา

มาที่นี่แล้ว ยังจะมาบอกกับตัวแทนสถาน

ทูตด้วยว่า ระหว่างเดินทางมาผู้ชุมนุมถูก

ยิงโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

ต่อมาในเวลา 18.50 น. นายธัชพงศ์                                                        

ได้ประกาศยุติการชุมนุม หลังตัวแทน

เข้ายื่นหนังสือกับเจ้าหน้าที่สถานทูต

เยอรมนี โดยประกาศว่า ภารกิจเสร็จ

ทุกอย่างบรรลุวัตถุประสงค์ ขอให้เดิน

ทางกลับบ้าน เพราะหน่ึงในข้อห่วงใย

ของเจ้าหน้าท่ีสถานทูตคือเสร็จภารกิจ

แล้วให้เดินทางกลับ ก่อนให้มวลชน

พูดพร้อมกัน 3 รอบ “ไม่เอาระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์” 3 ครั้ง แล้วแยก

ย้ายกันกลับ

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการชุมนุม

ครั้งนี้กลับไม่มีใครเห็น น.ส.ปนัสยา หรือ

รุ้ง ที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดการชุมนุม

แต่อย่างใด

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษา

หัวหน้าศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊กถึงการ

ชุมนุมที่มีการแขวนและเผาหุ่นตุลาการ

ศาลรัฐธรรมนูญว่า เข้าข่ายมีความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 

198 ที่บัญญัติว่า ผู้ ใดดูหมิ่นศาลหรือผู้

พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดี 

หรือกระทำาการขัดขวางการพิจารณาคดี

ของศาล ต้องระวางโทษจำาคุกตั้งแต่ 1 ปี 

ถึง 7 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2 หมื่นบาท ถึง 

140,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ความผิด

ตามมาตรานี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดิน 

เมื่อเจ้าพนักงานตำารวจพบเห็นการกระ

ทำาความผิด ก็มีอำานาจจับกุมผู้กระกระทำา

ความผิดมาดำาเนินคดีได้ โดยไม่ต้องรอให้

ผู้เสียหายโดยตรงมาร้องทุกข์ เพราะไม่ใช่

ความผิดอันยอมความได้.

เส้นเลือดสมอง

เพื่อคนด้อยโอกาส คนยากคนจน เพื่อ

ความเป็นธรรมทางสังคมมาทั้งชีวิต ดีใจ

และภาคภูมิใจที่ ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับ

อาจารย์มาตลอด และศรัทธาในทุกความ

คิด ทุกการกระทำาของอาจารย์

ท้ังนี้ นายสมเกียรติเสียชีวิตหลัง

ป่วยด้วยภาวะเลือดออกในสมอง เมื่อวัน

ที่ 16 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยนายสมเกียรติ

เข้ารับการรักษาอาการป่วยเส้นเลือดใหญ่

บริเวณก้านสมองแตกเฉียบพลัน หลังดื่ม

น้ำาอัดลมกระป๋องที่แช่ในตู้เย็น ภายใน

บ้านพักซอยสามยอด ตำาบลสุรนารี อำาเภอ

เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา เมื่อคืน

วันท่ี 15 ต.ค. แล้วมีอาการ

เสียวและปวดศีรษะอย่าง

รุนแรง จากนั้นภรรยานำาตัว

ให้แพทย์รักษาที่ รพ.มหาราช

นครราชสีมา ต่อมาได้ย้ายไป

รักษาที่ รพ.กรุงเทพ-ราชสีมา 

และแพทย์ ได้นำาเข้าห้องไอซี

ยู ชั้น 3 และเอกซเรย์ CT 

สแกน โดยนอนรักษานาน

กว่า 20 วัน ซึ่งภายหลังญาติ

ได้ย้ายผู้ป่วยกลับมารักษาต่อที่ 

รพ.มหาราชนครราชสีมา  แต่

นายสมเกียรติยังโคม่า ไม่รู้สึก

ตัว จนล่าสุดได้เสียชีวิตลงด้วย

อาการสงบ หลังรักษาตัวมา

นานกว่า 1 เดือน

ขณะเดียวกัน มีการ

แสดงความอาลัยกับการจาก

ไปของนายสมเกียรติกันเป็น

จำานวนมาก ไม่ว่าจะเป็นนาย

พิภพ ธงไชย อดีตแกนนำา 

พธม., นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ 

หรือ ส.ศิวรักษ์ และครอบครัว

มฤคพิทักษ์ เป็นต้น

สำ าหรั บประวั ติ น าย

นายสมเกียรตินั้น เกิดเมื่อ

วันที่ 12 ม.ค.2493 ที่อำาเภอ

ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 

สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีการศึกษาบัณฑิต สาขา

ภาษาไทย-ประวัติศาสตร์ จาก

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ระดับปริญญาโท ศึกษา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ ก า ร ส อ น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น

อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา เร่ิมรับ

ราชการเป็นครูที่ โรงเรียนวัด

สระแก้ว อำาเภอเมืองฯ จังหวัด

นครราชสีมา และย้ายมาเป็น

อาจารย์ประจำามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา ต่อมาได้

ลาออกจากราชการเพื่อลงรับ

เลือกตั้งในปลาย พ.ศ.2550 

ในระบบสัดส่วนสังกัดพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.) และได้

รับเลือกตั้งเป็น ส.ส. ต่อมา

หลังการยุบสภาในปี  2554 

ได้ลาออกจากพรรค ปชป.และ

วางมือทางการเมือง

นายสมเกียรติเคยเป็น

ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และ

เป็น 1 ใน 5 แกนนำาพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

(พธม.) ที่ เคยมีบทบาทใน

การชุมนุมเมื่อปี 2549 และ 

2551 และถูกดำาเนินคดีจาก

การเป็นแกนนำาพันธมิตรและ 

กปปส. จนถูกศาลพิพากษา

จำาคุกและยังมีคดีความในช้ัน

ศาลอีกหลายคดี โดยตำาแหน่ง

ล่าสุดของนายสมเกียรติเป็น

ที่ปรึกษาสมาพันธ์ครูอีสาน

ในการแก้ปัญหาหนี้สินครู 

และร่วมเป็นแกนนำาต่อต้าน

การเอารัดเอาเปรียบของทุน

ใหญ่ค้าปลีกที่ส่งผลให้ โชห่วย

ล่มสลาย โดยนายสมเกียรติ

ยังได้อุทิศร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่ให้ 

รพ.ศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ในฐานะเป็นศิษย์เก่าด้วย

ในเวลา 17.38 น. นายสุริยะใสโพสต์

แจ้งกำาหนดการพิธีศพนายสมเกียรติว่า  

จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ชุมชน

สีมาอโศก อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา โดย

ในวันที่ 15 พ.ย. เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำา

ศพ 17.00 น. พิธีแสดงธรรมต่อหน้าศพ 

และการกล่าวสดุดี โดยมิตรสหายของ

อาจารย์ โดยพิธีแสดงธรรมหน้าศพจะจัด 

3 วัน ตั้งแต่วันที่ 15-17 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 

17.00 น. เป็นต้นไป.
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